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 “สมัชชาสุขภาพ” เปนนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในระหวางการ  

ยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาต ิเมือ่ป 2543-2545 โดยคาดหวงัใหสมชัชาสขุภาพ

เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ*แบบมีสวนรวมตาม

แนวทางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory หรือ deliberative 

democracy) ท่ีสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ ฯ พ.ศ. 2540  

 สำนักงานปฏริปูระบบสขุภาพแหงชาต ิ (สปรส.) ในขณะน้ันไดสนบัสนนุ

ใหมีการทดลองจัดสมัชชาสุขภาพท่ีหลากหลายและกวางขวางทั่วประเทศ  

เรื่อยมา จนเมื่อมี พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (สช.) ก็ไดสนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพอยางตอเนื่อง 

คำนำ
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 “สมชัชาสุขภาพ” ใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2550 ใหความหมาย

ไววา หมายถึง “กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ   

ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนำไปสูการ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน 
โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม” 
 “สมัชชาสุขภาพ” ไมมีสูตรสำเร็จ มีการพัฒนาอยางหลากหลาย โดย

มีเครือขายภาคีในพื้นที่ที่สนใจทดลองดำเนินการไมมีหยุด 

 ในหนังสือเลมน้ี พ่ีนองเครือขายภาคีสวนหนึ่งไดรวมตัวกันเขียนเร่ือง

เลาประสบการณเกี่ยวกับการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในหลายจังหวัด 

เพื่อหวังใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเสริมสรางประสบการณ เพื่อนำไปสูการ

ประยุกตใชและพัฒนาสมัชชาสุขภาพใหทำหนาที่รับใชการพัฒนานโยบาย

สาธารณะที่จะนำไปสูการมีสุขภาวะท่ีดีใหไดดียิ่งขึ้น 

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ขอขอบคุณผูเขียน

และผูมีสวนเก่ียวของทุกคนที่ชวยกันทำใหเกิดบทเรียนทางสังคมเหลานี้ขึ้น   

ซึ่งแมวาจะเปนบทเรียนเล็กๆ แตก็มีความงดงามท่ีแตกตางหลากหลายเสมือน

ดอกไมนานาชนิดที่ลวนมีความงามท่ีแตกตางกันทั้งสิ้น 
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 หวังวาบทเรียนเหลานี้จะเปนกำลังใจใหกับทุกคนท่ีจะไดชวยกัน

พัฒนา “สมัชชาสุขภาพ” ใหเปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพท่ีเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ใหมีคุณภาพและมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้นไปตามลำดับ สมกับเจตนารมณของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติที่เปน

กฎหมายของเราทุกคน 

 
อำพล  จินดาวัฒนะ 

(นายแพทยอำพล  จินดาวัฒนะ) 

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ตุลาคม 2552 

* นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นวาหรือเชื่อวา

ควรจะดำเนินการไปในทิศทางที่แสดงความหวงใยอยางชัดเจนในเรื่องสุขภาพ พรอมที่จะ

รับผิดชอบตอผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายนั้น ขณะเดียวกันก็เปนนโยบาย  

ที่มุงสรางเสริมสิ่งแวดลอมทั้งทางสังคมและกายภาพที่เอื้อตอการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และ  

ใหประชาชนมีทางเลือกและสามารถเขาถึงทางเลือกที่กอใหเกิดสุขภาพดีได 
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“การสรางการมีสวนรวมในการจัดการศูนยแพทยชุมชนวัดใตฯ”
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นางฟาของชุมชน
ศันสนีย  ชินาภาษ 

 หลงัจากทีต่องเหนือ่ยกบัการอบรมทกัษะการคดิ/การผลิต และยทุธศาสตร

การใชสื่อในการขับเคลื่อนงานพัฒนามาทั้งวัน กอนที่จะออกไปกินขาวเย็น   

ใครหลายคนกำลังเตรียมที่หลับที่นอนในหองแลวเดินไปยังโตะซึ่งวางสำรับ  

กับขาวนั้น ฉันเลือกที่จะมานั่งนิ่งๆ ผอนคลายรางกายและอารมณบนเกาอี้  

ที่ตั้งเรียงรายในลักษณะวงรี ในขณะที่กำลังน่ังคิดอะไรเพลินอยูนั้น พี่วิไล   

หญิงวัยกลางคนผูมีใบหนาขาวผอง มีริมฝปากที่ยิ้มแยมอยูตลอดเวลา เธอ  

สวมเส้ือสีชมพู กางเกงขาสามสวนสีดำ ผมสีดำขลับยาวประบาของเธอ  

ถูกรวบมัดไวอยางเปนระเบียบ พี่วิไลกาวเขามาในหองและน่ังลงบนเกาอี ้ 

ขางๆ ฉัน  เธอชางงามเหมือนนางฟาเสียจริง-ฉันคิด 

1
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 นี่ไมใชครั้งแรกที่ฉันไดเจอพี่วิไล เราเคยเจอกันมาแลวหลายคร้ัง  

ในการทำงานสมัชชาสุขภาพ จ.อุบลราชธานี การทำงานดังกลาวทำใหฉัน  

ไดรูจักมักคุนกับพี่วิไลที่ไดเขามาเปนหนึ่งในอาสาสมัครที่รวมทำงานสมัชชา

สุขภาพ แผนงานสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยแพทยชุมชน  

วัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ซึ่งแผนงานนี้เกิดขึ้นเพราะโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค จ.อุบลราชธานี ตองการสรางศูนยแพทยชุมชนท่ีมีสวนรวมจาก

ประชาชน แหละเขามาปรึกษากับคณะทำงานสมัชชาสุขภาพ จ.อุบลราชธานี 

ใหเขาไปชวยในเรื่องของการจัดกระบวนการ และดวยความท่ีรูจักกันนี้เอง 

ทำใหฉันชวนพ่ีวิไลมาเปนสวนหนึ่งในการทำงานสื่อของศูนยขาวประชาสังคมฯ 

“นาเสียดายนะพ่ี งานสมัชชาสุขภาพที่เราทำมันยังไปไมถึงนโยบายสาธารณะ 
พวกพ่ียังไมไดเขาไปกำหนดแนวทางการทำงานของศูนยแพทยชุมชนเลย ไมรู
เหมือนกันวางานสมัชชาที่พวกเรารวมกันทำนะ มันเกิดผลอะไรกับพวกพี่บาง” 
ฉันถามดวยความอยากรู 

 พี่วิไลมองหนาฉันแวบหนึ่ง นิ่งเงียบดวยใบหนาที่ครุนคิด กอนตอบ  

ฉันวา “กระบวนการสมัชชาสุขภาพไดทำใหชาวบานและเจาหนาท่ี  
ศูนยแพทยชุมชนวัดใต ไดมีโอกาสมาพูดคุยกันวาแตละฝายนั้นมี  
ความตองการใหศูนยแพทยชุมชนเปนอยางไร และจะรวมมือกันพัฒนา
อยางไร ทำใหเกดิการทำงานรวมกนัระหวางเจาหนาทีก่บัชาวบาน ชาวบาน
เองก็รูสกึดีและภูมิใจที่ได  เขาไปชวยดูแลศูนยแพทยชุมชนฯ” 
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 “เราไปทานขาวเย็นกับเถอะนองแอม เดี๋ยวเขาทานหมดกอน” พี่วิไล

เอยตอ  

 “ดีเหมือนกันพ่ี หนูชักหิวแลวละ” ฉันกลาวตอบ กอนที่เราจะพากัน  

เดินไปกินขาวเย็นดวยกัน 

 ในยามเชาวนัทีส่องของการอบรม ในขณะทีใ่ครหลายคนยงัคงนอนหลับ

อยูในหอง ฉันกลับเลือกที่จะตื่นนอนเชากวาปกติแลวพาตัวเองมาหยอนกนลง

บนเกาอี้ริมหนาตาง บรรยากาศนอกหนาตางคือตนมะมวงตนใหญที่ใหรมเงา

แกตนไมที่เล็กกวาและตนหญาบนพ้ืนดิน นกหลายตัวพากันสงเสียงรองเบาๆ 

คำตอบของพ่ีวไิลทีฉ่นัไดรบัเมือ่วานทำใหฉนัอดไมไดทีจ่ะหวนคดิถึงการทำงาน

สมัชชาสุขภาพในรอบป 2551 ที่ผานมา   
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 20 มถินุายน 2551 คอื วนัแรกทีฉ่นัไดเจอกบัพีว่ไิล ชวงเทีย่งของวนันัน้

เปนชวงที่ฉันและทีมงานสมัชชาสุขภาพตองวิ่งวุนกับการเตรียมงานสมัชชา

สุขภาพ แผนงานการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ศูนยแพทยชุมชนวัดใตฯ อาคารศูนยเด็กเล็กหลังเดิมซึ่งเปนที่ทำการชั่วคราว

ของศูนยแพทยชุมชนวัดใตฯ ที่เคยกวางขวางดูแคบลงถนัดตาดวยเกาอี้  

จำนวนมากที่ตั้งไวตอนรับเหลาผูคนที่เขามารวมเวทีระดมความคิดเห็น   

“การสรางการมีสวนรวมในการจัดการศูนยแพทยชุมชนวัดใตฯ” เมื่อถึง  

ชวงเวลาของการเริ่มเวที ประชาชนก็เร่ิมทยอยมาสมทบมากข้ึน วันนี้มีคนมา

รวมเวทีถึง 60 คน ท้ังครู พระภิกษุสงฆ และประชาชนในพ้ืนที่บริการ  

 ชวงแรกของการจัดเวทเีปนการบอกเลาความหมายของสมัชชาสขุภาพ

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ท่ีไดใหความหมายวากระบวนการ

สมัชชาสุขภาพ คือ กระบวนการท่ีใหประชาชนและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ  

ไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนำไปสูการเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชน สวนชวงบายเราไดแบงกลุมกันเพื่อระดม

ความคิดเห็น   
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 กลุมที่ฉันรับผิดชอบเปนวิทยากรมีคนรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 7 คน 

และหน่ึงในนั้นคือพี่วิไล ที่กลาวแสดงความคิดเห็นวา  

 “ปญหาดานสุขภาพที่ชุมชนของเรามีปญหาเรื่องโรคเรื้อรัง เชน โรค
เบาหวาน โรคความดันสูง... 
 “คิดวาอยากใหศูนยแพทยชุมชนมีคุณภาพท้ังดานเคร่ืองมือในการ
รักษาและบุคลากร มีแพทยมาตรวจ มีหมอฟน… 
 “เมื่อมีศูนยแพทยชุมชนแลว เราก็อยากเขามาเปนอาสาสมัครชวย
เจาหนาที่ดูแลศูนยแพทยชุมชนในเรื่องเล็กๆ นอยๆ แลวคิดวาเรานาจะไปหา
อาสาสมัครในพื้นที่นะคะ” 
 ความคิดเห็นของพี่วิไลที่แสดงออกมานั้นตรงกับคนอื่นๆ ที่เขามารวม

แสดงความคิดเห็น ซึ่งฉันคิดวาอาจจะเปนเพราะพวกเขามาจากชุมชนที่มี

ลักษณะคลายกันกระมัง 
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 วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เปนการจัดเวทีคร้ังที่ 2 และคร้ังนี้ฉันก็ไดเจอ

พี่วิไลอีกคร้ัง  จากคนเขารวม 60 คน วันนี้เหลือเพียง 15 คน เทานั้น แตที่ชื่น

ใจก็คือ เปนคนเดิมสวนหนึ่ง และมีคนใหมเขามารวมดวย 

 “พีไ่ปชวนคนในชุมชนมาดวยคะ มาเพิม่อกีคนหนึง่ จะไดมาชวยกนัทำ”   
พี่วิไล กลาวกับฉันกอนเริ่มการประชุม 

 เราทั้ง 15 คน นั่งคุยกัน บนโตะไมมีอะไรมากมายไปกวาแกวน้ำเปลา

ไวใหเราดื่มดับกระหาย  

 “วันนี้ผมก็มีเรื่องอยากจะเลาใหทราบนะครับ คือ ทางศูนยแพทยชุมชน
วัดใตฯ เรามีแผนการทำงานหนึ่งที่เปนการเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีบทบาท
ในการดำเนินงานถึง 80 เปอรเซ็นต ชื่อวาโครงการชุมชนรักสุขภาพครับ   
ก็อยากใหทุกคนชวยกันคิดวาในชุมชนเราจะทำกิจกรรมอะไรที่เปนการรักษา
สุขภาพบาง” พี่ชำเลือง สายธนู หัวหนาศูนยแพทยชุมชนวัดใตฯ เลาใหทุกคน

ฟงถึงแผนการทำงานและความมุงหวังในการประชุมคร้ังนี้ 
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 “คิดวาเรานาจะทำนวดแผนไทยในวัด เพราะในชุมชนเรามีคนแกที่มี
ความรูเรื่องนวดอยูเยอะ เรานาจะเปดไดนะคะ” พี่วิไล เปนคนแรกที่เอื้อนเอย

ความคิดเห็นของตัวเองออกมาดวยน้ำเสียงที่หนักแนนและแววตาที่เต็มไปดวย

ความคาดหวงั กอนทีค่นอืน่ๆ จะรวมแสดงความคดิเหน็  ตางคนตางผลดัเปลีย่น

กันพูดในส่ิงที่ตัวเองอยากจะทำ อยางไรก็ตาม การพูดคุยในคร้ังนี้ยังคงเปน

เพียงการพูดคุย ซึ่งจบลงดวยสัญญาใจวาพี่วิไลและเพื่อนๆ จะลงไปพูดคุย

ชักชวนคนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เขามาคิดชวยกันโดยท่ีเจาหนาที่ศูนยแพทยชุมชนจะ

เปนคนคอยติดตามความคืบหนาของการทำงาน  
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 อาจจะเปนดวยภาระการงานของผูประสานงานแผนงานนี้ของสมัชชา

สุขภาพ จ.อุบลราชธานี ที่ตองทำอยางอื่นดวย ทำใหแทบจะไมมีเวลาตามงาน

นัก กรอปกับเจาหนาที่ศูนยแพทยเองก็มีหนาที่ประจำ  ทำใหกวาจะมีการกลับ

มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ปาเขาไปตนเดือนพฤศจิกายน 2551 แตในชวงระยะ

เวลาที่งานขาดความตอเนื่อง พี่วิไลและเพื่อนๆ รวมอุดมการณก็ไดเขาไปเปน

อาสาสมัครชวยเจาหนาท่ีดูแลศูนยแพทยชุมชนวัดใตกันอยางเต็มที่และเต็มใจ 

โดยมีการแบงเวรมาชวยทุกวันจันทรและวันพุธ ในขณะเดียวกันพี่วิไลก็คอย 

แวะเวียนมาที่สำนักงานเพื่อไถถามความคืบหนาอยูเสมอวาเม่ือไรเราจะไดคุย

กันอีก และนั่นก็เปนส่ิงท่ีคอยกระตุนเตือนคนทำงานท้ังหลายใหตระหนักถึง

ภาระงานที่ยังตองสานตอ 

 วันที ่ 4 พฤศจิกายน 2551 เรา คณะทำงานสมัชชาสุขภาพ แผนงาน  

การสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยแพทยชุมชนวัดใตฯ ก็จัดใหมี

การพูดคุยกัน เราเปลี่ยนสถานที่จากอาคารหลังเดิมมาเปนสำนักงานถาวร

อาคารศูนยแพทยชุมชนวัดใตฯ ซึ่งอยูดานหนาศาลาการเปรียญวัดใตฯ  ในหอง

ประชุมสี่เหลี่ยมใหมเอ่ียมจนไดกล่ินของสีทาผนัง  ที่นั่งบนเกาอี้รวม 20 ตัว   

คือ ทุกคนที่เกี่ยวของกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพและศูนยแพทยชุมชน   

ทั้งผูประสานงานสมัชชาสุขภาพ จ.อุบลราชธานี นพ.จรัญ ทองทับ หัวหนา

กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี ซึ่งเปน

4
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ผูที่คอยดูแลการพัฒนาศูนยแพทยชุมชน และเหลาอาสาสมัคร 10 คน ที่ไดรวม

เคียงบาเคียงไหลขับเคลื่อนงานสมัชชาจนมาถึงชวงสุดทาย การประชุมคร้ังนี้

คงเปนครั้งสุดทายเพราะระยะเวลาดำเนินโครงการไดสิ้นสุดลงแลว แตดูเหมือน

ความตั้งใจของพ่ีวิไลในการเขามารวมพัฒนาศูนยแพทยชุมชนวัดใตฯ จะไมมี

วันสิ้นสุดลงเหมือนเวลาของการดำเนินงานโครงการ และแนนอนพี่วิไลยังคง

มุงมั่นในการแสดงความคิดเห็นอยูเชนเดิมดังที่เคยเปนมาในทุกเวที 

 “อยากใหมีการอบรมอาสาสมัคร จะไดมีความรูเพิ่มเติมในการดูแลคน
ที่มารักษาตัวที่นี่” 
 “เรามาแบงเวรกันใหชัดไปเลยดีกวา วาใครจะอยูวันไหน ทำอะไร    
เราจะไดทำงานดีขึ้น” 
 คุณหมอจรัญที่เขารวมประชุมดวยนิ่งฟง พลางพยักหนาอยางเห็นดวย

กับความคิดดังกลาว และรับปากวาจะนำความคิดดังกลาวไปทำใหเปน  

ความจริง 

 และน่ันก็เปนการจัดเวทีคร้ังสุดทาย หลังจากนั้นฉันก็ไมไดเจอพี่วิไล

อีกเลย... 



กาวยางและทางเดิน (1)20

 กระท่ังงานการอบรมทักษะผลิตสื่อในหวงเวลาตอมา เราก็มีโอกาสได

พบกันอีก... 

 “นองแอมคะ เราไปกินขาวกันเถอะคะ” 
 พี่วิไลที่แตงตัวดวยชุดสบายๆ เดินมาหาฉันดวยใบหนาที่ยิ้มแยม   

ริมฝปากแตงแตมดวยลิปสติกสีชมพูออน เอยเรียกฉันใหตื่นจากหวงคำนึงถึง

การทำงานสมัชชาสุขภาพใน 1 ปที่ผานมา  

 “คะพี่ แอมเองก็หิวเหมือนกัน น้ำยังไมไดอาบเลย แตไมเปนไร   
ไปกินขาวกอนคอยมาอาบน้ำ”  
 ฉันตอบรับคำชวนของพี่วิไล กอนที่จะเดินไปยังหองครัวดวยกัน ที่นั่น

เหลาผองเพ่ือนกำลังเร่ิมรับประทานอาหารเชา ฉันนั่งลงตักขาวเขาปากดวย

ความรูสึกวาอาหารในวันนี้ชางมีรสชาติอรอยยิ่งกวาวันไหนๆ อาจจะเปนเพราะ

พี่วิไลไดทำใหฉันบอกกับตัวเองในขณะเปบและเคี้ยวขาววา  

5
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 “ถึงแมการทำงานสมัชชาสุขภาพ จ.อุบลราชธานี แผนงาน  
การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการศูนยแพทย
ชุมชนวัดใตฯ จะไมสามารถนำไปสูการเกิดนโยบายสาธารณะดานการ
จัดการศูนยแพทยชุมชนได แตก็ไดสรางทักษะกระบวนการรวมคิด  
รวมทำ รวมดูแล จนนำไปสูการกอเกิดกลุมอาสาสมัครในการดูแลศูนย
แพทยชุมชน และอาสาสมัครท่ีเขาใจในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ   
ซึ่งสิ่งเหลานี้คือตนทุนในการทำงานโดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ตอไปในกาลขางหนา... โดยตัวคนในพื้นที่เอง” 
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คนสวนใหญเขาใจและรับรูความสำคัญของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 
พวกเขาจะสามารถใชประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้ไดอยางมีพลัง
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ความสุขที่หายไปของคนริมมูล
คนึงนุช  วงศเย็น 

 การพัฒนาของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีที่ผานมา   

มักมุงเนนดานการอยูดีมีสุข โดยการซ้ือ ซอม สราง แตขาดการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ิน หลายโครงการละเมิดสิทธิของประชาชน สงผลกระทบโดยตรง

ตอสุขภาวะของชาวบาน นำมาซึ่งปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนและ

หนวยงานภาครัฐ   

 หากใครมีโอกาสไดผานไปบริเวณชุมชนเลียบแมน้ำมูล คุมวัดหลวง 

วัดกลาง วัดใต จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ของทัศนียภาพริมแมน้ำมูล 

ภาพวิถีชีวิตของชาวบานที่เดินขึ้นลงเพื่อใชประโยชนจากแมน้ำมูล ถูกเปล่ียน

เปนสันเขื่อนสูงใหญและถนนคอนกรีตทอดยาวตลอดเลียบแมน้ำมูล ซึ่งทราบ

ภายหลังวาเปนโครงการพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2545    
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 พอพีระพงษ  สังขทอง ประธานชุมชนเลียบแมน้ำมูลเลาใหเราฟง

ดวยน้ำเสียงหดหูในเวลาพลบค่ำของวันหนึ่งวา  

 “เรามีปญหากับทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเพราะชุมชนเราไมมี
เอกสารสิทธิ์ในที่อยูอาศัย ซึ่งเราพยายามยืนยันกับเขาวาเราเปนชุมชนเกาแก 
อยูที่นี่มานานกวา 200 ป มีคุณคาและวัฒนธรรม แตเราก็ไมมีขอมูลยืนยัน   
เขาไมใยดีตอคำพูดของพวกเรา เขาถมดินตามสันเขื่อน ทำใหพื้นที่ชาวบาน  
มีลักษณะคลายแองกระทะ น้ำไมสามารถระบายออกได เกิดภาวะน้ำทวมขังใน
ฤดูฝน อากาศถายเทไมสะดวก ลมพัดฝุนละอองฟุงกระจายไปในอากาศ   
การเดินทางไปมาของคนในชุมชนกับภายนอกเปนไปอยางลำบาก วิถีชีวิตเดิม
ของพวกเราที่เคยผูกพันกับแมน้ำมูลหายไป เพราะเหลือทางลงแคทางเดียว 
คือ บันไดเขื่อน”   
 ดวยความเดือดรอนทำให พอพีระพงษ  กับชาวบานรวมตัวกันเพื่อหา

ทางออก ระหวางน้ันไดรูจักกับแกนนำสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี คือ 

คุณจงกลนี ศิริรัตน เธอไดใหคำปรึกษาพรอมกับใหชุมชนรวมกันยื่นหนังสือ

รองขอรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ตอ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เพื่อใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น โดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพจัดกระบวนการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาพื้นที่ริมมูลระหวางหนวยงานรัฐ

กับคนในพื้นที่ เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ริมมูล จัดทำเปนขอเสนอทาง
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นโยบายสงตอใหทางเทศบาลนครอุบลราชธานี และหนวยงานที่เกี่ยวของให

ดำเนินการตอไป 

 ตอมาชาวบานไดมโีอกาสเขาพบพลเอกสุรยทุธ จลุานนท นายกรฐัมนตรี

ในขณะนั้นที่เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดอุบลราชธานี จนนำมาสูการ

ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภาพปญหาที่เกิดขึ้น พรอมกับสั่งการใหผูวาราชการจังหวัด

ดำเนินการแกไขปญหาโดยเร็ว ทำใหปญหาของชาวบานถูกแกไขไปบางสวน   

มีหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชนอยางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)   

เขามาเปนตัวกลางประสานงาน มีงบประมาณจากโรงงานยาสูบจำนวน   

20 ลานบาท มาชวยเหลือเรื่องการสรางบาน ซึ่งดูเหมือนทุกอยางนาจะจบลง

ดวยดี  แตทวาแกนนำและชุมชนตางก็รูวา สิ่งที่ยังขาดก็คือความมั่นคง  

ดานการอยูอาศัยของชาวบาน ที่ยังไมมีสิ่งใดเปนเครื่องรับประกัน เนื่องจาก

ที่ดินที่อาศัยอยูขาดเอกสารสิทธิ์ 

 คณะทำงานสมัชชาสุขภาพที่เกิดจากอาสาสมัครจากหลายภาคสวน  

มารวมกันขับเคล่ือนงาน ทั้งภาควิชาการ ภาคราชการ และภาคประชาชน   

ตามหลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของนายแพทยประเวศ วะสี ราษฎร

อาวโุส ไดรวมกบัแกนนำชมุชนคนริมมลูวางแผนการขบัเคล่ือนงานในพืน้ทีช่มุชน  

ริมมูลที่พรอมจะทวงสิทธิ์ความเปนชุมชนของคนท่ีนี่กลับคืนมา      
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 เย็นย่ำของวันหนึ่ง ณ ศาลาวัดหลวงอันเงียบสงบ ไดถูกใชเปนสถานที่

พดูคุยกนัของคณะทำงานสมชัชาสุขภาพและชาวบานในชุมชนประมาณ 40 คน 

เมื่อครบองคประชุม พอพีระพงษ ไดกลาวตอนรับชาวบานพรอมกับทบทวนถึง

สถานการณปจจุบันของการตอสูเพื่อสิทธิของชุมชนวา  

 “ชุมชนของเราต้ังมานาน แตไมมีขอมูลประวัติศาสตรชุมชน เปน
จุดออนของเราที่ไมสามารถยืนยันกับใครไดวาเราเปนเจาของชุมชน แมวันนี้
เราจะไดมาซึ่งสิทธิ์ในการอยูอาศัยแตในอนาคตไมแนวาเขาจะมาละเมิดสิทธ์ิ  
ของเราอีกหรือไม เพราะเราไมมีเอกสารยืนยัน พวกเราจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะ
มารวมกันทำประวัติศาสตรชุมชนท่ีมีมามากกวา 200 ป ใหเปนเอกสารเชิง
ประวัติศาสตรที่สามารถบอกคนทั่วไปวาพวกเรามีตัวตน มีความเปนมา   
มีประวัติศาสตรที่ นาภาคภูมิใจ วันนี้จึงขอใหพวกเราท้ังหมดมาชวยกันสืบคน
ประวัติศาสตรของคนในชุมชนของพวกเรา” 
 “แลวสมัชชาสุขภาพ จะมาชวยทางชุมชนไดอยางไร”  
 เปนน้ำเสียงปนความสงสัยของชาวบานคนหน่ึงที่ถามข้ึนทามกลาง  

วงประชุมอันเงียบสงบ  บงบอกถึงไมเขาใจในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

ทำใหอาจารยกาญจนา ทองทั่ว หนึ่งในคณะทำงานสมัชชาสุชภาพไดลุกขึ้น

ชี้แจงกับชาวบานวา  

 “การทำงานสมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหา
ทางออก วิธีการแกไขปญหาอยางมีสวนรวม กรณีการแสดงสิทธิ์ความเปน
เจาของพื้นที่ ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์นี้พวกเราจำเปนตองใชประวัติศาสตรชุมชน
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เพื่อบงบอกความเปนเจาของแสดงใหสาธารณชนไดรับรูวา บรรพบุรุษของเรา
อยูอาศัยมากอนที่ภาครัฐจะประกาศวาเปนพื้นที่ของรัฐ เราจะมีการเก็บขอมูล
ประวัติศาสตรชุมชนโดยมีชาวบานเปนอาสาสมัครทำการเก็บขอมูลเอง   
นักวิชาการจะชวยในการทำเครื่องมือการเก็บและรวบรวมเรียบเรียงเช่ือมรอย
ใหขอมูลเกิดความสมบูรณ ขอมูลเหลานี้จะเปนหลักฐานที่ชาวบานสามารถนำ
ไปอางอิงไดวาชุมชนที่นี่เปนชุมชนเกาแก และมีประวัติศาสตรความเปนมา
อยางชัดเจน”  
 หลังจากที่ความสงสัยคลายลงดวยคำตอบท่ีกระจางชัด สามารถมอง

เห็นงานท่ีจะทำรวมกัน ชาวบานทุกคนตางกระตือรือรน รับปากเปนเสียง

เดียวกันวา “เราตองรวมกันเปนอาสาสมัครนักวิจัยในการเก็บขอมูลและชวยกัน
ทำงานใหสำเร็จเพ่ือจะไดมีหลักฐานไปยืนยันวาเราเปนเจาของชุมชนจริงๆ” 
พรอมกับเสนอชื่อของตนเอง และญาติผูใหญหรือผูเฒาผูแกในชุมชนเพื่อเปน

ทั้งผูใหขอมูล และผูเก็บขอมูลจำนวนกวา 20 คน   

 เสร็จส้ินจากการประชุม ชาวบานและคณะทำงานรวมรบัประทานอาหาร

เย็นดวยกันอยางเอร็ดอรอย บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ตะวันเริ่มพน

จากขอบฟา ความมืดเคลื่อนเขามาแทนที่ ทุกคนตางแยกยายกันกลับบาน   

แตในใจเต็มไปดวยความหวังเต็มเปยมที่จะพาชุมชนหลุดพนจากการเปนสังคม

ของคนไรราก 
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 คนพรอม เครื่องมือพรอม การอบรมเทคนิคการเก็บขอมูลใหแก  

อาสาสมัครก็มาถึง เมื่อถึงวันนัดหมายซึ่งเปนเวลาพลบค่ำ ณ สถานท่ีเดิม   

ชาวบานมารวมตวักนัโดยพรอมเพรยีง บรรยากาศเต็มไปดวยความกระตอืรอืรน  

เกิดคำถามหลากหลายเพราะความสงสัยใครรู หลายคนไดดูแบบสอบถามแลว

ไมเขาใจ เกิดการพูดคุยแลกเปล่ียนกัน บางคนบอกวาไมถนัดการจด กลัวจด

ไมทัน คณะทำงานสมัชชาสุขภาพและแกนนำของชุมชนมีการพูดคุยกัน  

จนไดขอสรุปรวมกันวาตองหาเด็กและเยาวชนในชุมชนมาชวยจดบันทึก และ  

ใชเทปบันทึกเสียงไว แลวคอยนำมาถอดเปนตัวหนังสือในสมุดอีกครั้ง เมื่อ  

ทกุคนในแตละกลุมเขาใจจงึมกีารแบงหนาทีก่นัอยางกระตอืรอืรนตามความถนัด

ของแตละคน 

 การเร่ิมตนทำงานในสิง่ทีไ่มคุนเคยเปนเรือ่งยากอยางยิง่ แตอาสาสมัคร

ทุกคนก็ไมยอทอ เริ่มจากการทดลองไปสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในชุมชนแลว

พบวา คนถามก็ไมคอยเขาใจคำถามบางขอ คนตอบกต็อบไดบางคำถาม เพราะ  

ทุกคนรูไดไมถองแททั้งหมด ตองสัมภาษณคนหลากหลายอายุ ชวงวัยตางๆ 

เพื่อนำขอมูลมาปะติดปะตอกัน แตถึงที่สุดแลวการทำงานก็เสร็จลุลวงไปดวยดี  

แมจะมีปญหาอุปสรรคทยอยเขามาทดสอบพวกเราเปนระยะๆ ก็ตาม  

 “การเก็บขอมูลตองหยุดชะงักดวยภาระหลายๆ อยาง ตอนน้ีชาวบาน
เราแยกยายกันอยูอยางกระจัดกระจาย บางคนก็ยายไปอยูกับญาติพี่นอง   
บางคนก็ไปเชาบานอยู ผูเฒาผูแกที่เปนคนใหขอมูลตองยายตามลูกหลานไป 
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ทำใหเรารวมตัวกันเพื่อเก็บขอมูล หรือจะตามไปสัมภาษณลำบาก และภาระ  
อีกอยางเราตองเรงสรางบานใหแลวเสร็จตามปงบประมาณดวย” พี่ตอง   

ธนากร พลเขต แกนนำในชุมชนเลาถึงปญหาที่เจอระหวางทาง   

 ทุกความเคลื่อนไหวในการทำงานของคณะทำงานและชาวบาน ถูกนำ

เสนอผานส่ือรูปแบบตางๆ ทั้งสัมภาษณผานรายการวิทยุ การทำขาวและ  

สกูปขาวนำเสนอผานเคเบิล้ทวีขีองจงัหวดัอบุลราชธาน ีหนงัสอืพมิพสวนทองถ่ิน 

วารสารขาวและเว็บไซตขาวของศูนยขาวประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี    

เพือ่กระจายการรบัรูและความเขาใจเรือ่งสมชัชาสขุภาพ เพราะยงัมอีกีหลายคน

ที่ยังไมเขาใจในเรื่องสมัชชาสุขภาพ การส่ือสารสาธารณะจึงจำเปนอยางยิ่ง

สำหรับงานใหมอยางสมัชชาสุขภาพ  

 พวกเรามีฐานคิดวาถาคนสวนใหญเขาใจและรับรูความสำคัญ
ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พวกเขาจะสามารถใชประโยชนจาก
กฎหมายฉบับนี้ไดอยางมีพลัง 
 ถึงแมวันนี้คณะทำงานและชาวบานจะยังไมสามารถผลักดันขอเสนอ

ใหถึงนโยบายของทองถิ่นในการจัดการพื้นที่ริมมูลได แตจากการพูดคุยกันก็ได

ขอสรุปรวมกันวาเมื่อแลวเสร็จจากภาระสรางบาน ชาวบานจะรวมตัวกันเพื่อมา

เก็บขอมูลในสวนที่เหลือใหครบ และดำเนินการตามขั้นตอนตอไป แตสิ่งที่  

ชาวบานไดรบัจากการทำงานท่ีผานมานัน้ พอพรีะพงษสะทอนวา “กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพทำใหชาวบานในชุมชนเราไดเรียนรูประวัติศาสตรของชุมชน
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ตนเองทำใหชาวบานเกิดความมั่นคงทางดานจิตใจ เขาใจคำวาสุขภาวะ หรือ
สุขภาพ 4 มิติ ซึ่งหมายถึงสุขภาพทางรางกาย จิตใจ ปญญาและทางสังคมนั้น   
มันเปนความสุขขั้นพื้นฐานของมนุษย การรับรูเร่ืองสิทธิหนาที่ของตนเอง
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ คนในชุมชนตองยึดถือธุระสวนรวมและ
ตองมีความสามัคคีกันมากขึ้น พรอมจะตอสูเพื่อสิทธิของตนเองและชุมชน
เต็มที่” พอพีระพงษพูดดวยน้ำเสียงที่เต็มไปดวยความหวังและกำลังใจในการ

ทำหนาที่ผูนำชุมชน 

 สวนพ่ีตองบอกวา  

 “นอกเหนือจากการตอสูดังกลาว กระบวนการสมัชชาสุขภาพยังได
หนุนเสริมใหการรวมกลุมของคนในชุมชนทำไดงายขึ้น ไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปนกิจกรรมสวนหน่ึงที่ทำใหคนในชุมชนมารวมคิด รวมทำ รวมกัน
เปนกลุมเปนกอนมากขึ้น”  
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 สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบานชุมชนเลียบแมน้ำมูลแหงนี้ หลายคนมองวา

เปนความโชคราย ทวาในวิกฤติยอมมีโอกาส หากชุมชนมีความสามัคคี 

รวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียวกัน พรอมที่จะตอสูเพื่อสิทธิของตนเองอยางเต็มที ่ 

ชุมชนเลียบแมน้ำมูลในวันนี้ ชาวบานมีบานใหมที่มั่นคงนาอยู พรอมกับการ  

กอเกิดพลังอันเขมแข็งของชุมชน ทุกคนตางตระหนักวาหากไรกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเปนตัวหนุนเสริมที่สำคัญ พวกเขาอาจไมมีวันนี้ก็เปนได... 
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เวทีกำหนดความสุขของคนในชุมชน ซึ่งมีกลุมคนหลากหลาย  
แหลงงบประมาณหลากหลาย มีกิจกรรมรวมที่หลากหลาย…
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ฅน 5 กาว
ทีมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร 

 “พอเราไดลงไปคุยกับแกนนำที่เปนชาวบานจริงๆ เราก็ถามเขาวา   
มันมีอะไรบางที่เปนตัวช้ีวัดความสุขที่ไมตองใชเงิน เขาก็บอกวามันมีแนนอน  
หลักๆ ที่เขาอยากไดจะมี 3 เรื่อง คือ หนึ่ง-เด็กๆ ของเขามีความปลอดภัย  
ทั้งในเรื่องของอาหารและชีวิต สอง-สังคมที่เปนสุข ไมมีปญหาสาธารณูปโภค 
ยาเสพติด การพนัน คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได และ
สาม-ผูสงูอายุมคีณุภาพชวีติทีด่ ีเรากเ็ริม่จากสามสวนน้ี เอามาเชือ่มโยงกนั” 
 “...มันทำใหเห็นภาพของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน และมันทำใหเห็นวา
ถึงจะเปนเร่ืองโครงสรางพื้นฐาน แตไมจำเปนตองใชเงินเปนตัวตั้ง ทวาใชทุน  
ที่มีอยูแลวในชุมชน... ตัวชี้วัดความสุขชวยยกระดับชาวบานใหรูสึกวาตัวเอง
เปนเจาของประเด็น มันใหคุณคา และศักดิ์ศรีของตัวเขาเอง...” 
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 “สุขภาวะทางจิตวิญญาณของคนเหมืองหมอ คือการชวยเหลือกัน    
มีงานอะไรก็ลงขันกัน เปนความสุขที่เกิดจากการใหที่ไมหวังผลตอบแทน   
ซึ่งเกิดจากภายในของตัวเอง ไมใชความสุขที่คนอื่นมาสรางให แตเกิดจากการ
ทำเองแลวไดรับการยอมรับจริงๆ เปนความสุขที่อิ่มขึ้นมาจากขางใน ซึ่งกอ  
ใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งคนที่ดอยโอกาส แตเพื่อใหเขาชวยตัว
เองได มีชีวิตอยูได” 
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กาวแรก ระดมคน 
 คำบอกเลาขางตนของ คุณสมาน ผูกพัน นายก อบต.หนุมใหญไฟ

แรง แหงตำบลเหมืองหมอ ทำใหเราตองเงยหนาข้ึนมองไปยังเจาของคำพูด...  

 เหมืองหมอ หรือ เมืองมอ เปนชื่อตำบลในเขตอำเภอเมืองของ

จังหวัดแพร ดินแดนท่ีขึ้นชื่อเรื่องผาหมอฮอม กอตั้งขึ้นเมื่อป 2440 (คำวา มอ 
เปนภาษาไทยลื้อ แปลวา ฉลาดหรือเร็ว) 

 ในอดีต เมืองมอเปนแขวงที่สำคัญแขวงหนึ่งของเมืองพลหรือ  

เวียงโกศัย (เมืองแพรในปจจุบัน) มีการปกครองโดยนายแควน ข้ึนตรงตอเจา

เมอืงพล จนกระท่ังถงึยคุการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เมืองพล

ไดเปลี่ยนเปนเมืองแพร อันมีการสันนิษฐานวามาจากคำวา ผาแพร (โกศัยแปล

วาผาแพร) แขวงเมืองมอ จึงเปลี่ยนเปนตำบลเหมืองหมอมาจนทุกวันนี้ 

 ปจจุบัน เหมืองหมอมีสถานะเปนตำบลที่มีอาณาเขตติดกับ
เทศบาลเมือง ดวยลักษณะการเปนแดนกันชน เหมืองหมอจึงมี  
ความผสมผสานระหวางวิถีเมืองและวิถีชนบท อันเปนความยอนแยง  
ที่อยูรวมกันไดอยางนาสนใจ จนเปนเหตุให คณะทำงานสมัชชาสุขภาวะ 
จ.แพร  ไดกำหนดใหเปนพื้นที่เรียนรูกระบวนการสมัชชาสุขภาพ  
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 คุณสมาน นายก อบต.เหมืองหมอ เลาใหฟงถึงที่มาของการจัดทำ

นโยบายสาธาณะเพื่อสุขภาพของตำบลเหมืองหมอ เริ่มจากคนหาตัวชี้วัด
ความสุขทองถิ่นในปที่ผานมา เจาตัวชี้วัดความสุขที่วานี้-มันคืออะไร? 

เพราะความสุขในความเขาใจของเราเปนเร่ืองนามธรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง

ในแตละบุคคล ไมนาจะช้ีวัดได และหากจะตองชี้วัดกันจริงๆ แลว ก็มีคำถาม

ตอไปอีกวาจะชี้จะวัดกันอยางไร? แลวใครจะเปนคนทำหนาที่ชี้วัด? 

 หลังจากเห็นใบหนาแสดงความสงสัยไมเขาใจของเรา คุณสมาน  

จึงอธิบายเพ่ิมเติมวา ตัวชี้วัดความสุขทองถิ่น คือการลงไปคุยกันเรื่องความ

ตองการของชาวบานวา ตองการอะไรจึงจะทำใหเกิดความสุข? มีความทุกข

หรือปญหาในเร่ืองอะไร? แลวชวยกันระดมวิธีการแกปญหารวมกันวา ตองทำ

อยางไรถึงจะไปถึงความสุขนั้น? ซ่ึงการไปใหถึงความสุขนั้นก็คือ ตัวชี้วัด
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ความสุข  
 ในชวงแรกเร่ิมทีท่กุฝายตางงงๆ สงสัยกนัอยูนัน้ ทาง อบต. ไดเปน
แกนหลักในการชวนทุกฝายมาพดูคยุ โดยมีแกนนำสมชัชาสขุภาพ จ.แพร 
ในฐานะผูจดุประกายความคิด/แกนนำชาวบาน/วดั/โรงเรยีน/สาธารณสุข/
ขาราชการทองถิ่น/พัฒนาสังคม/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน   
(อสม.)/ปลดั อบต./รวมถงึตวันายก อบต. เพือ่ทำความเขาใจตอกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพและตัวชี้วัดความสุขใหตรงกัน และชวยกันคิดคนวิธีการ
ดำเนินการในเวทีสมัชชาสุขภาพตำบลเหมืองหมอ 
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 กาวที่สอง มาคนหาความสุข  
          ภูเบศ จิตรจริง-นองเบศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเลาวา “ตอนนั้น
เขามีการจัดประชาคมหมูบาน จัดประชาคมกับกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน   
นองก็เขารวมในเวทีในสวนตัวแทนของเด็กเยาวชน ในเวทีมีการตั้งคำถามวา 
ความสุขของเราคืออะไร? ก็ตอบไปวา นองกับเพื่อนๆ มีความสุขกับการได
ชวยเหลือสังคม ทำกิจกรรมเยาวชน มีความสุขกับการไดแสดงออกถึง
วัฒนธรรมประเพณี จอย ซอ การตีกลอง การแตงกายดวยชุดมอฮอม...  
 “ตัวช้ีวัดความสุขของนองคือ การท่ีนองไดแสดงออกถึงวัฒนธรรม
ประเพณี จอย ซอ ตีกลอง แลวพอนองแสดงไปแลวมีคนชอบ ตัวชี้วัดคือ มีคนดู 
คนมาดูเราแสดงแลวมีความสุข ชอบการแสดงของเรา คือ เสียงปรบมือ ถาคนดู 
ดูแลวเฉยๆ ไมชม ไมยิ้ม ไมปรบมือ เราก็ไมมีความสุข ถาเขาปรบมือ เขายิ้ม 
เขาชอบ นั่นคือความสุขของเรา” 
 นองเบศ  ตอบคำถามของเราที่วา ตัวชี้วัดความสุขของเด็ก และ

เยาวชนคืออะไร แลวเลาใหเราฟงตอไปวา ในเวทีประชาคม ไมเพียงแตถาม

เรื่องความสุข แตยังถามเร่ืองความทุกข เรื่องปญหาที่ทำใหไมสบายใจ   

ซึ่งปญหาของเด็กและเยาวชนที่เหมืองหมอ ไมไดตางจากที่อื่นๆ คือ ปญหา  

ยาเสพติด เร่ืองรักในวัยรุน เด็กติดเกม กินเหลาเมายา มาดวยกันหมด   

ซึ่งราชการทองถ่ินลงมาดูแลไดไมทั่ว ฉะน้ัน ทางออกตอเรื่องนี้ จึงเปน  

การรวมมือกันของทุกฝายที่เห็นปญหา ที่จะตองชวยกันทำ  
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  ฟงความเห็นของคนเกิดทีหลัง แลวมาฟงความเห็นของคนเกิดกอน  

กันบาง คุณตา ประดิษฐ สุคันธมาลา อายุ 70 ป ประธานชมรมผูสูงอายุตำบล

เหมืองหมอ เลาใหเราฟงถึงการไดมาซึ่งความสุขของผูสูงอายุวา เร่ิมจาก  

การมองปญหา จากการเวทีประชาคมพบวา ปญหาของผูสูงอายุคือไมคอยมี

อาชีพที่ตัวเองพอทำได ทำใหไมมีรายได และรูสึกวาชวยเหลือตัวเองไมได   

เปนภาระลูกหลาน รูสึกไมดีที่ไมไดทำงาน ซึ่งความสุขของผูสูงอายุ ก็คือการมี

อาชพีหรอืงานทีผู่สงูอายสุามารถทำได รวมถงึการเหน็วฒันธรรมขนบธรรมเนยีม 

ประเพณี ภูมิปญญาท่ีตกทอดมาต้ังแตบรรพบุรุษ สามารถสงตอไปยังเด็กและ

เยาวชนคนรุนใหมใหชวยกันรักษาไว   

 ความสุขในเรื่องสุขภาพ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดคุยกันในการจัด

เวที ซึ่ง ปาจิ๊บ-สุชีลา กาพียะ หัวหนา อสม. ตำบลเหมืองหมอ บอกกับเราวา 

เริ่มคิดจากความทุกขหรือปญหาดานสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งแบงไดเปน   

3 เรื่องหลักๆ คือ หนึ่ง-โรคระบาด สอง-โรคเฉพาะของแตละชวงอายุ และ  

สาม-ปญหาสุขภาพโดยรวม  
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 อยางประเด็นโรคระบาด เชน ไขเลือดออก เปนความทุกขหนึ่งของคน

เหมืองหมอ ซ่ึงกอนหนานี้ จะมีไขเลือดออกระบาดทุกป สงผลกระทบถึงเด็ก

นอยลูกหลาน เศรษฐกิจ และความสุขของครอบครัว หรืออยางประเด็น  

โรคเฉพาะของแตละชวงอายุ ซึ่งในผูสูงวัยจะมีโรคหลักๆ เชน ความดัน 

เบาหวาน ไขมัน โรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดัน ซึ่งขอมูลจาก

ศูนยสุขภาพชุมชนตำบลเหมืองหมอ พบวา คนวัยทำงานมีภาวะเสี่ยงกับการ

เปนทั้งสองโรคเพิ่มมากข้ึน สวนประเด็นสุขภาพในภาพรวมท่ีพบคือ ประเด็น

ซอมนำสราง   คือคนในชุมชนไมชอบตรวจสุขภาพประจำป กวาจะรูอีกทีก็

ปวยเสียแลว ก็ตองมาแกตามหลังกันไป  

 ในสวนของวยัทำงาน จกัรพนัธ รอดทกุข ผูชวยเจาหนาทีศ่นูยเยาวชน 

อบต.เหมอืงหมอ บอกกบัเราวาทีห่มูบานของเขามีปญหาเรือ่งระบบสาธารณูปโภค 

เชน ทอระบายน้ำทิ้ง ฝายกั้นน้ำ น้ำสำหรับการทำการเกษตร ทำใหเกิดปญหา 

เชน เวลาฝนตกแลวน้ำระบายไมทัน น้ำทวมขัง ฝายกั้นน้ำไมมีน้ำทำเกษตร 

ซึ่งความสุขหรือความตองการของคนในหมูบานเขาคือ การแกไขเร่ือง

สาธารณูปโภค รวมถึงปญหาดานสุขภาพ เชน โรคไขเลือดออก เพื่อไมใหเปน

ปญหากับชุมชน 
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 จักรพันธเลาใหเราฟงถึงบรรยากาศในการทำเวทีประชาคมดวยวา   

จะมีการทำตัวช้ีวัดความสุขหลายดาน อยางดานสุขภาพ เชน สุขภาพจิต 

สุขภาพกาย ความเปนอยูทั้งหมด คุณภาพชีวิต รวมไปถึงดานสาธารณูปโภค 

ไฟฟา น้ำประปา 

 การจะไดมาซึง่ ความสขุ ของทกุหมูบาน ตองผานความเขาใจ/ไมเขาใจ 

และทำความเขาใจกันมากมาย กวาจะออกมาเปนคำตอบสุดทาย คือตัวช้ีวัด

ความสุขโดยรวมของคนเหมืองหมอรวมกัน    

 พอเราไดลงไปคุยกับแกนนำท่ีเปนชาวบานจริงๆ เราก็ถามเขาวา   

มันมีอะไรบางที่เปนตัวชี้วัดความสุขที่ไมตองใชเงิน เขาก็บอกวามันมี หลักๆ   

ที่เขาอยากไดจะมีสามเรื่อง คือ หนึ่ง-เด็กๆ ของเขามีความปลอดภัยทั้งในเรื่อง

ของอาหารและชีวิต สอง-สังคมท่ีเปนสุข ไมมีปญหาสาธารณูปโภค ยาเสพติด 

การพนัน คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได สาม-ผูสูงอาย ุ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราก็เริ่มจากสามสวนนี้ เอามาเชื่อมโยงกัน 
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กาวที่สาม ตอยอดความสุขของคนเหมืองหมอ 
 เรากลับมาคุยกับคุณสมาน ผูกพัน นายก อบต.เหมืองหมอ เพื่อขอ  

คำตอบวา ความสุขและตัวชี้วัดความสุขของคนเหมืองหมอคืออะไร ซึ่งคุณ

สมานบอกวา หัวใจอยูที่การลงไปถามหาความตองการรวมของคนในชุมชนวา 

ตองการอะไรที่จะทำใหมีความสุข? มีปญหาอะไร? และจะแกปญหารวมกัน  

ไดอยางไร? ซึ่งตัวช้ีวัดความสุขที่พบในเหมืองหมอจะมีทั้งในดานความสุขทาง

กายคือ อาหารปลอดภัย การออกกำลังกาย การปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ   

การชวยเหลือผูดอยโอกาส ความสุขทางใจคือ สุขภาพจิต สภาพแวดลอมที่ดี 

สังคมมีความชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยแยกตามชวงวัยเปนความสุขของ  

ผูสูงอายุ เด็กเยาวชน และคนวัยทำงาน  

 แตถาไดตวัชีว้ดัความสุขมา แลวสรุปจบโครงการไมมกีารเคลือ่นตอ 
ความสุขของคนเหมืองหมอคงหยุดอยูแคฝน ดังนั้น หนวยงานทองถ่ิน 
คือ อบต. ซึ่งเปนแมงานหลักมาตั้งแตตน จึงนำขอมูลที่ไดจากการจัดเวที
สมัชชาสุขภาพ มาตอยอดเปนแผนงานพัฒนาทองถิ่น โดยการคนหา
ความสุขและตัวชี้วัดความสุขทำใหทราบความตองการที่แทจริงของ
ชุมชน สามารถดำเนินการท่ีสอดคลองและแกปญหาไดตรงจุด  
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กาวที่สี่ ผลิดอก-ออกผล 
 ความสำเร็จของสมัชชาสุขภาพ ตำบลเหมืองหมอ ไมไดหยุดอยูที่  

การไดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเทานั้น... 

 “เรื่องการมีสวนรวมของชุมชน ทุกกลุมจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
หรือการประชุมตางๆ จากแตกอนที่ไมคอยมีคนมา แตตอนนี้คนจะเขามารวม
เยอะ” 
 คุณสมานเลาใหเราฟงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหลังจากเกิด  

เวทีสมัชชาสุขภาพที่มุงไปความสุขของคนในชุมชนไปทดลองใช 

 ตัวช้ีวัดความสุขชวยยกระดับชาวบานใหรูสึกวาตัวเองเปนเจาของ

ประเด็น ใหคุณคา ศักดิ์ศรีของชาวบาน ซึ่งตอนแรกๆ ท่ีทำรูสึกงงมาก แตที่

ผานมาก็เริ่มจะเห็นผลบางแลว ก็ตองอาศัยเวลา อาศัยกิจกรรมตางๆ นำไปสู

ความเขาใจ แลวทำใหคอยๆ ตอยอดไปเรื่อยๆ  

 ตอนแรกทีล่งไปทำเวท ี เราชวนชาวบานคยุวา สขุภาวะมนัหมายรวมถงึ

ทั้งหมด ทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ ไมใชแคภายนอก ซ่ึงความอยูเย็น  

เปนสุขมันเปนนามธรรมนะ มันชี้วัดยาก เราก็ถามวาอะไรท่ีทำแลวเขา  

มีความสุข มีความพึงพอใจ แลวเปนสิ่งที่เขาทำไดจริง จึงไดขอสรุปเปนวา  

ประชาชนตองมีสุขภาพแข็งแรงท้ังรางกาย  จิตใจ และสังคมมีความเอื้ออาทร  
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 การหยิบเร่ือง ความตองการ กับ ความสุข อันเปนเรื่องนามธรรม 

มาปนแตงใหปรากฏเปนรูปธรรมท่ีจับตอง และ ชี้วัด ได นับเปนความโหดหิน

ของงานพัฒนา เปนงานท่ีทาทายและตองอาศัยทั้งปจจัยหลักและปจจัย

แวดลอมในการปฏิบัติใหเปนจริง ซึ่งพื้นที่เหมืองหมอไดพิสูจนใหเห็นวาเปน

เรื่องที่เปนไปได 

 การดำเนินการเวทีสมัชชาสุขภาพวาดวยความสุขของคนเหมืองหมอ 

สำเร็จลงไดดวยดี หนำซ้ำยังตอยอดไปสูการปรับเปล่ียนวิธีคิด และเชื่อมรอย

กลุมคนที่หลากหลายในชุมชนใหหันหนาเขาหากัน รวมแรง รวมใจพัฒนา

ชุมชนของตนรวมกัน ตองอาศัยปจจัยหลายอยาง กวาที่จะเปนไดอยางที่

ปรากฏอยูทุกวันนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการพัฒนาโดยไมมุงเนน  

ที่โครงสรางพื้นฐานอยางเดียว การยึดหลักการมีสวนรวมอยางแทจริง   

เปดโอกาสใหทุกฝายไดคิดเอง ทำเอง และเปนเจาของงานรวมกัน โดยมี  

การทำงานจริงจังอยางตอเนื่อง ถือเปนหัวใจสำคัญอยางยิ่ง 

 นอกจากน้ัน  ลกัษณะเฉพาะของพื้นที่ที่มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตแบบชุมชนชนบท ก็เปนปจจัยสำคัญ ที่ทำใหชุมชนเหมืองหมอ  

ยังหยัดยืนอยูได ทั้งที่อยูติดเขตแดนที่งายตอการเปลี่ยนแปลง  
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กาวที่หา สุขภาวะแบบบูรณาการฉบับเหมืองหมอ 
 พูดคุยกันถึงการสรางสุข (ภาวะ) ใหคนอื่นอยูนานสองนาน เราอดไม

ไดที่จะยอนกลับมาถามคนทำงานถึงความสุขที่ไดรับจากการทำงานที่ผานมา 

ซึ่ง  คุณสมาน บอกกับเราวา 

      “ความสุขที่ได คือ การท่ีพื้นที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ   
เพื่อสุขภาพของชาวบานตำบลเหมืองหมอ จ.แพร การไดเขาไปเรียนรูกับชุมชน 
ชุมชนมีความผูกพันชวยเหลือกันและกัน จนกอเกิดความสุขที่พบดวยความ
จริงใจ” 
 อีกประเด็นหนึ่งคือ การที่ไดเห็นการทำงานท่ีมีสวนรวมจากหลากกลุม 

หลายวัย ทั้งเด็กเยาวชน คนสูงอายุ อบต. ศูนยสุขภาพชุมชน ฯลฯ ที่กลมกลืน

กัน ซึ่งตอบโจทยการทำงานพื้นที่บูรณาการไดอยางชัดเจน ใน 3 ดานคือ 

 1. การสรางสุขภาวะ  ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต ความจริงในโลกปจจุบัน

ที่ผสมผสานกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 2. การทำงานระหวางองคกรในชุมชนเอง ซึ่งเครือขายในพื้นที่มีการ

ทำงานประสานความรวมมือกันที่เกิดจากการรวมคิด รวมวางแผนและมีความ

ผูกผันกัน  

 3. การบูรณาการของทุนในพื้นที่ ทองถ่ิน และภายนอก เพ่ือทำ

กิจกรรมรวมกัน ภายใตความคาดหวังหรือสิ่งที่ตองการรวมกัน ในการทำให

ชุมชนเปนสุข มีความสุข  
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 ซึ่งไมใชแคเอาเงินกับคนมาบูรณาการกัน แตเปนการบูรณาการต้ังแต

เรื่องความคิดในการพัฒนา บูรณาการคือการทำงานที่ทำเพื่อสวนรวม   

เปนเรื่องของหนาหมู ที่ตองชวยกันทั้งแรง ความคิด เงิน ในการท่ีจะทำอะไร

รวมกัน  

 สุขภาวะแบบบูรณาการในแบบเหมืองหมอ คือการที่พื้นที่มีกิจกรรมท่ี

มีความหลากหลายทางมิติสุขภาพ มีกิจกรรมที่กลุมเครือขายดำเนินงานดาน

สุขภาพ มีการใชและสนับสนุนทุนที่มาจากหลากหลายแหลง และมีรูปธรรมของ

ความรวมมือกัน เชน ในกรณีเวทีสมัชชาสุขภาพตำบลเหมืองหมอ คือเวที

กำหนดความสุขของคนในชุมชน ซึ่งมีกลุมคนหลากหลาย แหลงงบประมาณ

หลากหลาย มีกิจกรรมรวมที่หลากหลาย... 

                 ...ที่ไมไดมองในมุมสุขภาพเพียงอยางเดียวเทานั้น 
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กาวแรก ระดมคน 
กาวที่สอง มาคนหาความสุข  

กาวที่สาม ตอยอดความสุขของคนเหมืองหมอ 
กาวที่สี่ ผลิดอก-ออกผล 

กาวที่หา สุขภาวะแบบบูรณาการฉบับเหมืองหมอ 



“สำนักขาวเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย”
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บานหลังเรียน
ทีมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย 

 “เบื่อจริงๆ ลูกฉันคนนี้ วันๆ มันเลนแตเกม หนังสือหนังหาไมสนใจ 
ไมรูวามันจะเรียนจบกับเคามั้ย” แมเอยกับพวกเราถึง “นิค” ซึ่งเปนลูกคนเล็ก

อยางเหน่ือยหนาย ในคราวท่ีไปเย่ียมครอบครัวของนิคถึงบาน เน่ืองจากพวก

เราสังเกตเห็นวา ทำไมเด็กคนนี้จึงใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในหองสงได

อยางคลองแคลว  ตางจากเด็กในวัยเดียวกันของสถานีวิทยุเด็กอยางเห็นไดชัด 

แถมในบางครั้งก็จะคอยแนะนำวิธีการใชใหเพื่อนๆ หรือรุนพี่อีกดวย 

 “ผมสงสารนองนิค ถูกแมดุดาและตีเกือบทุกวัน มันติดเกมมากครับ
อาจารย บางวันมันก็ไมกลับบาน แมและพี่สาวมันตามหากันทั้งคืนเลย  
ก็มี ผมจึงชวนนิคมาฝกจัดรายการวิทยุ ดีกวาปลอยใหมันไปเลนเกมครับ”   
อีกขอมูลที่พวกเราไดรับจากนักจัดรายการวิทยุรุนพี่ที่ชื่อกมล นาถมทอง ผูซึ่ง

1
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มาสมัครเปนนักจัดรายการวิทยุดวยตนเอง พรอมโชวเกียรติบัตรแสดงวาผาน

การอบรมการเปนนักจัดรายการวิทยุใหพวกเราดู เนื่องจากกลัววาจะไมรับไว

พิจารณา 

 เด็กติดเกม/เด็กพฤติกรรมกาวราว ทะเลาะเบาะแวงตีกันในชุมชน/

นักเรียนหญิงระดับมัธยมตนขายตัวเพื่อหาเงินซื้อโทรศัพทมือถือ เหลานี้  

ลวนเปนปญหาของคนเมืองเลยมาตั้งป พ.ศ. 2543 และมีแนวโนมจะทวี  

ความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะเด็กๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย   

ทีห่ลายฝายยังหาทางออกไมได 

 

  

  

 ปลายปนั้นเอง เครือขายประชาสังคมจังหวัดเลย พรอมทั้งผูนำชุมชน 

ผูนำทางความคิด และคณะทำงานกองทุนเพื่อสังคมจังหวัดเลยหรือกองทุน 

SIF ไดรวมกันจัดเวทีเสวนาภายใตประเด็น “อนาคตเด็กและเยาวชน   
ถูกกำหนดโดยส่ือจริงหรือ?” โดยเปดพื้นที่สวนนี้ใหเปน “พื้นที่สาธารณะ”   
เพื่อตองการใหทุกคนที่มารวมเวที ไดแสดงความคิดเห็นอยางมีอิสระ เพ่ือรวม

สะทอนสาเหตุของปญหา รวมทั้งแสวงหาทางออกใหกับสถานการณดังกลาว 

โดยกำหนดใหกระบวนการเสวนาเปนเรื่องที่ผูคนในสังคมจะตองเปนเจาของ

ปญหารวมกัน 

2



51กาวยางและทางเดิน (1)

 ผลจากการระดมความคิดเห็น ที่ประชุมลงความเห็นรวมกันวา “ส่ือ” 
คือ สาเหตุที่ผลักดันใหเด็กและเยาวชนเมืองเลยมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลง   
ไมวาจะเปน สื่อวิทยุ โทรทัศน หรือสิ่งพิมพ 
 ทางออกที่ไดจากเวทีในวันนั้น ก็คือ จะตองจัดใหมีพื้นที่สาธารณะให

เด็ก เยาวชนและครอบครัว ไดใชเปนพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมดีๆ รวมกัน อยาง

นอยสัปดาหละ 1 ครั้งในวันหยุด เพื่อใหเด็กไดสื่อสารกับเด็ก ในขณะเดียวกัน

ไดมีผูเสนอวา “สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐ” ควรจัดเวลาใหเด็กและเยาวชน

ที่สนใจ ไดใชเปน “พื้นที่สาธารณะทางอากาศ” เพ่ือใหเด็กฝกทักษะการผลิต

รายการดีๆ ฝกทักษะในการพูด การคนควาขอมูล รวมทั้งการนำเสนอเน้ือหา

สาระที่เปนประโยชนตอเด็กและสังคม ซึ่งสถานีวิทยุองคการสื่อสารแหง

ประเทศไทย(อสมท.)จังหวัดเลย เปนสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐสถานีแรก

ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนทันที โดยคุณนิสัน ชินออน นายสถานี

ในขณะนั้นไดพิจารณาใหเวลาในชวงเย็นหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่วโมง แตดวย

ขอจำกัดเรื่องของการเดินทาง และความหวงใยของผูปกครองในการไปจัด

รายการที่สถานีวิทยุฯ ซึ่งอยูไกลจากตัวเมืองกวา 12 กิโลเมตร ทำให

กระบวนการในการแกไขปญหาดังกลาว ตองหยุดชะงักลงช่ัวคราวหลังจาก

ดำเนินการไดเพียง 1 ป 
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 หลังจากที่คณะกรรมการและ

สมาชิกเครือขายประชาสังคมจังหวัดเลย 

ในฐานะทีต่ดิตามประเมนิผลการขบัเคล่ือน

กระบวนการของเด็กเยาวชน ไดพจิารณา

เห็นวากิจกรรมตางๆ ที่เด็กและเยาวชน

รวมกันขับเคลื่อนอยูนั้น เปนสิ่งดีและ  

มีประโยชนตอสังคมโดยรวมอยางมาก จึงสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน จัดตั้ง 

“สถานีวิทยุเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย” FM 108.0 เม็กกะเฮิรซ เม่ือวันที่ 10 

ตุลาคม 2547 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดผลิตรายการวิทยุไดอยางเต็มที่ และ  

ที่สำคัญคือ ใหเด็กไดทำหนาที่เองเริ่มตั้งแตผูบริหารสถานีจนถึงฝายตางๆ ของ

สถานี เพื่อเปนการสรางกลไกเด็กดีตนแบบ  

 ศูนยประสานงานประชาสังคมจังหวัดเลยเปนสถานท่ีที่ทุกฝายเห็น

ชอบใหเปนสถานที่จัดตั้ง เนื่องจากอยูใจกลางเมือง และมีเจาหนาที่ประจำ  

คอยทำหนาทีพ่ีเ่ล้ียง รวมทัง้เพิม่เวลาใหมากขึน้กวาเดมิ โดยวนัจนัทร – วนัศกุร   

ใหเริ่มตั้งแตเวลา 16.00-21.00 น. วันเสารและวันอาทิตยใหเร่ิมตั้งแตเวลา 

13.00-21.00 น.  
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 จากนั้น กลุมเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ซึ่งไดขับเคลื่อนงานวิทยุ   

และพัฒนาตนเองมาอยางตอเน่ือง ไดพัฒนาตนเองเปน “สำนักขาวเด็ก และ  

เยาวชนจังหวัดเลย” รวมท้ังสรางการเรียนรูเกี่ยวกับการผลิตสารคดีตางๆ เพ่ือ  

“การรูเทาทันสื่อ” ทำใหมีโอกาส “เชื่อมประสาน” กับกลุมเยาวชนจากจังหวัด

ตางๆ มากขึ้น  

 นอกจากนั้นเครือขายประชาสังคมจังหวัดเลย ยังไดใหการสนับสนุน

ดวยการจัดหาอุปกรณเครื่องมืออุปกรณใหกับสำนักขาว ฯ เชน กลองถายวีดีโอ 

เครื่องมือสำหรับตัดตอภาพ เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง

เคล่ือนที่ตลอดจนฝกอบรมเจาหนาที่ เพื่อใชถายทอดสดกิจกรรมสาธารณะ 

เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูการผลิตสื่อใหกับเด็กและเยาวชน

กลุมอื่นในพื้นที่จังหวัดเลยไดอีกตอไป 
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 การขับเคลื่อนกระบวนการของเครือขายประชาสังคมจังหวัดเลย  

ที่กลาวมาขางตน ไดถูกยอมรับจากคนในพ้ืนที่ ผานผลงานสารคดีที่เด็กๆ   

ไดชวยกันผลิตขึ้นไมนอยกวา 20 ช้ิน เปนบทพิสูจนที่สำคัญซึ่งคนเมืองเลย  

ไดเรียนรู และยอมรับวาปญหาเด็กตองแกไขดวยตัวของเด็กเอง โดยมีผูใหญ

ใหการหนุนเสริม 

 

 

 

 

 ป พ.ศ. 2550-2551 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง

เด็ก ผูใหญและคนในสังคมไดเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ภายใตโครงการ   

“บานหลงัเรยีน : พืน้ทีส่ขีาวสำหรบัลกูหลานทีเ่ปนอนาคตของคนเมืองเลย” 
โดยใชการจัดเก็บขอมูลรานเกม จำนวนคนเลนเกมและความรูสึกของ  

ผูปกครองเด็กที่เลนเกมในเขตเทศบาลเมืองเลยรวม 20 ชุมชน 300 ครอบครัว 

เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ใชเปนเครื่องมือสราง

กระบวนการเรียนรูเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเขาใจ เขาถึงปญหาและแนวทาง

การแกไขปญหาดวยตนเอง ในขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาสังคม และ  

ความมั่นคงของมนุษย (พมจ.) ทีมเฝาระวังติดตามสภาวะเด็กและเยาวชน

จังหวัดเลย รวมทั้งศูนยพึ่งได รพ.เลย ก็มีขอมูลและงานวิจัยยืนยันตรงกันวา 

สภาวะเด็กและเยาวชนเปนปญหาเรงดวนที่ทุกฝายตรงชวยกันอยางจริงจัง   
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จึงทำใหเกิดการผลักดันเปนวาระสำคัญของเมืองเลย โดยมีเวทีสมัชชาสุขภาพ

เปนเครื่องมือ เพื่อใหแกนเช่ือมประสานที่ เปนตัวแทนจากภาคสวนที่มี

วัฒนธรรมองคกรและรูปแบบการทำงานที่แตกตางกัน คือ ภาคการเมือง 

ราชการ นกัวชิาชพี ประชาชน เครือขายเด็กและเยาวชน และภาคประชาสังคม 

ไดมีโอกาสมาทำงานรวมกันภายใตกระบวนการทำงานที่ไมตองยึดรูปแบบ   

แตเนนที่การประสานงานแบบแนวราบ นอกจากบางกรณีก็ยังคงใชการ

ประสานงานอยางเปนทางการ เชน การเชิญเด็กนักเรียนและครูในสถานศึกษา

เพื่อเขารวมกิจกรรม โดยใชพื้นที่บริเวณลานหนาสำนักงานการศึกษา  

นอกโรงเรียนอำเภอเมืองเลย เปนพื้นที่สำหรับขับเคล่ือนกิจกรรมในลักษณะ

เดียวกับ “บานหลังเรียน” แตเปลี่ยนช่ือใหมเรียกวา “ลานบานลานเมือง”   

เพื่อใหทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของมากขึ้น โดยจัดเปนประจำทุกวันเสารที่ 2 

และ 4 ของเดือน 

 วันที่มีทองฟาแจมใสมีเสียงตะโกนวา “เตรียมกลอง เครื่องไมเครื่องมือ

กันแลวหรือยัง? ทำอะไรกันอยู มันจะค่ำแลวนะ รีบๆ หนอย” เสียงเจี๊ยวจาว  

ที่ดังออกมาจากหองเล็กๆ ในทุกคร้ังหลังเลิกเรียนกอนจะถึงวันงาน นิค และ

เพื่อนๆ พรอมทั้งพ่ีๆ จะสาละวนกับการทำหนาที่ที่แตกตางกันของแตละคน 

ในการเตรียมตัวกอนจะลงไปหาเด็กๆ ในพื้นที่เปาหมาย รวมกันคนหาส่ิงดีๆ 

ในชุมชน เพ่ือผลิตเปนหนังสั้น ซึ่งจะชวยใหกลุมเด็กๆ ไดเริ่มตนคนหาเรื่องราว 

เขียนบท ถายทำ เดินเรื่องและตัดตอดวยตนเอง จนกระทั่งออกฉายใหผูคน  

ไดดูในวันงาน   
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 แตแลว ! ทุกคนก็ตองใจหายเมื่อชวงเวลาหน่ึงที่นิคไดหายตัวไป...   

นิคไปทำอะไร? ท่ีไหน? ไมมีใครใหคำตอบได เพื่อนๆ และพ่ีๆ ตางชวยกัน

ตดิตามสอบถามจากครอบครัว วาเกดิอะไรขึน้กบันคิ ทำไมทกุครัง้หลงัเลกิเรียน

และวนัเสารอาทติย จงึไมมใีครเหน็นคิเขามาทีส่ำนกัขาวฯ ของพวกเราเลย 

 

 

 

 ในเย็นของวันหน่ึงนานนับสัปดาหที่นิคหายตัวไป พ่ีๆ จากสำนักขาว

ไดแวะไปหาแมของนิคเพื่อถามขาวคราว ขณะท่ีทุกคนเดินเขาไปในบาน  

แมนิคกำลังวางกระเปาลงหลังกลับจากขายของที่สถานีขนสง  พี่คนหนึ่งเอย

ถามถึงนิคกับแมวา “นคิไปไหนหรือแม ทำไมไมเหน็เขาไปในสำนกัขาวในชวงน้ี” 
 “นิคบอกวา ออกไปกับเพื่อน” แมบอกกับพี่ๆ ตอวา “แมก็ไมคอยไวใจ
เพื่อนของนิคเทาไหรนัก แตก็ไมรูจะทำยังไงกับมันดี”   
 ตอมา พวกเราไดทราบวาแมไดตัดสินใจคุยกับนิคใหรูเรื่องวา “จะเอา  
อะไรกับชีวิตของนิคกันแน จะไปเท่ียวกับเพื่อนหรือวาจะอยูทำงานกับพี่ๆ   
ที่สำนักขาวฯ บอกมาใหชัดๆ แมจะไดทำใจ”  
 เน่ืองจากระยะเวลานัน้นคิกำลงัอยูในชวงทีจ่ะยางเขาสูวยัหนุม มบีางส่ิง

บางอยางในรางกายและจิตใจ ซึ่งนาจะเปนเหตุผลใหนิคสับสนและวาวุน โดย

เฉพาะอยางยิง่กบัการตดัสนิใจใชชวีติตวัเอง แตเวลาผานไปไมนานนัก สถานการณ

ตึงเครียดก็เริ่มดีขึ้น เมื่อนิคไดหวนกลับมาใชชีวิตตามปกติที่สำนักขาว ฯ 

4



57กาวยางและทางเดิน (1)

 ภารกิจไดดำเนินไปอยางเขมขนข้ึน เมื่อมีสรุปรายงานผลที่ชี้วา   

การดำเนินกิจกรรม “ลานบานลานเมือง” มีประโยชนตอเด็กและครอบครัว  

ที่มีโอกาสเขามารวมกิจกรรม ผูปกครองเกิดการเรียนรูและมองเห็นศักยภาพ

บุตรหลานของตนเอง  ผานชิ้นงานหลายตอหลายชิ้นที่ปอนเขาสูเวที ทำใหเกิด

การยอมรับและเชื่อมั่นกิจกรรมในรูปแบบนี้วาควรจะขยายผลไปสูพื้นที่อื่นๆ 

ตอไป 

 

 “เปนยงัไงบางเด็กๆ รูสกึเหน็ดเหนือ่ยบางมัย้” เหลานีล้วนเปนคำถามที่

ผูหลักผูใหญถามนิคและเพื่อนๆ อยางเอ็นดู ภายหลังการดำเนินกิจกรรมใน

แตละครั้ง ซึ่งพวกเราที่คอยเฝามองการทำงานของเด็กมาโดยตลอด ก็ไมได

คาดหวังวาจะไดคำตอบชัดเจนอะไร เพราะดูจากสีหนาที่อิดโรยเหนื่อยลาของ

แตละคนในขณะน้ัน คงยังไมพรอมที่จะตอบคำถามใดๆ ทั้งสิ้น    
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 หากแตภายใตดวงตาที่เต็มเปยมดวยความมุงมั่นอันเกิดจากพลังของ

ความศรัทธา พวกเรายังเชื่อม่ันและมั่นใจวาเด็กเหลานี้พรอมที่จะกาวไป  

ใหถึงฝน บนเสนทางที่ดีงามอยางไมยอทอ พวกเราไดแตภาวนาและพรอมที่จะ

มอบโอกาสดีๆ  ใหเด็กๆ ทกุคน ไดพบเสนทางแหงความดขีองชวีติในวันขางหนา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง “นิค” หรือเด็กชายธีระพล วัดเวียงคำ ตากลองของ  

สำนักขาวเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย  

 ...ที่วันนี้มีฝนแสนงาม...  นิคใฝฝนอยากเปนวิศวกร 
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สิทธิประโยชนที่พึงมีพึงไดของผูหญิงไทยและชาวตางชาติ
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เมียฝรั่งกับสิทธิสตรีอีสาน

                                                                                                   

มัลลิกา  ลุนจักร  

                    

 อำเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน ีมหีญงิไทยทีแ่ตงงานกบัชาวตางชาติ

เปนจำนวนมาก จากขอมูลของสำนักทะเบียนอำเภอแหงน้ี มีสถิติการ

จดทะเบียนสมรส ในป 2549 มี 280 คู และในป 2550 มี 239 คู ซึ่งสวนใหญ

สามีจะเปนชาวยุโรปโดยเฉพาะในกลุมของประเทศเยอรมัน อังกฤษ สวีเดน 

ออสเตรเลีย และนอรเวย จากขอมูลพบวาในตำบลโนนหวายใตซึ่งมี 8 หมูบาน 

พบคูแตงงานมากกวา 150 คู ในครอบครัวหนึ่งมีลูกสาว 6 คน ไดสามีฝรั่งถึง   

5 คน ซ่ึงทำใหมุมมองตอวิถีชีวิตและระบบคุณคาสำหรับหญิงไทย ครอบครัว  

ชุมชนแหงนี้เปลี่ยนไป             

 การที่ผูหญิงไทยตองตัดสินใจเลือกมีสามีฝร่ังเพราะหลังจากหยาราง

กับสามีคนไทยก็ไมมีหลักประกันในชีวิต ตองชวยเหลือตนเอง กระทั่งไดสามี

1
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ฝรั่งแลวมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจึงเกิดการเลียนแบบและเปนความตองการใน

กระแสสังคมในกลุมผูหญิงไทยทั้งที่โสดและไมโสด    

 ภาพลักษณผูหญิงไทยที่แตงงานกับฝร่ังในปจจุบัน  ที่สามารถทำให

ตนเองและครอบครัวมีความเปนอยูดีขึ้น จึงมักมีญาติพี่นองเปนแรงสนับสนุน

สงเสรมิอีกทาง ใหผูหญงิเลอืกมสีามีเปนชาวตางชาต ิดงัคำพดูของเพือ่นบานทีว่า  

“คือจนแท คือทุกขหลายแท ผูอื่นนั่นลูกสาวเขาไดผัวฝร่ัง เขารวยข้ึน ฉันมี
ลูกสาว 3 คนจะใหเอาผัวฝรั่งหมด” 
 วธิกีารหรอืรปูแบบตางๆ ทีน่ำไปสูการแตงงาน เร่ิมจากการเลือกที่

จะไปทำงานตามจังหวัดที่เปนสถานที่ทองเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสการไดสามีฝรั่ง/

มีญาติที่ไดสามีฝรั่งติดตอให / ติดตอเองทาง Internet / ติดตอและวาจางผาน

นายหนาโดยตรง โดยมีนายหนาทีเ่ปนคนไทยและฝรัง่ประกอบธรุกจิหาคูฝร่ังให  

 
ผลกระทบตอการแตงงานขามชาติ   
 ดานบวก ทำใหฐานะความเปนอยูดีขึ้น หญิงไทยที่มีสามีฝรั่งเกิด

ความรูสึกวาสามีฝรั่งมาชวยเติมวัตถุและคุณคาความเปนมนุษยในสิ่งที่ตนเอง

ขาดในสังคมไทย ดังคำพูดของเมียฝรั่ง “วันแรกเขาพาไปชอปปงซื้อทองให   
2 บาท ซ้ือของหมด 7000 บาท ซื้อของแพงๆ ใหอยู กับผัวคนไทยมีเงิน   
500 บาทกวาจะซื้ออะไรคิดแลวคิดอีก” (เมียฝรั่ง) ซึ่งเปนการตอบสนองวิถีของ

คนในสังคมบริโภคนิยม  
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 ดานลบ เกิดคานิยมของฝร่ังในการเลือกผูหญิงไทย สิ่งแวดลอม และ

สังคมที่แตกตางสงผลกระทบดานความเหงาวาเหวของหญิงไทย  

 ความแตกตางทางวัฒนธรรมเรื่องความสัมพันธกับครอบครัวสงผล  

กระทบตอความสัมพันธกับครอบครัวและญาติ ดังคำพูดที่วา “ฝร่ังมาสรางบาน
ใหญโต มีสระวายน้ำ กำแพงมองไมเห็นตัวบาน อยูแตกับเมีย 2 คน ปลอยให
แมยายอยูบานซอมซอไปเผาถานขายเปนหนี้ตามรานคา 100-200 บาท   
ลูกตองแอบเอาเงินมาใหกลัวผัวรู  เปนพวกฝรั่งไมเอาพี่เอานอง” ( เพื่อนบาน ) 
 สังคมมีความแตกตางในวัฒนธรรมและการเลี้ยงดูสงผลถึงพฤติกรรม

ของเด็กลูกครึ่งและลูกติด ยังมีบางสวนที่ไมเห็นดวยกับการที่ไปมีสามีฝร่ัง   

เกิดผลเสียจากกระแสสังคมที่ตองการมีสามีเปนฝร่ัง ชาวบานเห็นฝร่ังเปนที่พึ่ง

ในดานการเงิน 

  ฝรั่งเกิดการเรียนรูในพฤติกรรมของหญิงไทยและเอาเปรียบทางเพศ 

ดังคำพูดที่วา “ตอนนี้เด็กผูหญิงแถวบานเราอายุ 15 - 16 ป อยูแถวพัทยาเต็ม
ไปหมด จะไปนั่งรับจางถายวีดีโอ ฝรั่งมันชอบ เด็กพวกนี้จะรับจางถายวีดีโอโป
ลามก พอตกลงราคาแลวก็นัดถายเลย ฝร่ังมันก็สงวีดีโอไปขายไดทุกประเทศ”   
(เมียฝรั่ง) 

 รวมไปถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยในการใชชีวิตของผูหญิงไทยใน

ตางประเทศเปนสิ่งที่มีคุณคาหาไมไดในสังคมตะวันตก  
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 ความไมซือ่สตัยของหญงิไทย (ทีไ่ดสามฝีรัง่) หลังแตงงาน สงผลกระทบ

ดานศีลธรรมในสังคมไทย “บางคนมีผวัฝรัง่พอผวัไป 1 อาทติยกม็าเอาผวัตำรวจ   
สักวันฝรั่งก็ตองรู อยูใกลๆ นี่แหละ” (เมียฝรั่ง) 
 ยังมีสวนหนึ่งที่ฝรั่งไมมีงานทำแลวใหภรรยาคนไทยหาเลี้ยง เกิดโรค

ติดตอทางเพศสัมพันธ  ดังคำพูดที่วา “ฝร่ังมาดูเมียที่ปวยอยูโรงพยาบาล   
ไมรูวาเมียเปนเอดส ไมมีใครกลาบอก พอเมียตายก็เศรา เราก็ปลอบใจ ยังให
เราไปหาผูหญิงใหอีก เราก็หาใหเราก็บอกผูหญิงเลยวาฝร่ังอาจเปนเอดสนะ   
แตผูหญงิบอกวาไมกลัวหรอกแตกลวัอดมากกวา กไ็มรูวาไปถงึไหนตอไหนแลว”  
(เมียฝรั่ง)  
 การมีเพศสัมพันธขึ้นอยูกับอายุและพฤติกรรมของผูชายฝร่ังแตละคน   

การไมรูกฎหมายการจดทะเบียนสมรส ทรัพยสินที่ดิน และกฎหมายเขาเมือง

ทำใหเกิดความไดเปรียบ เสียเปรยีบ ดังคำพดูทีว่า “จะเตอืนผูหญงิไทยอยางหนึง่  
ถามาอยูที่นี่ตองไดกรีนการดและตองมีงานทำถึงจะอยูได เห็นมามากแลว อยูที่
นี่คุณตองแตงงานมา 4 ปถึงไดกรีนการด แตถึงไดถาไมมีงานทำก็จะถูกสงกลับ
เมืองไทย มีผูหญิงไทยอยูกับสามีได 5 ปพอมีปญหา หรือฝรั่งเสียชีวิตแตไมเคย
ทำงานเลย ไมมีคนการันตี ยังถูกสงกลับเมืองไทย” (เมียฝรั่ง) 
 จากผลงานวิจัยซึ่งเปนขอมูลในพื้นที่ จุดประกายใหเครือขายสมัชชา

สขุภาพซ่ึงประกอบดวย 3 ภาคสวนคอื ภาควิชาการ ภาคประชาคม ภาคราชการ

และการเมืองในอำเภอหนองวัวซอตอบรับถึงปญหาและเกิดการขับเคล่ือนจน

เกิดประเด็นวาดวย “สิทธสิตรอีสีานในสงัคมไทยกรณีเมียฝรัง่” มกีารประชมุ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู นำขอมูลในเรื่องผลกระทบของหญิงไทยที่แตงงานกับ  

ชาวตางชาติที่ไดมาทำ SWOT Analysis ในแตละกลุมไดขอมูลเดนๆ เชน ขอด ี
ทำใหฐานะความเปนอยูดีขึ้นดีขึ้น ฝร่ังรักลูกเมียรับผิดชอบครอบครัว มีโอกาส

เดินทางไปตางประเทศ เรียนรูประเพณีของชาติอื่น ทำใหไดรับการยอมรับ/

นบัหนาถอืตา ฝรัง่ไมรงัเกยีจสตรทีีเ่ปนหมายหรือหยารางและมลีกูตดิ สามารถ

นำเงินเขาประเทศ ไดปจจัยสี่ของครอบครัว ชวยเหลือครอบครัว ขอเสีย   
การสื่อสารยาก อยูหางครอบครัวทำใหบิดา มารดาคิดถึง กลัวฝรั่งไมรักหลาน   

(ลูกติด) พอแมขาดคนดูแล กลัวการหลอกลวง ถูกหลอกไปขาย โรคติดตอ  

ทางเพศสัมพันธ ลูกติดเปนปญหาสังคม ถูกทอดท้ิงไมมีการดูแล ผิดศีลธรรม   

(มีชู กับผูชายไทย) ถูกขมเหงทางเพศ ชอบแตงกายลอแหลม เสียภาพพจน

ผูหญิงไทย สรางภาพแกเด็กวัยรุนใหเกิดคานิยมดานวัตถุ ทำใหการหยาราง  

มีการตอรอง ครอบครัวหยารางมากขึ้นเพราะมีทางเลือกหันไปมีสามีฝร่ัง   

ฝรั่งไมเอาพี่เอานอง เห็นแกตัว ไมเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนไทย ไมสนใจ

เพื่อนบาน ไมรวมสมาคม ชอบดื่มเบียร/บุหรี ่ ไมใสเสื้อผาในที่สาธารณะ   

ภยัคกุคาม/อปุสรรค  เกดิการเปลีย่นแปลง คานยิม วฒันธรรม ไมเอาพีเ่อานอง  

(แยกครอบครัว) ไมมสีมัพนัธภาพกบัครอบครวัอืน่ เปนแบบอยางในการใชจาย

ฟุมเฟอย สงัคมเส่ือม (วยัรุนไมตัง้ใจเรียน) ปลูกฝงคานยิมใหมสีามฝีรัง่ตัง้แตอายุ

ยงันอย ประเพณี วฒันธรรมเส่ือมเสยี ฝร่ังมาอยูในพืน้ทีม่ากขึน้ โอกาสพฒันา 
ปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองแกเด็กตั้งแตปฐมวัย ไมสนับสนุนใหลูกไปแตงงานกับ

ชาวตางชาต ิไมนบัถอืคานยิมเรือ่งของวตัถุ ใชหลกัธรรม /คำสอนศาสนา ในการ
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ดำรงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พอแมควรเปนตัวอยางที่ด ี ปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมเร่ืองบทบาทหนาทีข่องชายไทย สทิธคิุมครองสตรไีทย เปนตน 

 จากขอมูลดังกลาวไดใชโจทยของสมัชชาสุขภาพแบงกลุมตอบคำถาม 

3 ประเด็น ไดแก คุณอยากใหมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้อยางไร? ควรให  

หนวยงานใดริเริ่มหรือดำเนินการอยางไร? 

 ประชาชนควรมีสิทธิและมีหนาที่ในเร่ืองดังกลาวอยางไร? เครือขาย

สมัชชาสุขภาพทั้ง 3 ภาคสวน  ตางก็ใหขอเสนอแนะ ในการแกปญหาระยะยาว

วาควรมีการประชาสัมพันธทั้งดานบวกและดานลบของการมีสามีฝร่ังประกอบ

การตัดสินใจ การใหการศึกษาเรื่องสุขอนามัยทางเพศแกหญิงไทยที่ตัดสินใจ  

ที่จะมีสามีฝรั่ง มีกฎหมายคุมครองท่ีเปนธรรม การสรางกระแสคุณคาของ  

หญิงไทย  

 รวมทั้งควรมีหลักประกันใหกับกลุมผูหญิงที่สามีตายและหยารางหรือ

ถูกทอดทิ้งตองรับเลี้ยงดูบุตรแตเพียงลำพัง  บทบาทของผูชายไทยควรจะเปน

อยางไร?  การเตรียมความพรอมในการรองรับสามีฝร่ังที่สูงอายุและเด็กลูกครึ่ง

ที่จะมีจำนวนมากในอนาคต และการจัดตั้งชมรมเมียฝร่ัง   

 ในการคัดประเด็นมาทำนโยบายสาธารณะ กลุมสามีและภรรยาฝร่ัง

สนใจในประเด็นการเตรียมความพรอมดานสาธารณสุขและดานอื่นๆ ในการ

รองรับสามีฝรั่งที่สูงอายุ เด็กลูกครึ่งที่จะมีจำนวนมากในอนาคต การจัดตั้ง

2
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ชมรมเมียฝรั่ง และกฎหมายคุมครองที่เปนธรรมระหวางหญิงไทยกับชาว

ตางชาติ แตประเด็นที่สนใจมากคือประเด็นเรื่องกรุปเลือด โดยกังวลวาถามี  

การเจ็บปวยจนถึงใหเลือดจะไมมีเลือดให เพราะกรุปเลือดคนไทยกับฝร่ัง  

ไมเหมือนกัน กลัวสามีเสียชีวิต ตนเองกับครอบครัวจะไมมีใครดูแล    

 การหาประเด็นรวมและกำหนดเปนนโยบายสาธารณะตอไปในข้ัน

ติดตามผลักดัน ภาคราชการและการเมืองยินดีที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่อง

การใชน้ำยาตรวจกรุปเลือดให เพื่อเปนพื้นฐานดานสุขภาพไวกอน และในภาค

ประชาคมการคนหาแกนนำฝร่ังและเมียฝร่ังตลอดจนญาติยังดำเนินตอไป    

  จนกระทั่งชวงปใหมซึ่งเมียฝรั่งและสามีฝรั่งจะกลับมาเยี่ยมญาติ   

คณะกรรมการจัดงานไดแจงจุดประสงคการจัดงานวา นอกจากจะเปนการ

พบปะสังสรรคและรูจักกัน รูขอมูลซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนชนชาติไหนก็

สามารถอยูรวมกันได และเพื่อหาอาสาสมัครไมวาจะเปนประชาชนคนไทย 

เอกชนขาราชการทั้งภาครัฐและการเมือง อาสาสมัครเมียฝร่ังและญาติ อาสา

สมัครชาวตางชาติที่มีภรรยาเปนคนไทย อาสาสมัครชาวตางชาติที่อยูใน

ประเทศไทยหรือตางประเทศ ที่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  

ยอมรับในขนบประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย 
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 คณะกรรมการเสนอวา กลุมผูหญิงไทยและชาวตางชาติที่มีปญหาไม

วาจะเปนเรื่องการเจ็บปวย คารักษาพยาบาลของหญิงไทยและชาวตางชาติที่

พึงมีพึงได การดูแลใหคำชี้แนะใหความชวยเหลือ และเม่ือมีปญหา เชน 

อุบัติเหตุและปญหาของกรุปเลือด หรือในกรณีที่เมียฝร่ังพรอมสามีชาวตางชาติ

เขามาทองเที่ยว หรือมาเยี่ยมญาติเมื่อเจ็บปวยโดยไมคาดคิด และตองใชเลือด

จะตองมีขอมูลหรือมีแหลงการไดมาของเลือดไดทันทวงที    

 ดานจิตใจ- พรอมใหคำปรึกษาผูที่ถูกกระทำรุนแรง และถูกหลอก   

ชวยเหลือทั้งคนในกลุมและชวยเหลือคนอื่นที่เรารู ชวยเหลือเรื่องเกี่ยวกับ

กฎหมายที่เปนธรรม สิทธิของผูหญิงไทยและฝร่ัง     

 ดานสังคม- ชวยใหผูหญิงไทยและชาวตางชาติอยูในสังคมไทย  

และตางประเทศอยางเหมาะสม การชวยเหลือทั้งหมดจะเปนรูปธรรม  

และสัมฤทธิผลตองมีการมารวมกันขับเคลื่อนกับภาครัฐ ภาคการเมือง   

ภาคประชาชน ภาควิชาการใหเกิดเปนนโยบายสาธารณะและผลักดันใหเปน

กฎหมายท่ีเปนประโยชนกับสวนรวมและประเทศชาติตอไป โดยเฉพาะสิทธิ

ประโยชนที่พึงมีพึงไดของผูหญิงไทยและชาวตางชาติ 
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 หลังจากวันนั้น แกนนำชาวตางชาติไดเดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาล

หนองวัวซอ  นอกจากน้ีไดมีโอกาสเขารวมประชุมกับเครือขายชาวตางชาติ

ทำใหไดขอมูลที่หลากหลาย  

       จากการสืบคนขอมูลในจังหวัดทำใหรูวาฝรั่งเองก็มีเครือขายรวมตัว

ชวยเหลือตนเองมีสมาชิกกรุปเลือดอยู 40 คน แตไมรูชองทางจะไปประสานกับ

เจาหนาที่สาธารณสุขไดอยางไร? 

       ถึงตอนน้ีสมัชชาสุขภาพไดนำไปสูการคุมตรองสิทธิสตรีที่เปนเมียฝร่ัง 

โดยเริ่มมีชมรมเมียฝรั่งในอำเภอหนองวัวซอมีการรวมกลุมกันทำประโยชนให

สังคม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

3
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 “ปาน”  หญิงหมายที่สามีคนไทยเสียชีวิต แตโชครายไดสามีฝร่ังชาว

ไอรแลนดที่พิการและ มีอาการปวยทางจิต ตองการใหเมียตนเองอยูแตในบาน 

เกิดอาการหึงหวง จนในท่ีสุดบันดาลโทสะฆาเมียตนเอง ชมรมเมียฝรั่งเมื่อรู

ขาวไดมาชวยงานศพ เรื่องคดี การไดรูขอมูลเรื่องการเสียเปรียบเรื่องกฎหมาย

การที่ไมไดจดทะเบียนสมรส  

 การมีอาสาสมัครฝร่ังมาทำกิจกรรมที่โรงพยาบาล ไมวาการมา  

สอนภาษาอังกฤษ มาชวยงานคอมพิวเตอร การที่ไดมารวมกิจกรรม ทำให  

ฝรั่งรูสึกวาตนเองมีคุณคาในเมืองไทยและใชเวลาวางใหเปนประโยชน   

จิมชาวสกอตแลนด อายุ 67 ป เมื่อกอนจะสูบบุหรี่วันละ 28 มวน หลังจากมา

เปนอาสาสมัครโรงพยาบาล สอนภาษาอังกฤษ หรือไดมีโอกาสมาทำกิจกรรมที่

โรงพยาบาลจัดให จะสูบบุหร่ีนอยลง บางวันสูบแค 2 มวน ซึ่งทำใหภรรยาของ

จิมดีใจมากและตองการใหจิมมาเปนอาสาสมัครที่โรงพยาบาล 

 เจฟ อยูที่บาน ไมไดทำอะไร แตมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร  ก็มาเปน

อาสาสมัครดูแลคอมพิวเตอรใหโรงพยาบาล และทำเว็ปไซตกรุปเลือดใหดวย  

ตลอดจนประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข ไมวาจะเปนการรับบริจาคเลือด  

รับสมัครสมาชิกกรุปเลือดพิเศษ เปนตน ทำใหเมียฝร่ังรูสึกวาสามีฝรั่งยังมี

โอกาสที่จะหากรุปเลือดไดเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เมื่อถามความรูสึกของเจฟ   

เขาจะรูสึกมีคุณคาและภูมิใจที่ไดมีโอกาสไดชวยเหลือสังคม 
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 ยังมีฝรั่งและเมียฝรั่งอีกจำนวนมากท่ีอยู ในเมืองไทย มีความรู  

ความสามารถ มีเวลาวางเยอะ ถาเรารูจักที่จะประชาสัมพันธและมีชองทางให

ฝรั่งและเมียฝรั่งเหลาน้ีมารวมทำกิจกรรมท่ีเปนประโยชนที่เมืองไทย ก็จะเปน

ผลดีตอสังคมไทย 

       นอกจากน้ีมีนโยบายสาธารณะท่ีกำลังจะขับเคลื่อนตอไป คือเรื่อง

กฎหมาย เรื่องสุขภาพ การจัดทำคูมือสิทธิสตรีอีสานในสังคมไทยกรณ ี 

เมียฝรั่ง    

 สมัชชาสุขภาพทำใหเราไดเรียนรูวา การมีขอมูลที่เปนปญหาในพ้ืนที่

จริงๆ และสามารถคืนขอมูลสูชุมชนอยางเปนรูปธรรมทำใหกลุมเปาหมาย

เขาใจและเห็นประเด็นของปญหาชัดขึ้น ทำใหเกิดการรวมคิด รวมทำ   

รวมแกปญหา ทวานโยบายสาธารณะตองใชระยะเวลาผลักดัน และหาชองทาง  

การส่ือสารอยางตอเน่ือง ตลอดจนการเสริมสรางแรงจูงใจกับกลุมเปาหมาย  

ใหมีการขับเคล่ือนดวยตนเองจึงจะเกิดความย่ังยืน สิทธิสตรีอีสานในสังคมไทย

กรณีเมียฝรั่งที่พึงมีพึงได ก็จะคงอยูตลอดไป... 
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ดิน น้ำ ปา
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พลิกฟนแผนดินนครสวรรคที่ชโลมไปดวยสารเคมี   
กลับคืนเปนทองทุงนาแหงทุกชีวิต 
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เกษตรยืนตายที่ไมเคยตาย
ไพศาล  เจียนศิริจินดา 

นพดล  มั่นศักดิ์ 

 

 …วันหนึ่งๆ คนเราจะพูดความจริง หรือ ฟงเรื่องราวของความจริงจาก

คนรอบขางไดสักเทาใด? 

 …คนเราจะตัดสินใจเช่ือวาเร่ืองนั้น เปนความจริงแคไหน? อยางไร? 

เพราะอะไร? 

 …กวาจะพูดความจริงได   ผูคนตองขวนขวายหาความจริง หรือ 

ความรูนั้นมาไดอยางไร? 

 …แลวแตละคนจะตัดสินใจ เชื่อความจริงนั้นแคไหน? อยางไร? 

 …แตละความจริง มีความจริงแทหรือไมอยางไร?  

 ...ความจริง  กับ  ความเช่ือ   อยางไหนมีพลังในการขับเคลื่อนสังคม

ไทยมากกวากัน? 

1
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  และ... ในสังคมไทย - มีที่ไหนบางที่เอาความจริงมาคุยกัน มากกวา

เอาความเชื่อ  ความคิดเห็นความรูสึกมาคุยกัน? 

  ปรากฎการณของสังคมท่ีสะทอนผานสื่อมวลชน ไมวาจะหนังสือพิมพ  

หรือรายการเลาขาวทางโทรทัศน กลับสะทอนความจริงที่วา คนไทยเลือกที่จะ

เชือ่ถอืความจรงิทีเ่ขาบอกมา หรือเลากนัมา มากกวาความจริงทีเ่ปนวทิยาศาสตร   

ที่สามารถอธิบายถึงเหตุผลความเปนมาเปนไปได 

  เรียกวาคนไทยเรา เลือกเช่ือความจริงที่ตอบสนองตอความหวัง  

ความฝน  และความรูสึกของตนเอง มากกวาความจริงแท   

  จงึไมแปลกทีจ่ะเหน็ไทยมงุ ตามไปดจูิง้จกสแีดง อ่ึงอางหรอืปลาบูสทีอง  

และตนไมออกหนอหรือผลเปนพญานาค แถมทายดวยการกราบไหว โรยแปง

ขูดขอหวยเลขเด็ดในงวดหนา 

  หรือแมแตในการชุมนุมที่ผูชุมนุมเลือกจะเชื่อแตขอมูลของฝายนำพวก

ตนเองแตฝายเดียว ไมเปดกวางรับฟงขอมูล/ความคิดเห็นของคนอื่นที่คิดตาง

จากกลุมตน จนสังคมเคลื่อนเขาสูความเสี่ยง คนแบงพรรคแบงพวกแบงสีกัน

อยางไมเคยปรากฏมากอน    

 ในสังคมชาวนาไทยก็พบความเชื่อแบบเขาเลามาหรือเชื่อตอๆ กันมา

เชนกัน 
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 ...วันไหนฝนตกแตหัวรุงหรือคืนกอน ชาวนาจะออกฉีดยาฆาหอยเชอรี่

ในเชาวันรุนขึ้น โดยความเช่ือน้ีเกิดประสบการณที่เกิดซ้ำๆ จนชาวนาจับเปน

กฎเกณฑความสัมพันธระหวางฝนตก กับการออกกัดกินตนกลาของหอยเชอรี่

เอาละ-อยางนอยความคิดและการกระทำของชาวนากลุมนี้ยังมีความเปนเหตุ

เปนผล  ผานการสังเกตจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นมากอน 

  แตยังมีชาวนาอีกกลุม โดยเฉพาะประเภทผูจัดการนา ท่ีพรอมจะออก

ฉีดยาฆาหอย ฆาแมลง เพียงเพราะสังเกตวาแปลงนาขางๆ เขาฉีดยาเมื่อไร?   

หรอืเช่ือตามคำแนะนำของพอคาขายสารเคมีกำจดัศตัรพูชื และโฆษณาชวนเชื่อ

ทางวิทยุ  โทรทัศน  วาสารเคมีฯ ใชแลวดีอยางโนนดีอยางนี้ 

 ทั้งที่อาชีพชาวนา ควรเปนอาชีพที่ตองใชความรูวิทยาศาสตรมากที่สุด   

ตั้งแตการเลือกพันธุขาวที่ดี ดินดี ปุยดี ที่เรียกขานกันเปนสูตรปุย N P K และ

ตองมีความรูทางชีววิทยา รูวาแมลงในแปลงนาตัวไหนเปนมิตรหรือศัตรูของ

ตนขาว?  หรือแมแตความรูทางชลศาสตรที่จะผันน้ำเขา/ออกนาวันใด? 
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  ชาวนาจึงตองเปนผูมีเหตุมีผล และใชความจริงแทในอาชีพใหมาก

ที่สุด มากกวาการใชความเชื่อแบบเขาบอกมา  เขาเลามา  หรือเชื่อตอๆ กันมา

เทานั้น      

2
 ที่จังหวัดนครสวรรคมีการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดมาอยาง

ตอเนื่อง ทำใหคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค ตกผลึกทาง  

ความคิดวา “สมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการประชุมอยางสรางสรรค   
มีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีการคนหาความจริง และองคความรู  
มาคุยกัน เพื่อหาทางออก/ทางเลือกในการแกไขปญหา และมีขอเสนอ
เชิงนโยบายตอภาครัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวของ” 
 ถาเอยถึงทาขาวกำนันทรง จังหวัดนครสวรรค เกษตรกรคงรูจักดีใน

นามของ ทาขาวที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาซื้อ/ขาย สำหรับตลาด

ขาวของประเทศในอดีตจนถึงปจจุบัน ที่เกษตรกรบางคนใจจดใจจออยูหนา

โทรทัศนยามเชา เพื่อติดตามราคาซื้อ ราคาขาย วามีการขึ้น-ลงอยางไร?   

(แตถาขาวขึ้นราคาก็ถือเปนการรอคอยที่คุมคามิใชหรือ?)   

 ที่เรายกทาขาวกำนันทรงข้ึนมาเลาใหฟงนั้น เพื่อใหเห็นบทบาทสำคัญ

ของทาขาวตอเกษตรกรวามากแคไหน? แมกระทั่งกระบวนการสมัชชาจังหวัด

นครสวรรคนั้น ก็เลือกเอาสถานที่ทาขาวกำนันทรงมาเปนจุดเร่ิมตนในการจัด
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กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค  ป  2547 ท่ีมีชื่อวา  “ขาวกับสุข

ภาวะของเกษตรกร” ท่ีสะทอนใหเห็นถึงปญหาและทุกขของเกษตรกร เชน  

สารเคมีที่ตกคางในรางกายของเกษตรกร ผลพวงจากกระบวนการผลิตที่ตอง

พึ่งสารเคมีอยางเดียว การใชพันธุขาวปลูกที่ไมไดคุณภาพของเกษตรกร  

(อันเปนสาเหตุของการนำไปสูราคาขาวที่ตกต่ำ) การปนเปอนและกลายพันธุ

ของพันธุขาวพื้นเมือง จนเกษตรกรไมสามารถเก็บไวเปนเมล็ดพันธุใชในคร้ัง

ตอไปได และเกษตรกรขาดองคความรูใหมๆ ในการทำนา สะทอนใหเห็นถึง

การทำนาตามลำพัง ตัวใครตัวมัน ขาดการรวมกลุม ขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู    

ขาดการสนับสนุนอยางถูกตองจากภาครัฐ รอเพียงการชวยเหลือยามเกิด  

ภัยแลงและน้ำทวมเทานั้นเอง   

  สมัชชาสุขภาพ “ขาวกับสุขภาวะของเกษตรกร” ทำใหไดมาซ่ึง

กระบวนการเรยีนรูของเกษตรกรทีอ่ยากเหน็สขุภาพของตวัเองดขีึน้ สิง่แวดลอม

ที่กลับคืนมาเหมือนเกา “ในน้ำมีปลา ในนามีขาว” จึงเปนคำพูดที่ทาทาย

เกษตรกรคนนครสวรรคอยางยิ่ง จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ มีขอเสนอ

จากเวทีสมัชชาฯ ที่สงผลใหเกิดการรวมกลุมจัดตั้งกลุมโรงเรียนชาวนา เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการผลิต แบบพึ่งตนเอง ลด ละ เลิก การใชสารเคมี 

และหวังวา “จะชวยกันพลิกฟนแผนดินนครสวรรค” ใหกลับมาสวยงามอีกครั้ง 
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3
 เชาวันหนึ่ง แดดฉายแสงลงมาออนๆ เหมาะย่ิงนักสำหรับการออกไป

ตรวจแปลงนา ที่ขาวกำลังเร่ิมแตกกอ (เพิ่มจำนวนกอ) ซึ่งจะเปนพื้นฐาน  

ของรวงขาว เพื่อเพิ่มผลผลิตจำนวนเมล็ดขาวใหชาวนาไดมากข้ึน อันเปน

ความหวัง และความฝนของชาวนาทุกๆ คน 

  ลุงกรุน โตชัย ประธานโรงเรียนชาวนาบานศาลเจาไกตอ (ตอมา

ภายหลังไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงรองประธานมูลนิธิการจัดการความรู

เครือขายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค) ซึ่งถือวาเปนผูคร่ำหวอดใน

วงการเกษตรชีวภาพของนครสวรรค จนไดฉายาวาเกษตรยืนตาย เพราะ  

พึ่งตนเองไมสนใจสารเคมี ไดออกจากบานเดินทางไปยังทองนาของตน ลุง  

สูดลมหายใจเขาออกอยางสบายใจและโปรงโลงเพราะเหตุวาไมมีสารเคมีใน

แปลงนาของตน   

  ระหวางทางลุงกรุนไดพบกับเกษตรกรคนหนึ่งนอนฟุบอยูกับพื้นนา

ดวยอาการที่ไมดีนัก มองเห็นแตไกลพบวาดานหลังแบกถังยา-อุปกรณพน  

สารเคมีติดอยู พอเดินเขาไปใกลๆ ก็รูวาคนๆ นั้นนอนน็อคยา หรือ ถูกยาน็อค   

จึงรีบชวยเหลือนำสงโรงพยาบาลทันที     

  ตอมาลุงกรุนก็รูวาชายคนน้ันคือนายเหล็ก เกษตรกรเพียงคนเดียว  

ในหมูบานที่ไมยอมเขารวมกลุมเรียนรูกระบวนการใดๆ ทั้งสิ้น ดวยสาเหตุที ่ 

ทำนาเพียงลำพังคนเดียวเพ่ือเล้ียงครอบครัว มีภรรยาและลูกชายอีก 2 คน  
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ที่กำลังเรียนวิทยาลัยในตัวเมือง จึงตองทำนาจำนวนครั้งละมากๆ ดวยการพึ่ง

สารเคมีทั้งหมด เพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินจำนวนมากๆ เปนคาใชจายใหพอตอความ

ตองการของครอบครัว   

 ลุงกรุนจึงขนานนามใหในภายหลังวา “คนเหล็ก - ผูไมมีวันตาย”  

หลังจากนั้นเขาก็กาวเขามารวมกลุมเรียนรูกระบวนการโรงเรียนชาวนา เพื่อ

ผลิตสารชีวภาพแทนปุยเคมี และใชความรูระบบวิเวศนในนาขาว (IPM)   

ทดแทนการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ตนเองมีอาการแพในการทำนา อีกทั้ง

นายเหล็กไดคนพบความจริงที่วา จากการกระทำของเขาในวันนั้น เขากำลังจะ

ฆาผูมพีระคุณ อนัไดแก พระแมโพสพ พระแมคงคา พระแมธรณ ีและการนอ็คยา

ในวันนั้นนับเปนบทลงโทษตอตัวเขาอยางสาสม   

 ที่โรงเรียนชาวนาศาลเจาไกตอขางบานลุงกรุน จะไดกลิ่นหอมของการ

หมักปุยชีวภาพโชยหอมกรุนสมกับช่ือลุงกรุน ภายในโรงปุยชีวภาพ มีถัง  

หมักปุยน้ำหมักชีวภาพขนาดยอมกวา 50 ถัง และเครื่องอัดเม็ดปุยขนาดใหญ

ราคากวา 3 แสนบาท ที่ใชทำปุยอัดเม็ดสงเสริมการใชปุยชีวภาพแกสมาชิก

มากวา 5-6 ป บริเวณดานนอกเปนลานตากขาว สวนดานขางเปนแปลงนา

สาธิตของกลุมโรงเรียนชาวนา 5 ไร สวนพื้นที่ที่เหลือเปนของลุงกรุนเอง 

 โรงปุยชีวภาพจะมีการอัดเม็ดปุยชีวภาพทุกวัน ใชวัตถุดิบจากขี้วัว  

รำ แกลบ และน้ำหมักชีวภาพคุกเคลาใหเขากันบนพ้ืน จากนั้นตักใสชอง  

บดละเอียดของเคร่ือง ซึ่งทำหนาที่บดแลวอัดเปนเม็ดปุยออกจากชองเปนเม็ด

คลายยาลูกกลอน กำลังการผลิตทั้งวันจะไดปริมาณปุย  3  ตัน  
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 เครื่องอัดปุยชีวภาพเคร่ืองนี้เปนเคร่ืองรุนใหม ไมใชรุนที่มีจานคลาย

ดาวเทียมแบบรุนเกา การเลือกซื้อเครื่องอัดปุยรุนนี้ เกิดจากการประชาคมของ

กลุมโรงเรียนชาวนาบานศาลเจาไกตอ และไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดซื้อจาก อบจ.นครสวรรค ที่สำคัญคือการเปดกวางยอมรับในความคิด

และการตัดสินในของกลุมโรงเรียนชาวนา 

 ในทุกวันนี้ที่โรงเรียนชาวนา  ชายวัย 50 ปกวา  กำลังใชไมพายคนลง

ไปในถังน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใหแกสที่หมักในถังไดระบายออกมาบาง ทุกคร้ัง  

ที่ไมพายขยับ ฟองอากาศจากกนถังก็จะผุดปุดๆ ข้ึนมาดานบน สงกลิ่นหอม

ของน้ำหมักฟุงกระจายไปทั่ว     

 และชายผูคนน้ำหมักทุกเชา ก็คือนายเหล็ก ผูปรับเปลี่ยนความคิดและ

วิถีการผลิตใหม แบบชาวนา ผูมีความหวังจะพลิกฟนแผนดินเมืองนครสวรรค

ใหกลับมาสวยงามอีกครั้ง 

  หากใครไดไปเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานโรงเรียนชาวนาศาลเจาไกตอ   

อำเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค กจ็ะพบนายเหลก็ ผูอทุศิตนเพือ่สิง่แวดลอม  

ดวยการทำหนาที่เปนผูดูแลถังน้ำหมักชีวภาพ  อยางซื่อตรงตอหนาที่     

 นายเหล็กคนใหม ไดสวมบทบาทเปนแกนนำกระบวนการคนหาความ

จริงของชาวนาในพ้ืนที่ เพราะอยากใหชาวนาคนอื่นๆ คนพบความจริงในชีวิต

ชาวนาวาตองแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการผลิตแบบพ่ึงตนเอง ลด ละ เลิก  

การใชสารเคมี เพื่อชวยกันพลิกฟนแผนดินนครสวรรค ใหหลุดจากแผนดิน  
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อาบยาพิษ และชาวนาหลุดพนจากโซตรวนสารเคมี โซตรวนแหงความยากจน  

และสุขภาพอันเสื่อมโทรม   

 กระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ ที่เขารวมเรียนรู นำความจริงในปญหา

ความทุกขยากของชาวนา รวมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็น เพื่อรวมกันหา

ทางออก ทางแกไขปญหา เพื่อชีวิตที่ดีกวาของชาวนา ซึ่งจะไมซ้ำรอยเดิม

เหมือนกับตัวเขาในอดีต 

 

   

 4
  แมวาป 2551 จะนำสมัชชาสุขภาพ “ขาวกับสุขภาวะเกษตรกร”   

ป 2547 กลับมาทำอีกคร้ัง แตมีการปรับปรุงจุดออนในอดีตและเนนการนำองค

ความรูที่เกี่ยวของมาใช เนื่องจากในป 2547 กระบวนการคนหาความจริงถูก

ดำเนินการมาจากคณะทำงานสวนกลางในจังหวัด พี่นองเกษตรกรมีสวนรวม

เพียงเวทีประชาคมยอยในพื้นที่  และเวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเทานั้น    

 ป 2551 ที่เครือขายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรคมีความเขมแข็ง

แลว กระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ จึงออกแบบการมีสวนรวมของเครือขาย

โรงเรียนชาวนาตั้งแตเริ่มตน ตั้งแตดานการเก็บขอมูลคนหาความจริง   

ดานคุณภาพพันธุขาว คุณภาพดิน สุขภาพชาวนา และกระบวนการผลิตของ

ชาวนานครสวรรค การมีสวนรวมในเวทีนำเสนอขอมูลระดับตำบล และเวที
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 แมบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพฯ ป 2551 ก็ไมไดสวยหรูตาม  

แผนงานท่ีวาดหวังไว เพราะคณะทำงานสมัชชาฯ พบวา เครือขายโรงเรียน

ชาวนาจังหวัดนครสวรรค แมจะมีความสามารถในการตรวจคุณภาพพันธุขาว  

การเก็บตัวอยางคุณภาพดิน และการประสานงานเพ่ือเจาะเลือดตรวจสุขภาพ

ชาวนาได แตการเก็บขอมลูจากแบบสอบถามกระบวนการผลติชาวนานครสวรรค  

กลับเปนจุดออนที่เครือขายโรงเรียนชาวนาขาดทักษะในการเก็บขอมูล ทำให

การดำเนินการคนหาความจริงลาชา มีผลกระทบตอเวลาในการจัดสมัชชา

สุขภาพฯ ระดับตำบล จนตองปรับแผนงานใชชมรมหมออนามัยจังหวัด

นครสวรรคชวยดำเนนิการเกบ็ขอมูล ในการจดัสมชัชาสขุภาพฯ อำเภอลาดยาว

ในเวลาตอมา     

 ในจุดออนก็พบจุดแข็งจากการจัดสมัชชาฯ ป 2551 พบวาเวทีสมัชชา

สุขภาพระดับตำบล เปนเวทีที่แกนนำเครือขายโรงเรียนชาวนาไดแสดงตัวตน  

และประสานกับ อบต. จนเปนที่ยอมรับจากประชาชน และ อบต. สวนเวที

สมัชชาฯ ระดับอำเภอ แกนนำเครือขายโรงเรียนชาวนายังมีโอกาสแสดง

ศักยภาพและตัวตนแกพี่นองชาวนา และหนวยงานราชการในอำเภอไดเปน

อยางดี ทำใหการขยายงานและการเชื่อมเครือขายในกาลตอมางายยิ่งขึ้น 

สมัชชาสุขภาพระดับอำเภอ ท้ังนี้เพื่อเสริมสรางการเรียนรูและประสบการณ

การจัดสมัชชาสุขภาพแกชาวนาหรือชาวบานโดยตรง ไมผูกขาดการจัดสมัชชา

สุขภาพเพียงบางกลุม หรือคณะทำงานระดับจังหวัดเทานั้น 
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 จากกระบวนการโรงเรียนชาวนาจนถึงสมัชชาสุขภาพ จึงเปนคำตอบ

ของภาคประชาสังคม และคนในชุมชน ที่ยึดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ  

ของคนและชุมชนเพ่ือพ่ึงตนเอง จะนำกระบวนการสมัชชาฯ มาใชเพื่อสราง  

ความอยูรอดของตนเองและชุมชน 

  ในการสรางวิถชีวีติชาวนาใหม จากการเอาความจริงมาคยุกนั รวมกนัหา

ทางออก แกไขปญหารวมกัน เพียงเทานี้... กระดูกสันหลังของชาติ ก็จะไมตาย

ผอนสงไปกับการใชสารเคมีอีกตอไป 

 

 5 
 เชาวันใหมที่ศาลเจาไกตอ หลังจากลุงกรุน ปฎิบัติภาระกิจในชีวิต

ประจำวันเสรจ็ตัง้แตรุงเชา วนันีล้งุมนีดักบันายเหลก็เพือ่จะเดนิทางไปถายทอด

ความรูแกชาวนาในหมูบานใกลเคียง ซึ่งอยูในพื้นที่ตำบลศาลเจาไกตอลงุกรุน

เดินจากบานผานทุงนาท่ีมตีนขาวเขยีวขจสีดุลกูหลูกูตา ยามยางเทาผานหมูมวล

แมลงหลากหลายชนิดตางโผบินและกระโดดโลดเตนออกจากพงขาวพงหญา 

ทั้งแมลงเตาทอง จิ้งโจน้ำขายาว ต๊ักแตนตอยมวย เฮลิคอปเตอรประจำทุงนา 

 * เฮลิคอปเตอรประจำทุงนา เปนสมญานามท่ีชาวบานเรียกแมลงปอในนาขาว 
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 …กรุก กรุป เสียงปลาชอนในนาฮุบกินแมลง ที่มุมปลายนาดานไกล

ออกไป  

 ลุงกรุนยิ้มกริ่มที่ใบหนา หวนคิดไปถึงการปรับเปลี่ยนการทำนาแบบ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากวา 10 ป ผลที่ปรากฎตอหนาในวันนี้ คือ ธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมาสูแปลงนาอีกครั้ง จิตใจของชาวนา

ทั้งปวงบังเกิดความสุข เบิกบาน เปนมิตรกับทุกชีวิตในทองนา 

 เมื่อเดินมาถึงบานนายเหล็ก เจาของบานก็ยืนยิ้มรออยูที่หนาบานแลว   

 ชาวนาสองคนกำลงัจะรวมเดินทางไปยังหมูบานในหมูที ่ 10 เพือ่บอกเลา

ประสบการณชีวิตที่ผานมา กับอดีตความทุกข ความลมเหลวของชาวนาแบบ

เกษตรเคมี จนพบทางออกในการเขารวมกลุมเรียนรูรวมกันที่โรงเรียนชาวนา

บานศาลเจาไกตอ กระทั่งนำมาสูการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบชีวภาพ   

ลด ละ เลิก การใชสารเคมีทุกชนิดในแปลงนา 

 ครั้นถึงสถานที่นัดหมาย  พบวามีชาวบานหมูที่ 10 มารออยูแลวกวา  

30 คน 

 ลุงกรุน และ นายเหล็ก สบตากันนิดหนึ่งกอนที่จะเริ่มกระบวนการ

ถายทอดความรู ดวยภายในใจของท้ัง 2 คน ลวนมีความหวังรวมกันวา   

การทำงานรวมกันคร้ังนี้ เปนเสมือนการจุดเทียนปญญาเลมนอย ใหชาวนา

หยุดคิด ตั้งสติ ลด ละ เลิก การใชสารเคมี โดยมีบทเรียนชีวิตที่นายเหล็กเคย

ผานมาแลว เปนสิ่งยืนยัน 
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 จากการทำงานในหมูบานของโรงเรียนชาวนาบานศาลเจาไกตอของ

ลุงกรุนและนายเหล็ก เปรียบเสมือนจุดเร่ิมตนของการกอไฟจุดเล็กๆ ใน  

กองฟางแหงขบวนการโรงเรียนชาวนา ทวา...เมื่อหลายโรงเรียนชาวนา   

หลากแกนนำ  รวมกนัถายทอดความรูแลว  ยอมสามารถกอไฟในกองฟางใหลกุ

เปนไฟลามทุงทั่วทั้งแผนดินนครสวรรคไดในที่สุด 

 อนัจะนำไปสูการเกดิวาระแหงการพฒันาชาวนาทัว่ทัง้จงัหวดันครสวรรค   

พลิกฟนแผนดินนครสวรรคที่ชโลมไปดวยสารเคมี กลับคืนเปนทองทุงนา  

แหงทุกชีวิต อยูรวมกันอยางเปนสุข พึ่งพากัน มีมิตรภาพตอกัน เหมือนทุงนา

ที่ลุงกรุนเดินผานมาเมื่อเชานี้นี่เอง 

 ซึ่งหากมีดวงตาทิพย   เราก็จะมองเห็นไดวา   

 ...แมแตเฮลิคอปเตอรประจำทุงนายังโปรยย้ิมเปนประกาย...... 
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“ในตลอดชีวิตการทำราชการผมยังไมสามารถทำไดอยางนี้ และยังไมเคย
พบวิธีการทำงานที่ดีๆ อยางนี้เลย” 
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เรื่องเลาของคนไรเลหที่ชื่อเหลี่ยม
วาสนา  ทองใบ 

เดือนเพ็ญ  บุญมี 

 ชายผูที่สามารถพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส เขาสามารถตอสูกับภัย
ธรรมชาตทิี่โหดราย ชายผูนี้คือใคร.....แลวเขาทำอยางไรกับวิกฤติชีวิต
เหลานั้น? 
 ใครกัน? 
 แสงแดดออนๆ ในยามเย็น สาดสองตนขาวในทองทุงนาที่โอนเอน  

ไปตามสายลม ทามกลางความอุดมสมบูรณของพืชพันธุมีบานไมอยูหลังหนึ่ง    

ซึ่งถูกลอมรอบดวยทุงขาว ใตถุนบานมีกรงนกหลายชนิดสงเสียงรองกังวาน

แววมา... 
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 นี้คือบานของ ลุงประกร มาออน หรือชาวบานเรียกวา “ลุงเหล่ียม”  

อดีตเปนขาราชการที่กองชางขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ในการ

ทำงานทุกๆ วัน ลุงจะนำเคร่ืองจักรกลหนักพรอมกับเพื่อนรวมงาน นำรถ

แมคโคร รถบดถนน และเครื่องจักรกลอื่นๆ อีกมากมาย ไปยังที่ทุระกันดาร

และปารกราง ลุงเหลี่ยมไดนำเครื่องจักรเหลานี้ไปเพื่อพัฒนาความสะดวก

สบายใหกับคนจังหวัดเพชรบูรณ 

 “เอา...พวกเราเรงมือหนอย” เสียงลุงเหล่ียมบอกเพื่อนรวมงานที่กำลัง

ทำงานกันอยางขะมักเขมน  

 “เร็วพวกเราตะวันจวนจะตกดินแลว” เสียงเพื่อนรวมงานอีกคนหนึ่ง  

ดังขึ้นบอกพรรคพวก  ในการทำงานแตละวันลุงตองทำแขงกับเวลา เพื่อใหงาน

สำเร็จตามที่ตั้งเปาไว 

 ลุงเหลี่ยมเปนผูที่มีความคิดกาวไกล และ

เปนคนที่มีการวางแผนในอนาคตเปนอยางดี ซึ่งเรารู

ไดจากคำพูดที่ลุงบอกวา “เราเปนขาราชการเราเล้ียง
ตัวเองได แตถาลูกเราไมมีงานทำ เขาจะทำอะไร?”   
นี้เปนคำพูดของลุงเหลี่ยมที่ไดพูดกับตัวเองมาตลอด 

และเมื่อลุงเหลี่ยมไดเกษียณจากนายชาง ลุงจึงคิดวา

อยากจะมีพื้นที่เยอะๆ เพื่อที่จะทำการเกษตร เพราะ

ลุงผูกพันกับการทำงานรวมกับชุมชน ลุงจึงตกลงใจ

ซื้อที่ดิน จำนวน 200 ไร ในตำบลนายม จังหวัด

เพชรบูรณ 
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 ปญญาคนธรรมดา 
 วันเวลาผานเลยไปกับการใชชีวิตหลังเกษียณของลุงเหลี่ยม และ  

การทำนาขาว ทวาสิ่งที่ลุงเหลี่ยมคิดไวก็มิไดราบร่ืนอยางที่หวัง เนื่องจากตำบล

นายม ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนทำนาป ทำไร

ขาวโพด แตถาปไหนฝนแลง ก็ทำใหการเกษตรเสียหายไดเหมือนกัน บางปน้ำ

ทวมก็ทำนาขาวไมได ดังนั้นลุงจึงคิดวา...  จะตองหาวิธีแกไขใหจงได 

 “เราจะปลูกอะไรดี หรือทำอะไรดี ในปที่มีน้ำทวม หรือฝนแลง?”  
 “จะทำอยางไรใหมนีำ้ใชตลอดป? แลวรายไดจะเกดิตอเนือ่งไดอยางไร?”  
 นี่เปนคำถามที่เกิดข้ึนมากมายในความคิดของลุง แตลุงก็ใชชวงที่เปน

วิกฤตนี้ใหเปนโอกาส 

            “เราจะตองหาวิธีการสูกับภัยแลงนี้ใหได”  
 คำพูดของลุงเหล่ียมฟงดูมุงมั่นและตั้งใจ และแลวสิ่งที่ลุงคิดก็สงผลให

มีเกิดการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรกรรม ที่สอดคลองกับภาวะแวดลอมในแตละ

ฤดูกาล  
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 “ชวงที่น้ำทวมผม ทำนาขาวไมได ผมก็เลยใชวิธีการทำบอปลาแทน 
โดยผมทำทอน้ำเชื่อมตอระหวางนาขาวที่น้ำทวมกับแมน้ำปาสัก และทำคันดิน
รอบพื้นที่  ซึ่งผมเองตองใชความพยายามเปนอยางมาก”  
 มือที่สอดประสาน 
 วันนี้เปนวันจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ

ที่ตำบลนายม มีผูคนในแตละหมูบานมา  

เขารวมมากพอสมควร คุณอนุชา สัมมะ-  

จารินทร ผูประสานงานสมัชชาสุขภาพ   

วาดวย “การจัดการลุมน้ำอยางมีสวนรวม” 

ในพื้นที่ 5 ตำบล คือ ตำบลน้ำรอน ตำบล

นายม ตำบลตะเบาะ ตำบลชอนไพร ตำบล

วงัชมพไูดจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในพื้นที่

ตำบลนายมขึ้น วันนี้ลุงเหลี่ยมมีหนาที่

สำคัญมาก น่ันก็คือ นายกองคการบริหาร

สวน อบต.ตำบลนายม ไดเห็นภูมิปญญา

ในการแกปญหาของลงุเหลีย่ม จงึไดเชญิชวน

เขามาเลาประสบการณในการแกปญหาน้ำ

ทวมนาขาว ทำเปนนาปลา ซึ่งลุงไดเลา  

ใหฟงวา  
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 “โดยในชวงฤดูน้ำมากผมก็เปดทอน้ำจากแมน้ำใหน้ำไหลเขาสูพื้นที่นา 
เพราะชวงนี้ปลาจะมีการวางไข เกิดปลาในพ้ืนที่นาผมมากมาย ผมก็ไดเปล่ียน
มาทำนาปลาแทน”  
 ลุงไดตัดสินใจลงทุนกูเงิน ธกส. เพื่อทำนาปลา ในพื้นที่การเกษตรที่ลุง

มีถึง 200 ไร ก็จัดแบงพื้นที่ ประมาณ 52 ไรมาทำนาปลา เม่ือถึงเวลาที่จะขาย

ปลา จะมีคนมาเหมาปลาของลุงถึงที่  

 “และในฤดูแลงชวงที่น้ำในนาสูงกวาแมน้ำปาสักผมก็เปดทางระบาย
น้ำออกสูแมน้ำ เพราะอะไรรูไหม?” ลุงยอนกลับมาถามแลวบอกตอไปวา 
  “ก็ทำใหจับปลาไดงาย และน้ำยังนำไปใชสำหรับแปลงเกษตรพื้นที่นา
ของลุงไดอีกดวย เกิดการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำใหลุงมีรายไดเปน  
กอบเปนกำ มีทั้งรายไดจากการขายปลา รายไดจากการเพาะปลูก จึงทำใหลุง
สามารถใชหนี้ ธกส.ไดหมดในเวลาอันรวดเร็วและมีเงินใชอยางตอเน่ือง   
ชีวิตของลุงอยูอยางมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 200 ไร 
นอกจากนี้นาปลาของลุงยังมีประโยชนตอเพื่อนบาน เปนแหลงเรียนรูของคน  
ในชุมชน และนอกชุมชนอีกดวย 
 กลุมสมัชชาสุขภาพวาดวยการจัดการลุมน้ำเห็นวาวิธีการแกปญหา

ของลุงเหล่ียม นาจะเปนประโยชนตอพื้นที่อื่นเปนอยางมาก จึงนำวิธีการนี ้ 

มาจัดการลุมน้ำของพ้ืนที่ 5 ตำบล อยางไดผล และลุงเหลี่ยมยังไดเขารวม  

กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ วาดวย การจัดการลุมน้ำ

อยางมีสวนรวม และนี่ก็เปนอีกคร้ังที่ลุงเหลี่ยมตองลงพ้ืนที่พรอมทีมของ  
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สมัชชาสุขภาพ ซึ่งเริ่มทำงานกันตั้งแต การเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่   

การสำรวจทรัพยากรทองถิ่นแบบมีสวนรวม เวทีวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

เพื่อจัดทำแผนการจัดการน้ำ รวมไปถึงเวทีสมัชชาสุขภาพระดับตำบล เพ่ือจัด

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและคืนขอมูลใหกับชุมชน  

 “ผมประทับใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพมาก” ลุงเหลี่ยมบอกกับพวก
เรา “ผมวาเปนสิ่งที่ดีมากๆ ผมจะมารวมตลอด” 
 “ในตลอดชีวิตการทำราชการผมยังไมสามารถทำไดอยางนี้ และ  
ยังไมเคยพบวิธีการทำงานที่ดีๆ อยางนี้เลย” ลุงเหลี่ยมพูดปดทาย 
 การแกไขน้ำทวมและภัยแลงของจังหวัดเพชรบูรณ มีการทำงาน

หลากหลายหนวยงานและใชงบประมาณเปนจำนวนมาก แตทวาปญหาก็ยัง

แกไขไมได 

 “ผมเห็นกระบวนการสมัชชาสุขภาพน้ีแหละ ที่ใหชาวบาน คนทำงาน

ราชการ คนทำงานเอกชน ผูคนในสังคมมานั่งคุยกัน...โดยใชภูมิปญญา  

ชาวบาน และความรวมมอืกนัจงึจะแกปญหาได เราตองมาเรยีนรูและปรกึษากนั 

เราตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อใหแกไขปญหาตางๆ ใหได” 
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กุญแจชีวิต 
 คุณูปการทั้งหลายของกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ  

มิไดมีเพียงแตภาพสะทอนหรือเรื่องเลาแหงความประทับใจของลุงเหลี่ยมที่มี

ตอกระบวนการสมัชชาสุขภาพเทานั้น สิ่งที่ไดพบเห็นและการเปล่ียนแปลง  

ที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ไมวาจะเปนความ

คิดเห็น คำบอกเลา พฤตกิรรมของผูคนที่เขามารวมกระบวนการ ไดแก ผูใชน้ำ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย เครือขายการจัดการลุมน้ำ ประชาชนทั่วไปเจาหนาที่  

ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่รวมคิดรวมทำ รวมวางแผนงาน 

ลวนแตมุงสูความรวมมือในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  

 ความรวมมือในการดำเนินงาน การบันทึกขอตกลงความรวมมือของ

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากกวา 20 องคกร เปนพันธะสัญญาใน

การรวมมือกันกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินงาน เพื่อสรางสุขภาวะของผูคน  

จังหวัดเพชรบูรณ...จังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมที่สวยงาม  

โอบลอมดวยขุนเขา อากาศสดชื่น บรรยากาศสงบและสวยงาม ลวนเอื้อตอ  

การสรางสุขภาวะที่ดี สอดคลองกับวิสัยทัศนจังหวัดเพชรบูรณ ที่กลาววา        
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 “เพชรบูรณดินแดนแหงความสุข ทั้งผูอยูและผูมาเยือน”  
 

 เมื่อเปนเชนนี้แลว เราคงไดรับรูถึงเพชรอันล้ำคาที่ธรรมชาติ  

ไดมอบใหกับคนเพชรบูรณ ดังนั้นคนเพชรบูรณควรจะตระหนักอยูเสมอ

วา เราจะปกปองหวงแหนเก็บรักษาไวใหกับลูกหลาน สังคม ประเทศชาติ 

ตอไปหรือไม?...อยางไร?.................. 
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“เอาความดีเปนแกนกลางทางชีวิต เอาความคิดเปนเครื่องชวยอำนวยผล  
เอาแรงงานเปนกลไกภายในตน นี่แหละชีวิตคนที่มีคาราคางาม”
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คำประกาศอิสรภาพ
นพเกา จันทรดา 

 “แผนดินอาบยาพิษ” เปนคำที่ติดปากของคุณหมอสุรเดช เดชคุมวงศ 

ไมวาจะไปเวทีไหนก็ตามหมอชุมชนคนน้ันเปนเสมือนแรงผลักดันใหชาวบาน

ไดตระหนักถึงคุณคาและการใชประโยชนจากผืนแผนดินทองแหงนี้ที่เคย  

มีความงดงาม เปนอูขาวอูน้ำที่สำคัญของภาคเหนือตอนลาง พิจิตรเปนอีก

จังหวัดหนึ่งของประเทศ ที่มีความอุดมสมบูรณในน้ำมีปลาในนามีขาว ชาวบาน

มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย มีความสุข มีลุมแมน้ำยมและแมน้ำนานเปนแมน้ำ  

สายหลักหลอเล้ียงชีวิตคนพิจิตรมาหลายชั่วอายุคน จึงเปนพื้นที่ที่เหมาะสม  

กับการทำเกษตรกรรม  
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 จนกระทั่งกระแสทุนนิยมไหลนำเขามาครอบงำวิถีความเปนอยูของ

ชาวบาน ทำใหการดำเนินชีวิติความเปนอยูเริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่เคยผลิต

แบบพอเพียงมาเปนผลิตเปนเพื่อขาย ปจจัยการผลิตหรือผลผลิตถูกกำหนด

โดยกลไกการตลาด  ผลที่ตามมาทำใหเกษตรกรเกิดการแขงขันในการผลิต   

เรงผลิตผล ถูกครอบงำวิธีคิดที่รูเทาไมถึงการโดยการใชสารเคมีในการทำ  

การเกษตร วงจรเลวรายตางๆ คอยๆ คืบคลานเขาสูวถิชีวีติความเปนเกษตรกร

โดยใครๆ ก็ไมไดคาดฝนถึงความเลวรายที่จะปรากฏในอนาคตอันใกลนี้ 

 ในที่สุดวงจรเลวรายก็ปรากฏขึ้นเมื่อ 10 ปยอนหลัง มีรายงานสภาวะ

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขรายงานวาจังหวัดพิจิตร มีผูปวยที่เจ็บปวย

จากการใชสารเคมีสูงเปนอันดับ 2 ของประเทศ ติดตอกันมาเปนระยะเวลา   

10 ป ในขณะเดยีวกนัถาไปสอบถามธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ (ธกส.)

และคนในหมูบาน จะพบวาเกษตรกรเปนหน้ีสินเกือบเกาพันลาน ซึ่งถือวาสูง

มาก ปญหาดานสุขภาพและหน้ีสิน ทำใหเกษตรกรย่ำแย เกิดความเครียด 

ปวยกาย และใจ จนกอเปนปญหาสังคมของคนในพื้นที่ 

 ระยะแรกของการตื่นตัวเริ่มจาก 

ลุงจวน ผลเกิด ปราชญชาวบาน ซึ่งเปน

สมาชิกชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหาร

ปลอดสารพิษ วนัหนึง่ลงุจวนไดไปเจาะเลือด

แลวพบวา “มีสารเคมีตกคางในรางกายถึง 
99.9% ตัวผมก็ไมรูวามันกี่ซีซี่ คุณบำรุง



101กาวยางและทางเดิน (1)

สมาชิกชมรมเกษตธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ บอกวาใหลุงเลิกใชสาร
เคมีเถอะถาไมเลิก ลุงจวนตองนอคกลางไร ผมก็พยายามลด ละ เลิก ปจจุบัน
เลิก 100 % ใชแตสารชีวภาพ เมื่อเราใชแลวตองพัฒนาทดลองวาอันไหนดีไมดี
อยางไร ตองสับเปล่ียนหมุนเวียนใชจึงจะไดผลจริง รวมถึงตองเปนคนขยัน   
อยาไปหวังอะไรมากมาย พอเพียง อยาหวังร่ำรวย รูจักคำวา เราตองพอเพียง
จริงๆ ทั้งครอบครัวและจิตใจของเราดวย ทรัพยสินเงินทองที่เราหาไดมันไมใช
ของจริง เงินทองเปนของมายา ขาวปลาเปนของจรงิ” 
   นับเกือบ 10 ป ที่เกษตรกรกลุมเล็กๆ พยายามพลิกฟนแผนดินที่ใคร

ตอใครกลาวขานวาเปน “แผนดินอาบยาพิษ” ใหกลับมาเปนแผนดินทองอีกครั้ง 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมด็จพระเจาอยูหัว จึงรวมกลุมตั้ง 

ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ พรอมกับสรางการมีสวนรวม

ในการทำงานระดับที่เล็กๆ เชน ระดับกลุม หมูบาน ท่ีสามารถประสานงานและ

สรางทีมงานอยางไมเปนทางการ โดยมูลนิธิรวมพัฒนาพิจิตร เขามามีบทบาท

ในการเชื่อมประสานภาคตางๆ เพื่อนำไปสูเปาหมายในการสรางสุขภาวะใหกับ

คนพิจิตร 

 จนกระท่ังป 2549 พวกเราก็ได

รูจักคำวาสมัชชาสุขภาพ จากปญหาที่เลว

รายกอให เกิดพิษภัยจากสารเคมีและ

หนี้สินของเกษตรกรที่สะสมโยงใยที่แก  

ไมได โดยที่ไมมีใครคนใดคนหนึ่ง หรือ
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องคกรใดองคกรหนึ่งเปนผูแกไข หากจะมีแตหลายคนหลายองคกร เชน 

สาธารณะสุขในพ้ืนที่ เกษตรกรในจังหวัดรวมกลุมเล็กๆ มีกระบวนการพบปะ 

พูดคุย และเรียนรูในกลุมยอยพรอมกับนำขอคิด ความรูมาปฏิบัติจริงในการทำ

เกษตรแบบลด ละ เลิกสารเคมี อยางตอเน่ืองจนทำใหกระแสความต่ืนตัวของ

เกษตรกรประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ผลที่เกิดจากความมุงมั่นตั้งใจของ

เราทำใหเกษตรกรมีความสุขใจไปตามๆ กัน เมื่อพบวาในป 2551 อัตราผูปวย

ที่เจ็บปวยจากการใชสารเคมีลดลงอยูในอันดับ 14 ของประเทศ เปนขาวดีที่สุด

ในรอบปของชีวิตเกษตรกร ถือเปนกาวของความสำเร็จของพวกเราที่เปน

เสมือนแรงพลังใหการขับเคลื่อนการทำเกษตรแบบลด ละ เลิกสารเคมีตอไป  

 เราเช่ือวาการทำงานที่จะประสบความสำเร็จไดเราตองสรางฐานให

แข็งแรงกอน เหมือนที่คุณหมอประเวศ วะสี เคยกลาววา “เราตองทำฐาน
เจดียใหแข็งแรง ดูระดับประเทศการเมืองเข็มแข็ง เพราะมีเสียงขางมาก  
แตชนบทออนแอพึ่งตัวเองไมได ทุกอยางซ้ือเคาหมด เสียคาโง เจดีย
แหลมสูงเดี๋ยวก็พัง” เชนเดียวกันถาเราไมสรางฐานที่แข็งแรงหรือไม  

สรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกรสักวันหนึ่งเกษตรกรก็จะถูกกลืนตามกระแส

สังคมในที่สุด 

 ..ถงึเวลาแลวใชไหม..เราตองลกุขึน้พลิกพืน้แผนดนิทองของเรากลบัมา.. 

 คำพูดของเกษตรกรกลุมเล็กๆ ไดขยายแนวคิดการพึ่งตนเอง และ  

มองเห็นปญหาสุขภาพของชาวบาน จะมีสักกี่คนที่พรอมจะสละเวลาของตนเอง

เพื่อประโยชนสวนรวม เราเชื่อวาพิจิตรตองมีคนดีกระจายกันอยูทั่วหัวระแหง 
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ซึ่งในที่สุดเราก็ไดคนพบสิ่งที่ตามหามานานในระดับตำบล นั่นก็คือ ทัพหนา  

12 แหง ไดรวมตัวกอตั้งเปน “เครือขายทองถิ่นสรางสุขคนพิจิตร” เพื่อผลักดัน

ภาวะหนี้สิน พรอมกับสงเสริมสุขภาพท่ีดีของผูผลิตและผูบริโภคใหเปน

นโยบายจังหวัด จากการพูดคุยกันเปนระยะๆ ก็เริ่มมีหนวยงานราชการเขารวม 

เพื่อเปนพลังในการตอสูกับสารเคมีตอไป 

 แตเนื่องจากระบบราชการไทยสวนใหญตองรอหัวหนาสั่งถึงจะทำงาน 

จึงทำใหการเขามาของราชการในชวงแรกเปนไปดวยความขรุขระ ในที่สุด  

คุณหมอสุรเดช เดชคุมวงศ ไดประสานงาน เพ่ือใหเครือขายของเราไดพบ  

ปะพูดคุยกับผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งถือเปนนิมิตหมายที่ดีของการพลิก

ฟนแผนดินทองของพวกเรา 

 วันเวลาชั่งรวดเร็วในที่สุดวันที่พวกเรารอคอยก็มาถึง แนวคิดของคน

รากหญาอยางพวกเราที่ตองการปลดปลอยความเปนทาสของสารเคมี  

ก็จะสามารถผลักดันแนวคิดนี้สูระดับปลายเจดียไดสำเร็จ หองทำงานของ  

ผูวาราชการจังหวัด ภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร ที่ใครตอใครนอยคนนัก  

ที่จะมีโอกาสไดเขาไปได นาทีที่ยางกาวเขาไปก็มีเสียงพูดดังขึ้นวา  

 “เชญินัง่ เชิญนัง่ มอีะไรกว็ามา” ทานผูวาฯ ทกัทายดวยเสยีงกงัวาน 
 “...ท่ีพวกเรามาในวันนีก้ไ็มมอีะไรมาก คือปญหาของคนพิจติรปวยจาก
สารเคมีเปนอันดบั 2 ของประเทศ ทีผ่านมาพวกเราเคย ลองเจาะเลือดตรวจของ
ทานผูวาฯ 3 คนที่ผานมาพบวามีสารเคมีตกคางในเลือดซึ่งอยูในระดับ  
ที่ไมปลอดภัยทั้งหมด ขณะเดียวกันถาไปถามธกส.เกษตรกรเปนหน้ีสิน  
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เกือบเกาพันลาน ดวยเหตุนี้พวกเราจึงไดมารวมตัวเปนเครือขายทองถิ่นสราง
สุขคนพิจิตร เพ่ือเปาหมายลดหนี้สิน พรอมกับสงเสริมสุขภาพดีของผูผลิตและ
ผูบริโภค ส่ิงแวดลอมที่ดีใหกลับคืนมา คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร
จึงคิดจะจัดทำบันทึกความรวมมือในงานสมัชชาสุขภาพข้ึน ภายใตคำขวัญ 
เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย” หมอสุรเดชตอบ 

 ทานผูวาฯ ฟงดวยใบหนาอันยิ้มแยมแลวกลาววา   

 “อืม... ผมเห็นดวย แลวจะจัดงานเมื่อไร”  
 “พวกเราจะจัดกอนวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   แตกอนหนานี้พวกเราจะมีการเตรียมงานกอน 
โดยเชิญภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชนเขารวมวางแผนในงานน้ีดวย” 
 ทานผูวาฯ ทำหนาครุนคิดไตรตรองสักครูกอนตอบวา 

 “ตกลง...ผมจะเขารวมดวย ผมขอต้ังใหวนันัน้เปน วนัประกาศอสิรภาพ
จากสารพิษ” 
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 “เอาความดีเปนแกนกลางทางชีวิต  เอาความคิดเปนเครื่องชวย
อำนวยผล เอาแรงงานเปนกลไกภายในตน นีแ่หละชวีติคนทีม่คีาราคางาม” 

 แหละแลววนัประกาศอสิรภาพจากสารพษิกม็าถงึ บริเวณศนูยชยัพฒันา

สิรินธร เต็มไปดวยผูคนมากหนาหลายตา รวมเปนสักขีพยานการลงนามบันทึก

ความรวมมือการทำงานของ 3 ฝาย และมีเวทีใหทั้ง 3 ฝายไดมาแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกันในการกำหนดทิศทางการทำงานตอไป 

 จากเหตุการณวันน้ันสงผลทำใหหลากหลายชีวิตเกิดการเปล่ียนแปลง

จากเดิมทำมาหากินอยูกับบาน คิดคนสูตรโนนสูตรนั้น ลองผิดลองถูกไปตาม

ภูมิปญญาของตนเอง ก็กลับตองมาแลกเปล่ียนประสบการณตัวเองในที่ตางๆ 

ไมเวนแตละวนั จากการตัง้คลงัสมองของผูวาราชการจงัหวดั ถึงแมวาจะเหนือ่ย

แคไหนทวาทุกคนก็ภูมิใจที่ไดทำเพื่อเกษตรกร และปราชญชาวบานของพวก

เราซึ่งจะไดมีพื้นที่ยืนในสังคมอยางมีเกียรติศักดิ์ศรี 
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ไมใหชุมชนใชสารเคมี ในพื้นที่สีเขียว
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ความรักสีเขียว
เรืองศักดิ์  ชมภูพวง 

 ...“เมฆลอยกระจายอยูในฟาสงูแลลบิลวั ลมหนาวโบกปลิวพลิว้มา  
เมื่อฟาหนาฝน พื้นที่แหงนี้เหมือนคนสิ้นใจ ทนทุกขระทมดอมดมกับ  
สารเคม ีจนอนาคตหมดสิน้อิสระเสร ีรอวนัลงสูอเวจเีพือ่ใชหนเวรกรรม”... 
 ตำบลปาแป อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 12 

หมูบาน วันหนึ่งหมอโสรัจจ ปวงคำคง เจาหนาที่สาธารณสุขอำเภอแมสะเรียง

ไดมาตรวจเลือดของเกษตรกร แลวพบวาชาวบานทั้ง 5 หมูบานในแถบน้ี คือ

บานสันติธรรม บานหวยมะเดื่อ บานแมละ บานแมปุน และบานอุมพาย   

มีสารเคมีตกคางในเลือดสูง สาเหตุมาจากชาวบานมีอาชีพปลูกกะหล่ำอยาง

เปนล่ำเปนสัน มีการใชสารเคมีกันอยางมากมาย เพื่อใหผลผลิตออกมาสวยสด  
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นารับประทาน และไดราคาดี บางคร้ังจึงตองทำใหรีบตัดขาย  ท้ังๆ ที่เพิ่งฉีดยา

ปองกันและกำจัดโรคแมลงยังไมทันขามวัน เพียงเพื่อใหไดราคาสูง หรือกำไร

มากกวาปกติ  

 พื้นที่การเกษตรจำนวนมากของจังหวัดแมฮองสอน ยังมีการใชสาร

กำจัดศัตรูพืชที่ประกาศหามใชในประเทศไทย เนื่องจากมีการลักลอบนำเขา

โดยไมเห็นแกพิษรายที่จะเกิดขึ้นกับผูคน มิหนำซ้ำสารเคมีเหลานี้ยังตกคาง

ยาวนานในสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอสุขภาพ กอใหเกิดโรคมะเร็ง และ

เกิดความผิดปกติในระบบสืบพันธุ จากการตรวจสอบของสถานีอนามัยพบวา

ประชากรจำนวนถึงรอยละ 80  มีสารเคมีตกคางในเลือดสูง 

 สวนอีก 7 หมูบาน คือ บานแมอุมลองหลวง บานแมอุมลองนอย   

บานปาแป บานฮากไมใต บานฮากไมเหนือ บานหวยงู และบานแมอุมปอก   

ซึ่งทั้งหมดเปนหมูบานสีเขียว และท่ีสำคัญพื้นที่บานฮากไมเหนือ เปนพื้นที่ปา

ตนน้ำของชุมชนแถบนี้ แกนนำและชาวบานจึงมีความกังวลใจตอพิษภัยของ

สารเคมีที่กำลังจะคลืบคลานเขามาทำรายชีวิตของผูคนในตำบลปาแป กำนัน

บือ ขจรศักดิ์ ไดพูดในที่ประชุมหมูบานดวยสีหนาเครงเครียด และวิตกกังวลวา   

“หมูบานของเรากำลังจะมีพวกที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง เขามาบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูก
กะหล่ำ ซ่ึงเปนปาตนน้ำของหมูบานเรา และกำลังจะทำลายสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีผูใดคิดเห็นอยางไรบาง?”   
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 “ทานกำนันจะปลอยใหเหตุการณอยางนี้เกิดข้ึนในตำบลของเราไมได
นะ เพราะจะทำใหพอแมพี่นอง ลูกหลานของหมูบานเรา ตองลมปวยและ
ทรมานอยางแสนสาหัส จากพิษภัยสารเคมี เรายอมไมได” นายมงคล สวางกุล 

นายก อบต. ยื่นคำขาดดวยความกังวลใจ 

 จากเหตุการณในวันนั้นเปนตนมา หมอโสรัจจ ปวงคำคง แกนนำ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแมฮองสอน ไดเขามาชักชวนช้ีแจงกับเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งตำบลใหเขามามีสวนรวม ตลอดจนชวยกันรณรงค ไมใหชุมชนใชสารเคมี  

ในพ้ืนที่สีเขียว เพื่อสกัดกั้นพื้นที่สีแดง ที่กำลังจะรุกล้ำเขามาสูไรกะหล่ำปลี 

โดยมีการพัฒนาศักยภาพกลไกเครือขายสมัชชาสุขภาพประเด็นการเกษตร  

ที่เอื้อตอสุภาพ พัฒนาฐานขอมูล และสรางองคความรูจากพื้นที่รูปธรรม   

ใหสามารถนำไปใชประโยชนในการเฝาระวังทางสุขภาวะได โดยเร่ิมจาก  

รวมกลุมเกษตรกรผูมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะตอสูกบัสารเคม ีมารวมพดูคยุ แลกเปลีย่น

กันในเวทีเปนระยะๆ เพื่อหาขอมูลและคำตอบในการนำไปสูการแกไขปญหา

รวมกัน   

 การไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานในพื้นที่บานหวยริน ตำบลแมลานอย  

ทำใหพวกเราเห็นรูปธรรม ในการปลูกพืชปลอดสารพิษที่ครบวงจร มีการผลิต

ปุยใชเองในชุมชนไมพึ่งพาการนำเขาจากภายนอก เปนพื้นที่ที่ชาวบาน  

ผานกระบวนการงานวิจัย ไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองจนเกิดความเช่ือม่ัน   

และมีขอมูลพรอมจะเปนผูใหความรูแกเกษตรกรท่ีตองการทำการเกษตร  

ปลอดสารพิษ  
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 จากนัน้...เม่ือกลบัมา พวกเราก็ไดจดัเวทพีดูคยุกนัในกลุมของเกษตรกร

ตำบลปาแป จนไดขอสรุปรวมกันที่จะเอาจริงเอาจังในการตอสูกับสารเคมี  

นอกจากพยายามในการเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุยเคมีและรวมกันผลิต  

ปุยชีวภาพแลวพวกเรายังไดจัดตั้งกลไกเฝาระวังใน 7 หมูบานสีเขียวที่มีปา

ตนน้ำ เพื่อรวมกันดูแลการนำสารเคมีเขามาในพ้ืนที่ ซึ่งจะทำใหเกิดอันตราย

ตอสุขภาพของคนในพื้นที่ทั้งหมด และน่ีคือ ทางออกของการแกไขปญหาให

กับคนในชุมชนแหงนี้  โดยผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพเชิงประเด็น... 

 

 “ถาหากวาเราคิดจะรักใครสักคน แมไมมีเวลาดูแลเอาใจใสกัน 
ขอเพียงใหเขามีความสุข และมีสุขภาพที่ดีก็เพียงพอแลว” 
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“ทุกคนหันกอวา ผลการกระทำของหมูเฮาทั้งหมูบาน ทำฮื้อหมูบานเฮา
มีปาไมที่สวยงามกลับมาใชไดอีกครั้ง” 
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คนสูในพงไพร
สุลาวัลย มะขาม 

ฝนที่สวยงาม 
 “เฮยๆๆ ! มาดูนี่เร็วปลาเยอะแยะเลย”   
 เด็กนอยสงเสียงเรียกเพื่อนมาดูฝูงปลาในลำธารใส ซึ่งอยูในเขต

อนุรักษพันธุสัตวปาแมยวมฝงขวา แถบนั้นเปนปาดงดิบที่อุดมสมบูรณดวย

พรรณไมนานาชนิด แมน้ำยวมใสๆ ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของปลาเล็กปลานอย 

และชาวกระเหร่ียงไดใชในการดำรงชีวิต   

 “มวนแตๆ บานเฮา”   
 พลันเขาสะดุงตื่น !...  ภาพเหลานั้นหายไปในพริบตา ชนวี คงพิทักษ

ดอย หยิกตัวเองพลางรำพึงรำพันออกมา 

 “นี้เฮาฝนไปกา”  
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 ชนวีเพิ่งรูวาเขากำลังฝนไป และในความฝนนั้นคือภาพในวัยเยาวของ

เขาเอง แตภาพตอหนาในขณะนี้แตกตางจากความฝนมากนัก มันทำใหเขา

หอเหี่ยวหัวใจจนแทบจะรองไหออกมา เพราะปาไมที่อยูใกลบานไดถูกทำลาย

ไปเกือบหมดสิ้น หลงเหลือเพียงตอไมและดินแดงไวใหเขาไดเห็น แมน้ำยวม

สวยงามท่ีเขาเคยจับปลาไปขายไปเปนอาหาร กลับกลายเปนแมน้ำที่ขุนขน

และตืน้เขนิเขารูสกึหอเหีย่วใจและเหน่ือยลากบัสภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติ

ในหมูบานทีข่าดหายไปทลีะอยาง สภาพของมันไมเหมือนเกากอน ชนวีหนัหลงั

กลับบานดวยดวงตาที่เศราหมอง นึกคิดในใจวา ถาหากเปนเชนนี้ตอไป

หมูบานของเราตองเดือดรอนแนๆ แลวคนรุนลูกรุนหลานละ พวกเขาจะอยู

อยางไร? นึกคิดพลางกาวเดินไปเหมือนคนไรจุดหมาย... 

 

เรื่องเลาของหวยกุปะ 
 ในป พ.ศ. 2544 กองทุนเพื่อสังคม (SIF) ไดเขามาสรางกระบวนการ

การมีสวนรวมของชาวบาน ชนวี คงพิทักษดอย ในฐานะผูนำหมูบานหวยกุปะ

ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอื่นที่กวางขวางขึ้น และมีผูนำทาง

ศาสนาหลายศาสนา ไดเขามาชวยจุดประกายความคิดเปนแรงหนุน ประกอบ

กับทุนทางวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ทำใหชนวีคิดคน

หาวิธีการอนุรักษปาไมธรรมชาติใหสวยงาม และมีใชไปไดยาวนาน โดยวิธีที่

เรียบงาย คือ การใชความเช่ือเรื่องภูตผีปศาจ พิธีกรรมการปลูกจิตสำนึก   

พิธีสาปแชง (ผูอาวุโสทำพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ) และพิธีบวชปา  



115กาวยางและทางเดิน (1)

 วันหนึ่งชนวีนัดหมายใหชาวบานมารวมตัวกันในปาทรุดโทรม ไรรม

เงาไม มีเพียงแสงแดดที่แผดกลา ทำใหชาวบานตางตระหนักถึงผลการกระทำ

ที่ตนเองไดกอขึ้น ตางพากันเช็ดเหงื่อไคล หนาซีดเซียวและเริ่มคิดได กอนที่

ชนวีจะกลาวเปดประชุม  

 “สวัสดีชาวบานหมูเฮาทุกคน บตองสงสัยวาทำไมเฮาตองฮื้อมาประชุม
ในปานี้” ชนวีไดกลาวออกมาดวยเสียงดัง และหนักแนน  
 “ทุกคนคงหันสภาพปาไมบานเฮา วาตอนนี้มันทรุดโทรมไปนักแคไหน 
เมื่อกอนเฮายังสามารถอูไดวา ในน้ำมีปลา ในนามีขาว แตตอนนี้ น้ำเฮายังบพอ
จะใช แมน้ำเฮามองลงไปยังบหันแมแตเงาปลาเลย”  
 “แลวพอหลวงจะใหเฮาทำอยางใด” ชายหนุมคนหนึ่งถามดวยน้ำเสียง
วิตกกังวล 
  “เฮาจะทำการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยหมูเฮาจะทำกิจกรรม
การอนุรักษพันธุปลา และบวชปา โดยชาวบานทุกคน จะตองรวมมือกับเฮา!” 
ผูนำไดกลาวประโยคนี้ออกมาดวยน้ำเสียงที่หนักแนน  

 เวลาผานไปไดไมนานชาวบานจงึเร่ิมเห็นทรพัยากรปาไม และสิง่แวดลอม

ที่กลับมาอุดมสมบูรณ และสวยงามอีกคร้ัง ชนวีผูนำหมูบาน ไดเรียกประชุม

ชาวบานอีกคร้ังหนึ่ง 

 “ทุกคนหันกอวา ผลการกระทำของหมูเฮาทั้งหมูบาน ทำฮื้อหมูบาน
เฮามีปาไมที่สวยงามกลับมาใชไดอีกครั้ง”   
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 “หมูเฮาจะฮักษาปาไม และแมน้ำลำธารฮื้อสวยงามอยางนี้ตลอดไป
เดอ !” ชาวบานคนหนึ่งไดกลาวข้ึนมาดวยน้ำเสียงที่หนักแนนและดีใจ 

 ... 

 

 ฝนที่เปนจริง 
 หลังจากน้ันชาวบานไดชวยกันอนุรักษพันธุปลาอยางดีเยี่ยม จนถึง  

ป พ.ศ. 2551 รวมเวลาได 7 ป ชาวบานรวมกันตั้งกฎกติกาชุมชนที่เขมแข็ง 

ผลัดเปล่ียนเวรกันเปนสารวัตรตรวจตราแมน้ำแนวอนุรักษ และถาหากมีใคร

เขามาจับปลา ก็จะถูกปรับตัวละ 500 บาท ไดมีองคกรตางๆ เขามามีสวนรวม

สนับสนุนในการขับเคล่ือนกิจกรรมนี้ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ผานสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา (L.D.I.) กระท่ังทำให

หนวยงานของรัฐ อาทิ นายอำเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามา

สนับสนุน รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ที่ใหการ

สนับสนุนใหคณะทำงานไดเขาไปรวมในการขยายผลแนวคิด จัดเวทีในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูใหกับกลุม/เครือขายที่ทำงานดานอนุรักษ รวมทั้งไดเผยแพร

เรื่องราวของหวยกุปะออกไป ท้ังทางวิทยุชุมชน วารสาร สื่อพื้นบาน วีซีดี  

ทำใหคนทั่วไปรูจักหวยกุปะ กระทั่งกลับกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

โดยมีการจัดกิจกรรมลองแพชมปลา ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรในเวลา

ตอมา 
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 ชุมชนบานหวยกุปะไดกลายเปนแหลงเรียนรู และสนับสนุนหมูบาน

ตามสายน้ำยวมในจังหวัดแมฮองสอน อีกหลายหมูบาน อาทิ บานวังคัน   

ต.แมลานอย อ.แมลานอย บานหวยริน ต.แมลานอย อ.แมลานอย บานแมเตี๋ย   

ต.แมลาหลวง อ.แมลานอย ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลสายน้ำสายน้ี

จนทำใหเกิดหมูบานอนุรักษพันธุปลา และทรัพยากรลุมน้ำยวมขึ้นอีกมากมาย

หลายแหง   

 ณ  วนันีช้นวแีละชาวบานหวยกปุะ มีรอยยิม้ทีค่อยตอนรับนกัทองเทีย่ว 

ดวยความภมูใิจกบัผลงานของพวกเขา และจะรกัษาความสวยงามของธรรมชาติ

นี้ไวตลอดไปจนช่ัวลูกช่ัวหลาน   

 จากหมูบานเล็กๆ ที่ประสบปญหาในเร่ืองของปาไมตนน้ำลำธาร ทวา

บดันีไ้ดพฒันาไปสูหมูบานตนแบบท่ีมคีวามพรอมในการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ปาไมที่สดใส  รักษาไวใหคงอยู 
มันเปนของคนทุกผู  จงดูแล...อยาทำลาย 

 ชนวียนือยูบนภูผาทีก่วางใหญ กวาดสายตามองภาพทิวทศันอนัสวยงาม 

และธรรมชาติที่รมรื่นสวยงาม มีฝูงนกโผบินไปมาอยูบนทองฟา แมน้ำที่ขุนขน

กลับมาใสสะอาด หมูปลาใหญนอยแหวกวายไปมา ชนวีมองชาวบานที่มี  

ความสุขกับการพัฒนาทองถิ่นของเขา ดวยใบหนาที่เต็มไปดวยรอยยิ้ม และ

ความสุข... 
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สมัชชาสุขภาพที่เปนมากกวาเรียนรู…….
แตเปนเครื่องมือในการจัดทำนโยบายสาธารณะ

ที่มิใชคำประกาศที่เลื่อนลอย
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โศกนาฏกรรมรวมที่คลองสารภี
บุษบงก  ชาวกัณหา 

 สถานการณระบบนเิวศแมนำ้ปราจนีบรุ ี: โศกนาฏกรรมรวมทีค่ลองสารภ ี 

นบัเปนเวลาราว 4 ปทีป่ญหาปลาตายจากคุณภาพนำ้ในแมนำ้ปราจนีบรุเีนาเสยี

ในชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปไมไดรับการคลี่คลายหรือแกไขปญหา และ

นับตั้งแตมีปญหาก็กอใหเกิดปมความขัดแยงที่นับวันมีแตจะทวีความรุนแรง

พรอมที่ลงมือลงไมทำลายอีกฝายหนึ่งใหพังยอยยับไป ปรากฏการณปลาและ

กุงทั้งในกระชังและในแมน้ำปราจีนบุรีเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2546 ในป 2547 

นับเปนปที่มีความรุนแรงมากเพราะน้ำที่เนาเสียสงผลกระทบไปจนถึงปาก

แมน้ำบางปะกงทำใหปลากระชังที่เกษตรกรเลี้ยงไวในกระชังรวมถึงปลาและกุง

ธรรมชาติตายลงไปรวมมูลคาราว 60 ลานบาท  เกษตรกรราว 200 กวา

ครัวเรือนไรอาชีพมีปญหาหนี้สิน บางรายถึงขั้นคิดจะฆาตัวตายก็มี เพราะ
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อาชีพการเกษตรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำถือเปนอาชีพที่ชาวบานแถบลุมน้ำ

ปราจีนบางปะกงมีความถนัดและสามารถทำอยูกับบานโดยไมตองยาย

ครอบครัวไปไหน 

 “ทุกครั้งที่เกิดปญหาพวกเราชาวบานจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือ  
ที่ศาลากลางเรียกรองใหแกไขปญหา และหาคนรับผิดชอบ แตสิ่งที่เราไดรับ  
คือ การแจงวาใหงดเลี้ยงในชวงเดือนพฤศจิกายน และจังหวัดจะจายคาชดเชย
ความเสียหายใหรายละ 256 บาทตอตารางเมตร รายละไมเกิน 20,000 บาท
เทานั้น”  
 “เราทำนามานานแลวพวกปลากระชังมาเลี้ยงที่หลัง จะกินขาว หรือ  
จะกินปลา หากชลประทานไมปลอยน้ำตามเวลาที่กำหนดไวภายใน 10 วัน   
นาไมแหงก็เตรียมตัวยายได” 
 “กอนหนานี้การตั้งโรงงานกระดาษไมเห็นมีเหตุการณน้ำเสีย ชาวนา
ทำนามานานน้ำในนาเสียปลาในนาตองตาย น่ีไมเห็นวาปลาในนาตายแลวน้ำ
ในคลองสารภีจะเสียไดอยางไร” 
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 “รัฐไมเอาจริง โรงงานแอบปลอยน้ำก็ไมเอาเร่ือง คงจะไดซองละซิ  
ถึงไดเงียบ ออบอตง ออบอตอก็พวกเดียวกันเคาใหเงินหนอยก็กลายเปนพวก
มันไป” 
 “หากินกับแมน้ำมานาน กุงปลาตายมากมายมหาศาล หลายชนิด
หมดตัวแลว (สูญพันธุ) แตกอนสิ่งแวดลอมมันไมเปนแบบน้ี น้ำประปาก็กินไม
ได จะวาแตโรงงานมันก็สวนหนึ่ง คนเรามันมักงาย แมแตทีวีมันยังทิ้งลงแมน้ำ  
กันเลย” 
 “ชาวบานคิดแตเพียงวาโรงงานอุตสาหกรรมเปนคนทำ แตมีใคร  
ตั้งคำถามหรือเปลาวา แมน้ำเรามีขีดจำกัดมากนอยแคไหน ตั้งแตตนน้ำจนมา
ถึงทายน้ำตางก็ใชตางก็ระบายของเสีย โดยเห็นแกตัวกันทั้งน้ันโดยเฉพาะ
เทศบาลปลอยตรงลงแมน้ำเลย” 
 “ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำออกมา ก็เห็นแตคุณภาพน้ำในแมน้ำต่ำมี
คาดโีอเทากบัศูนย แตผลการตรวจนำ้ของโรงงานกระดาษไดมาตรฐานทัง้สองโรง 
ประชุมครั้งไหนๆ ก็ไดแตรายงานผลวาเปนอยางนี้ ผูวาฯ เอาแตประชุมๆ  
ไมเห็นแกไขปญหาซ้ำซากนี้ได กลไกภาครัฐชวยอะไรไมไดหรอก”  
 คำกลาวเหลานี้ ลวนแตเปนประเด็นที่ตางมีเหตุและผล ในแตละแงมุม

ของตน 

 จุดที่เปนตนกำเนิดของปรากฏการณกุงและปลาตายลอยหัวดังกลาว

อยูที่คลองสารภี ซึ่งเปนที่ตั้งของประตูระบายน้ำคลองสารภี ตำบลวัดโบสถ 

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ประตูน้ำดังกลาวถูกสรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
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ในการจัดทำระบบชลประทานน้ำฝน เพ่ือเก็บกักน้ำไวใหเกษตรกรทำนาในฤดู

ฝน เพราะพ้ืนที่ทางตอนลางของลุมน้ำปราจีนบุรีดานทิศเหนือ เปนพื้นที่ระบบ

นิเวศรับน้ำหลากในหนาฝนที่ไหลบามาจากที่ราบสูงแนวเขาใหญดงพญาเย็น 

หากมีการเก็บกักไวดวยระบบชลประทานก็จะทำใหเกษตรกรในตำบลวัดโบสถ 

ตำบลบานสราง และตำบลบางพลวง มีน้ำไวทำนาไดราว 4 เดือน ปริมาณน้ำ  

ดังกลาวที่ไดเก็บกักไวดวยคันถนนและประตูระบายน้ำมีอยูราว 30 ลาน

ลูกบาศกเมตร จากพื้นที่ชลประทาน 10,500 ไร เม่ือถึงเวลาเก็บกักน้ำไว

ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกป ประตูคลองสารภีจะถูกปดและเปดระบายน้ำ

อยางรวดเร็วภายใน 10 วัน ลงสูแมน้ำปราจีนบุรีเพื่อใหพื้นที่ชลประทาน  

คลองสารภีแหงพอที่ชาวนาจะไดเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนของ  

ทุกป การระบายน้ำดังกลาวจึงกอใหประเด็นความขัดแยงกันระหวางชาวนา 

และปลากระชัง ชาวบานจะยกพวกกันมาท่ีหนาประตูทุกปเพื่อกดดันให

ชลประทานเปดประตูตามความตองการ สิ่งเปนปญหาคับของใจของชาวบาน

อีกก็คือในพื้นที่ชลประทานดังกลาวมีโรงงานอุตสาหกรรมทำกระดาษรีไซเคิล  

ตั้งอยูจำนวน 2 โรง มีการระบายน้ำที่ผานการบำบัดแลวลงในแมน้ำปราจีนบุรี

กอนที่จะมีการระบายน้ำจากประตูคลองสารภี โดยการขออนุญาตผานจังหวัด

และกรรมการลุมน้ำแลวอีกดวย เหตุนี้จึงทำให ผูเกี่ยวของมีทั้งสวนราชการที ่ 

ไดแก ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการยังมีหนวยงานอีกหลาย  

หนวยงานที่ตองเขามากลายเปนจำเลยรวมในประเด็นดังกลาวอีกดวย  
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กรณีปญหาน้ำเสียจากคลองสารภีและแมน้ำปราจีนบุรี ภาคประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบทำการเคลื่อนไหวดวยตัวเองทั้งหมด ตั้งแตการรองเรียนตอ

นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) โดยเสนอใหภาคประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาดังกลาว “ตอนที่นายกสรยุทธมาเปดคอนเสิรตที่เขาใหญ ทานเปน

ประธานมูลนิธิรักษเขาใหญ ตอนนั้นเรามีคนรูจักคือ เภสัชตอมโรงพยาบาล

อภัยภูเบศร เราพยายามจะไปบอกปญหาวารัฐไมจัดการใหเรา อยากใหเขา

ชวยพาไปหานายก ไปหาวันจัดงาน เม่ือผูวาฯ กับขาราชการรูวาชาวบานจะ

เขาไปหานายกรัฐมนตรี ก็กันไมใหเขา แลวสุดทายชาวบานก็ไปหาจนได บอก

นายกวามันมีปญหามาอยางนี้ ชาวบานอยากเขาไปมีสวนรวมในการแกไข

ปญหา ชาวบานคิดวาขอมูลของชาวบานนาจะชวยแกไขปญหาได ขอมูลเร่ือง

ระบบประตูน้ำ โรงงานตองใหเราเขาไปมีสวนรวมในการตรวจและดูแลระบบ

บำบัดน้ำ เวลาปดเปดประตูตองสรางขอตกลงรวมระหวางชาวนา โรงงานและผู

เล้ียงปลากระชัง  ซึ่งในที่สุดกรมควบคุมมลพิษและหนวยงานที่เกี่ยวของเขามา

รวมกับชาวบานในการแกไขปญหา”  

 

การเปดพื้นที่และการกำหนดประเด็นทำงาน 
 แมน้ำปราจีนบุรีเปนแมน้ำสายหลัก ที่ไหลจากดานทิศตะวันออกไปยัง

ทิศตะวันตก ผาน 6 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีอำเภอทั้งหมด 7 อำเภอ 

ไหลลงไปรวมกับแมน้ำนครนายกและรวมกันเปนแมน้ำบางปะกงที่ตำบลบาง

แตน อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  แมน้ำปราจีนบุรีจัดไดวามีระบบนิเวศ
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ที่ซับซอน ที่ เรียกวาระบบนิเวศกรอยและไดรับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง   

โดยเฉพาะบริเวณตอนลางและตอนกลางของลำน้ำ เปนพื้นที่แหลงเพาะพันธุ

สัตวน้ำ โดยเฉพาะกุงกามกรามน้ำจืด คุณภาพในแมน้ำจะอยูในเกณฑที่ใชทำ

กิจกรรมเพาะเล้ียงและใชสำหรับอุปโภคบริโภค ทวาจะใชไมไดในชวงเดือน

พฤศจิกายน ธันวาคม และเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมของทุกป จากตนน้ำ

ไปแหลงน้ำตนทุนที่เปนแหลงเก็บกักน้ำใดๆ นอกเหนือจากปาไมในพื้นที่

อุทยานแหงชาติเขาใหญและทับลานซ่ึง น้ำที่ไหลลงมาในแมน้ำปราจีนบุรีที่เปน

แหลงน้ำทาที่แหลงเดียวนี้มีทั้งภาคการเกษตรในระบบชลประทานและนอกเขต

ชลประทาน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีโรงงานจำนวนมหาศาลรวมราว 

1,000 โรงงาน โดยเฉพาะโรงงานกระดาษดับเบิ้ลเอ และแหลงชุมชนเมือง

ขนาดใหญรวมกันใชน้ำในพื้นที่ลุมน้ำแหงนี้ทั้งสิ้น จึงทำใหเกิดปรากฎการณ

คุณภาพน้ำอยูในเกณฑที่ต่ำคือชวงฤดูน้ำขึ้น-น้ำลง (เดือนพฤศจิกายน  

ถึงเดือนพฤษภาคม)  

 การระบายน้ำทั้งจากพ้ืนที่ชลประทานและจากระบบบำบัดน้ำทิ้งของ

โรงงาน ที่ขาดการบูรณาการกับขอมูลดานอุทกวิทยา สงผลกระทบตอคุณภาพ

น้ำเปนอยางมาก เพราะทำใหมวลของน้ำที่มีตะกอนจากอินทรียวัตถุที่สะสม 

ทั้งจากน้ำที่ถูกระบายออกมาและจากบริเวณทองน้ำในแมน้ำ เกิดการฟุง

กระจายและไหลวนไปมา เน่ืองจากอิทธิพลของน้ำทะเลข้ึนมาหนุน ทำใหเกิด

เปนน้ำขึ้นน้ำลง ในกระบวนการดังกลาว ทำใหมีการดึงออกซิเจนที่มีอยูในน้ำ
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ซึ่งมีอยูนอยอยูแลว ลดลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหสิ่งมีชีวิตในน้ำมีภาวะขาด

อากาศหายใจจะขึ้นมาลอยหัวตายในเวลาตอมา  

 จากขอมูลสถานภาพสิ่งแวดลอมและปรากฏการณการเนาเสียของ

แมน้ำ ทำใหเกิดการประยุกตใชการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการ

บริหารจัดการน้ำของทองถิ่น ภายใตการประสานงานของคณะทำงานสมัชชา

สุขภาพ ที่มีศูนยพัฒนากิจกรรมภาคพลเมืองปราจีนบุรีเปนสำนักงานเลขาฯ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหามลพิษทางน้ำของแมน้ำปราจีนบุรี และ  

ลดขอขัดแยงระหวางผูใชน้ำในกลุมตางๆ จากพื้นที่ชลประทานคลองสารภี 

ตำบลวัดโบสถ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
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 มีการจัดและออกแบบสมัชชาสุขภาพ ใหเปนการบูรณาการการใช

เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพเขาดวยกัน โดยมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนตัวจริงเสียงจริง  

ในการใชทรัพยากรน้ำในทองถ่ิน เปนผูดำเนินการควบคูไปกับการพัฒนา

นโยบายสาธารณะ ผานการถกแถลงของภาคีเครือขายเชิงนโยบาย ที่เกี่ยวของ

กับประเด็นปญหา เพ่ือกำหนดทางเลือกรวมกันไดแก เกษตรกร ชาวนา   

ชาวประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชลประทาน อบต. หนวยงานภาครัฐใน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 ผลการประยุกตใชทำใหเกิดนโยบายและแผนงานการแกไขปญหาได

หลากหลายทางเลือก มีการสรางแบบจำลองการระบายน้ำในสถานการณตางๆ 

มีการประเมินคุณภาพน้ำ และระบุตนตอของสารปนเปอน การเยี่ยมชม  

สถานที่ที่เปนแหลงกำเนิดตางๆ ไดแกโรงงานกระดาษ และฟารมหมูในชุมชน   

มกีารจดัทำแผนปฏิบัติการรวมกัน จนนำไปสูการแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน

รวมกัน โดยมีการทดลองปฏิบัติการตามทางเลือก จนสามารถลดผลกระทบได

อยางเปนรูปธรรม เปนระยะเวลาติดตอกันอยางตอเนื่องรวม 2 ป 
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ชวนกันทำความเขาใจและเรียนรูกับปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหา 
 การจัดเตรียมความรูแกผูนำชุมชนรวมกับผูไดรับผลกระทบ ก็เปนอีก

เวทีที่มีความจำเปนอยางมากในการทำใหทุกฝายตางเห็นความสัมพันธและ

ความสำคัญของกันและกัน มีการใชเครื่องมือในการกำหนดปจจัยทาง

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ พรอมทั้งการทำความเขาใจวิเคราะหพื้นที่กอน โดย

การทำผังวาดที่เปนผังชุมชน แผนที่ทรัพยากร การทำภาพตัดขวางภูมิประเทศ   

การทำแผนภูมิฤดูกาล ปฏิทินการผลิต ผังความสัมพันธกลุมสังคม การใช

แผนที่ภูมิประเทศหาทางไหลของน้ำและระบบน้ำที่ไหลเชื่อมโยงในพื้นที่ของ

แตละตำบล กลุมคนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงรวมทั้งกลุมเสี่ยง ทำใหทุกฝาย

เกิดความเขาใจปญหาวามลพิษทางน้ำที่เกิดจากคลองสารภี เปนปญหาที ่ 

ทุกฝายตองเขามารวมกันดูแล เพราะผลกระทบน้ันสงผลไปถึงกันและกัน  

หลายดาน โดยเฉพาะทำใหความสัมพันธของชุมชนในวิถีดั้งเดิมที่ตางก็อยูกัน

อยางพ่ึงพาอาศัยกันและกันมานานขาดสะบั้นไป เพราะตางฝายตางตองการ

เอาชนะกันและกัน  
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ตัวจริงเสียงจริงกับบทบาทของการเสนอทางเลือกและทางออกของ
ปญหา    

 ในเวทสีาธารณะเร่ืองยทุธศาสตรการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมลุมน้ำปราจนีบางปะกง ณ หองประชุมลลีาวด ีสำนักงาสาธารณสุข

จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษ

ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการแกไขปญหา

คลองสารภีวา “วิธีการดำเนินการคือการพยายามดึงหนวยงานที่เกี่ยวของให

เขามามากที่สุดและตั้งเปนคณะทำงาน มีผูวาราชการจังหวัดเปนตัวหลักโดย  

ผูวาฯ ออกคำสั่งใหเจาของพ้ืนที่มีสวนรวม นักวิชาการทองถิ่น กลุมชาวบาน  

ทั้งสองกลุมที่เปนตัวจริงเขามารวม และจัดผูเขารวมเหลานี้เปนทีมงานออกไป

สำรวจพ้ืนที่รวมกันกับหนวยงาน โดยมีการอบรมวิธีการตรวจสอบและให

เครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม แบงทีมออกไปเก็บตัวอยางแหลง

มลพิษ อุตสาหกรรม พื้นที่นา ฟารมหมู แลวรวบรวมขอมูลทั้งหมด วิธีนี้ทำให

เกิดการเรียนรูตั้งแตตน ทำใหทุกฝายรับรูแลวมาน่ังคุยกัน ประชุมทุกครั้ง   

มีการรายงานคุณภาพน้ำ เอาปญหามานั่งคุยกัน วิธีการแบบนี้ทำใหเกิดการ

ยอมรับในขอมูล ซ่ึงก็จะเห็นวาจริงๆเราไมควรไปโทษอุตสาหกรรมอยางเดียว 

ตองมาดูวาสัดสวนน้ำเสียจากแตละสาเหตุมีมากนอยแตกตางกัน เมื่อรูแลว  

จะทำอยางไร ใหมาชวยแกปญหา เราเลยมาวางแผนดวยกัน จะทำอยางไรเม่ือ

ถึงพฤศจิกายน จะใหทางชลประทานเปดน้ำใหชาวนาเก็บเกี่ยวแตปลาจะตอง
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ไมตาย ก็วางแผนกันเรื่องประตูระบายน้ำ เราก็ไปหารือกับชลประทานจังหวัด 

ใหสับเปลี่ยนประตูระบายน้ำใหเหมาะสมควบคุมได ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือเปน

อยางดี มีการตั้งงบประมาณกอสรางใหม เปลี่ยนวิธีการระบายน้ำใหมตาม  

ขอเสนอของชาวบาน ที่ใชภูมิปญญาในการสังเกตการตกตะกอนของน้ำและ

ระบบน้ำขึ้นน้ำลงในแมน้ำปราจีนบุรี” 

 

สมัชชาสุขภาพที่เปนมากกวาเรียนรู……. 
แตเปนเคร่ืองมอืในการจดัทำนโยบายสาธารณะทีม่ใิชคำประกาศทีเ่ลือ่นลอย 
 ที่ผานมาคำวานโยบายสาธารณะ เปนสิ่งที่อยูในความรับรูและ  

การยอมรับที่แตกตางกันของคนในสังคม อาจแบงไดเปนกลุมความคิดหนึ่ง  

ที่เปนแนวคิดแบบดั้งเดิมเห็นวา นโยบายสาธารณะเปนกระบวนการคิด   

การตัดสินใจ  การกระทำหรือกิจกรรมที่ตอเนื่องยาวนาน ดำเนินการโดยรัฐ 

และสงผลตอสังคมโดยรวม ซ่ึงลักษณะสำคัญของนโยบายสาธารณะที่เปนอยู  

ก็มักจะกำหนดใหมีกลไกทางนิติศาสตรที่แข็งตัว ไมคำนึงถึงระบอบสิทธิอื่นๆ

เชน ระบอบจารีตทางสังคม วัฒนธรรม การจัดโครงสรางองคกร สถาบันที่เปน

แบบแนวดิ่งใชการสั่งการและรวมศูนย ความรูและเทคโนโลยีที่ถูกผูกขาด  

โดยรัฐ ขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางสิ้นเชิง   

 จากลักษณะดังกลาว สงผลใหเกิดปญหาในแนวนโยบายคือ นโยบาย

ไมชวยแกปญหา หากยังเปนตนเหตุในการเพิ่มปญหา ขาดทางเลือกและศึกษา  

ผลกระทบนอยเกินไป ไมเพียงพอตอการตัดสินใจใหครบถวนรอบดานทั้งทาง
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สุขภาพ สิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม ความรู เทคโนโลยีถูกผูกขาดโดยรัฐ 

ไมประสานกับความรูทองถิ่น   

 แตกลุมความคิดใหมเห็นวา นโยบายสาธารณะควรจะถูกพัฒนามา

จากขอถกเถียง โตแยง ทั้งเชิงความคิดเชิงวิชาการ จากปญหาที่เกิดขึ้น โดยมี

ความเห็นวา นโยบายสาธารณะควรเปนผลของการคิด การมองปญหารวมกัน

ระหวางรัฐกับประชาชน ที่รัฐรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือสงเสริมให

ประชาชนแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 

 ดังนั้นกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ตองมิใชเปนการกระทำ

ของรัฐเพยีงฝายเดียว แตประชาชนควรมสีวนรวมในการคิด นำเสนอ กลัน่กรอง 

หรือแมแตคัดคานนโยบายท่ีตนเห็นวาอาจสงผลเสียใหกับตนไดดวย ทั้งนี้ควร

เปดโอกาสใหมีกระบวนการที่วานี้ อยางเปดเผยตรงไปตรงมา ตองไดรับการ

ยอมรับจากคนหลายคนน่ันคือ กระบวนการสรางนโยบายสาธารณะน้ันตองมี

การตอรองและการเรียนรูรวมกันของผูเกี่ยวของ ทั้งนี้นโยบายสาธารณะจะตอง

ถูกกำหนดข้ึนจากการวิเคราะห วิจัยอยางมีเหตุมีผล และตองมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง เพราะสังคมมีความเปนพลวัต หากถึงจุดที่นโยบาย

นั้นสงผลกระทบในเชิงลบก็ตองการปรับปรุงใหเหมาะสม สอดคลองกับ

สถานการณ 

 กลาวโดยสรุป กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อใหเกิดระบบ

ปองกันโรคและลดปจจัยที่คุกคามตอสุขภาพ จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

ดังเชนกรณีมลพิษจากคลองสารภีที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้น นโยบายสาธารณะ



133กาวยางและทางเดิน (1)

ควรเกิดผานการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูทางสังคมดวยกระบวนการ 

Dialogue จะตองเนนกระบวนการทางสังคมศาสตรประยุกต หรือกระบวนการ

วิจัยปฏิบัติการที่ใชความรูและแนวทางหลายดานมาประสานกัน เมื่อมีการใช

ความรูจาก 2 ฐาน คือฐานความรูทองถ่ินและความรูเชงิวิชาการประสมประสานกัน 

เปนพื้นฐานในวิเคราะหและตัดสินใจ จะกอใหเกิดการจัดปรับความสัมพันธ  

เชิงอำนาจในประเด็นนั้นๆ ที่ชวยทำใหเกิดความเปนธรรมแกผูดอยโอกาสหรือ  

ผูเสียเปรียบ จนในที่สุดเกิดการปรับกลไกเชิงสถาบันที่จะเปนหลักประกัน 

ความตอเนื่องและความย่ังยืนของการแกไขประเด็นปญหา 
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ศรัทธาแสนงาม
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การดำเนินงานภายใตแนวคิดสังคมแหงความเอื้ออาทร
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เพราะเราไมทอดทิ้งกัน
สมพันธ เตชะอธิก 

ทรงพล ตุละทา 

วินัย วงศอาสา 

 

 “ผูยากลำบาก  หรือผูดอยโอกาสในชุมชน เปนผูไมมีชองทาง 
หรือโอกาสในการดำเนินชีวิตไดอยางปกติเหมือนคนอื่นๆ เชน  
ผูติดเช้ือ ผูพิการ ผูสูงอายุ หญิงหมายที่เปนหัวหนาครัวเรือน” 

  

 ผูยากลำบาก เปนคำใหมของใครหลายๆ คน แตจากความหมาย  

ขางตน ผูยากลำบาก ไมใชเร่ืองใหมของสังคมไทย หากเรานิยามความหมาย

ของผูยากลำบากตามความหมายที่กลาวมา เราจะเห็นไดวา ที่ผานมา ระบบ

สวัสดิการในการใหความชวยเหลือผูยากลำบากดังกลาวยังขาดทิศทาง  

ที่ชัดเจน มีการทำงานแบบแยกสวน เกิดความซ้ำซอน ทำใหการชวยเหลือ

ทำไดไมทั่วถึง  
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 การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่/ประเด็น ของจังหวัดขอนแกน 

ในป พ.ศ. 2550 คณะทำงาน “สมชัชาสขุภาพจงัหวัดขอนแกน” (คพส.) เปนกลไก  

ที่เกิดจากการรวมตัวขององคกรดานสุขภาพระดับพื้นที่ ประกอบดวยตัวแทน

องคกรภาครัฐและภาคประชาสังคม 11 องคกร และมีสวนรวมอยางแข็งขัน  

ในกระบวนขับเคล่ือนรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ จนบรรลุผลสำเร็จ  

เมื่อตนป 2550 ซ่ึง พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดกำหนดใหมี

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ  

แหงชาติ (สช.) เปนกลไกการประสานงานระดับชาติ   

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.ขอนแกน สำนักงาน  

สรางเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ เขต 6 และสำนกังานพฒันาชมุชนอำเภอนำ้พอง 

ไดดำเนินงานตามโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุน

สวสัดกิารชมุชนในระดบัอำเภอในพ้ืนที ่อ.นำ้พอง จ.ขอนแกน เพือ่ทำความเขาใจ

ในเรื่องการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการ และ  
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หาแนวทางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานตามโครงการ  

การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนในเวทีระดับ

อำเภอ ซึ่งโครงการไดดำเนินการโดยจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูนำ

ชุมชนและเครือขายกองทุนสวัสดิการเพ่ือดูแลผูยากลำบาก ไดมีการประสาน

ความรวมมือกับแนวรวมนำรอง 3 แนวรวม ไดแก เครือขายกองทุนทุกระดับใน 

อ.น้ำพอง อบต. เทศบาล ในเขตพื้นที่ อ.น้ำพอง และชุมชนนำรอง 

 จากตัวอยางการดำเนินงานในพื้นที่ อ.น้ำพอง คพส. มีความสนใจ

เรื่อง “ผูยากลำบาก” โดยเฉพาะกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากเทศบาลนคร

ขอนแกน ที่มีการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน เทศบาลนครขอนแกนริเริ่ม

โครงการ “คนขอนแกนไมทอดทิ้งกัน” ซึ่งเปนการดำเนินงานภายใตแนวคิด

สังคมแหงความเอื้ออาทร อุดหนุนสงเสริมคนจนที่มีคาใชจายในการดำรงชีพ

แพงกวาคนเมืองหลายเทาตัว ใหสามารถดำรงชีพภายใตความเปนมนุษยที่

เปนพลเมือง โดยลดคาใชจายในดานตางๆ เชนการใหเบี้ยยังชีพ โครงการบาน

มั่นคง การบริการดานสุขภาพอนามัย การสงเสริมอาชีพ ฯลฯ  

 คพส. เห็นวาการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการชวยเหลือผูยากลำบาก  

ทั้ง 2 พ้ืนที่ จากการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในพืน้ทีอ่ำเภอน้ำพอง และการดำเนนิงานของเทศบาลนครขอนแกน หากไดรบั

การสนับสนุนในกระบวนการสมัชชาสขุภาพ จะสามารถนำประเด็นผูยากลำบาก

ไปสูการกำหนดนโยบายสาธารณะ และผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไป

ปฏิบัติได  
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 จากประสบการณในการทดลองจัดสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที/่ประเดน็ 

ในจังหวัดขอนแกนที่ผานมา คพส. ไดวางแผนการดำเนินงานออกเปน 3 ระยะ 

ไดแก  

 1) ระยะกอนสมัชชา ฯ มีการกำหนดประเด็นสาธารณะ โดยเลือก

ประเด็นผูยากลำบากในเขตเทศบาลนครขอนแกน เปนการขยายผลจาก

โครงการคนขอนแกนไมทอดทิ้งกันของเทศบาลนครขอนแกน และเชื่อมโยงกับ

โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับ

อำเภอในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแกน ซึ่งเปนการดำเนินงานรวมกันระหวาง

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สำนักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย จ.ขอนแกน สำนักงานสรางเสริมและสนับสนนุ

วิชาการ เขต 6 และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง ในการดำเนินงาน  

ระยะนี้ คพส. มีการสำรวจ รวบรวม และจัดทำฐานขอมูลผูยากลำบาก โดยมี

ขอมูลสุขภาพ 4 มิติ ไดแก สุขภาพรางกาย จิตใจ สังคม และปญญาของ  

ผูยากลำบาก จำนวน 381 คน ใน 51 ชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแกน  

 2) ระยะระหวางสมัชชา ฯ มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก 

จังหวัดขอนแกนขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ในเวทีมีการแบงกลุมยอย

จัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานสุขภาพกาย จิตใจ ระบบสวัสดิการ ที่อยู

อาศัย อาชีพและรายได สังคม วัฒนธรรม การมีสวนรวม และการศึกษา   

นำเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ผูชวยอธิการบดีฝายสังคมและชุมชน
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สัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ สาขาเขตพื้นที่ขอนแกน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.ขอนแกน นายกเทศมนตรีเทศบาล

นครขอนแกน และผูจัดการโครงการบานม่ันคง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  

และมีการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับเทศบาลนครขอนแกนและ อ.น้ำพอง   

จ.ขอนแกน หลังจากการจัดเวทีสมัชชา ในวันเดียวกัน ไดมีการปรึกษารวมกัน

ระหวางตัวแทนจาก สช. คพส. และตัวแทนผูยากลำบากจากชุมชนในเขต

เทศบาลเก่ียวกับการตั้งคณะกรรมการเครือขายสมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก  

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

 3) ระยะหลังสมัชชา ฯ ไดมีการตั้งคณะกรรมการเครือขายสมัชชา
สุขภาพผูยากลำบากในเขตเทศบาลนครขอนแกน ประกอบดวยผูนำชุมชน 

และผูยากลำบากในเขตเทศบาลนครขอนแกน จำนวน 10 คน มีบทบาท

ติดตาม ประสานขอเสนอนโยบายเขาสูระบบแผนและงบประมาณของเทศบาล

นครขอนแกนและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการชวยเหลือ  

ผูยากลำบากอยางเปนรูปธรรม 

 หลังจากการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก คณะทำงานพัฒนา

สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน (คพส.) รวมกับคณะกรรมการเครือขายสมัชชา

สุขภาพผูยากลำบากในเทศบาลนครขอนแกน ไดประชุมสรุปบทเรียนใน

เบื้องตน ขอสรุปคือ เมื่อวิเคราะหการจัดสมัชชาสุขภาพผูยากลำบากที่ผานมา
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ตามยุทธศาสตรสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา พบวา การจัดสมัชชาสุขภาพ  

ผูยากลำบาก ยังขาดการดำเนินงานในดานความรูทางวิชาการ คือ การสราง

องคความรูและการสรุปบทเรียนอยางเปนระบบ ดานการเมืองภาคพลเมือง 

ภาคี / เครือขายประชาสังคม คือ การสรางการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ   

ภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด และการขยายผลสูพื้นที่ / ประเด็นอื่นๆ    

ดานการเมืองภาคพลเมืองและการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายและยุทธศาสตร

สุขภาพ คือ การติดตาม ประสานขอเสนอนโยบายเขาสูระบบแผนและ

งบประมาณ  กลไกของหนวยงานภาครัฐ / อปท. และการเผยแพรสูสาธารณะ   

 จากขอสรุปดังกลาวคณะทำงานทั้ง 2 สวน ไดรวมกันวางแผนที่จะ

ดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน ตามยุทธศาสตรสามเหล่ียมเขย้ือน

ภูเขา เพื่อเปนการตอยอด และขยายผลการดำเนินงานการจัดสมัชชาสุขภาพ  

ผูยากลำบากใหเกิดการชวยเหลือผูยากลำบากอยางเปนรูปธรรม และสรางการ

ยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด ในป 2551   

จึงไดจัดทำโครงการการเสริมสรางความเขมแข็งกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดขอนแกนขึ้น ใชการขับเคล่ือนกระบวนการสมัชชาสุขภาพภายใต

ยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยแบงการดำเนินงานออกเปน 3 ดาน  

ไดแก ดานความรูทางวิชาการ คือ การสรางองคความรูและการสรุปบทเรียน

อยางเปนระบบ ดานการเมืองภาคพลเมือง ภาคี/เครือขายประชาสังคม คือ 

การสรางการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด 
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และการขยายผลสูพื้นที่ / ประเด็นอื่นๆ ดานการเมืองภาคพลเมืองและ  

การเคลื่อนไหวเชิงนโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ คือ การติดตาม ประสาน

ขอเสนอนโยบายเขาสูระบบแผนและงบประมาณ กลไกของหนวยงานภาครัฐ 

และ อปท.และการเผยแพรสูสาธารณะ 

 กลไกการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก มีคณะทำงาน

พัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน และคณะกรรมการเครือขายสมัชชา

สุขภาพผูยากลำบาก ดำเนินงานรวมกัน มีเจาหนาที่งานเลขานุการ เปนกลไก

ในการประสานงานโครงการ ในครั้งนี้ ไดมีการเชิญตัวแทนชุมชน องคกร ที่มี

บทบาทในการดำเนนิงานเกีย่วกบัผูยากลำบากอยางตอเนือ่ง รวมคณะกรรมการ

เครือขายสมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก ประกอบดวยตัวแทนจากชุมชน มูลนิธิ

ชวยเหลือเด็ก และตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแกน 

 การดำเนินงานของคณะกรรมการเครอืขายสมชัชาสุขภาพผูยากลำบาก

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน มีจุดมุงหมายการประสานงานและผลักดันระบบ

การชวยเหลือผูยากลำบากเขาสูระบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน  

ภาครัฐในจังหวัด และภาคี/เครือขายดำเนินงานเอง  
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 คณะกรรมการเครือขายสมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก ไดมีการประชุม

รวมกันอยางตอเน่ือง เพื่อติดตาม ผลักดันขอเสนอนโยบายตอหนวยงานที่

เกี่ยวของ และวางแผนการทำงานรวมกัน โดยมีแผนการจัดตั้งศูนยรับเร่ือง

ความทุกข ใหคำปรึกษาแกผูยากลำบาก ในเทศบาลนครขอนแกน 4 เขตๆ ละ   

1 ศูนย เพื่อเปดโอกาสใหกับผูยากลำบาก ไดมีชองทางการส่ือสาร การแสดง

ความคดิเห็น การเสนอปญหา ความตองการ และประสานงานหนวยงานภาครัฐ  

เทศบาลนครขอนแกน คณะกรรมการไดเสนอใหมีการตั้งศูนยในชุมชนนาคะ

ประเวศน ชุมชนสามเหลี่ยม 3 มูลนิธิชวยเหลือเด็ก และ ชุมชนโนนทัน 9   

แตการตั้งศูนยรับเรื่องรองทุกขในชุมชนเมื่อมีการประสานกับทางเทศบาล   

ทางเทศบาลเกดิขอกงัวลวาศนูยทีเ่ครอืขายผูยากลำบากกำลงัจะเปดดำเนินงาน

ในชุมชนมีความซ้ำซอนกับงานของเทศบาล จากประเด็นดังกลาว คณะทำงาน

พัฒนาสมัชชาสุขภาพ จังหวัดขอนแกน จึงไดนำแนวคิดการดำเนินงาน และ  

ผลการดำเนินงานของเครือขายสมัชชาสุขภาพผูยากลำบากเขารวมหารือกับ

ตัวแทนของเทศบาลนครขอนแกน เพื่อประสานงานการดำเนินงานจัดตั้งศูนย

รับเรื่องรองทุกขผูยากลำบากซึ่งมีความใกลเคียง สอดคลองกับโครงการ  

คนขอนแกนไมทอดทิ้งกันของเทศบาลนครขอนแกนในเวทีประสานแผนงาน  

ผูยากลำบากเขาสูแผนงานคนขอนแกนไมทอดทิ้งกันเทศบาลนครขอนแกน   

วันที่ 1 ธันวาคม 2551 
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 ในเวท ีเปนการนำเสนอความคบืหนาแผนงาน 5 ป และผลการดำเนนิการ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน เรื่องโครงสรางกลไกในการทำงานสมัชชา

สุขภาพจังหวัดขอนแกน แผนงานการจัดการความรูและวิชาการ ในสวนของ

สมชัชาสขุภาพผูยากลำบาก คณะทำงานพัฒนาสมชัชาสขุภาพจงัหวดัขอนแกน 

มีความตองการใหเกิดการบูรณาการพ้ืนที่ และงบประมาณในการทำงาน  

ดานการสรางเสริมสุขภาพ ในขณะท่ีทางเทศบาลมีความกังวลวางานอาจเกิด

ความซ้ำซอน และไมมั่นใจในการเปดศูนย สงผลใหเกิดความลาชาในการ

ดำเนินงาน ในเวทีเดียวกันทางเทศบาลไดมีการนำเสนอแผนงาน “คนขอนแกน

ไมทอดทิ้งกัน” เปนกิจกรรมอยูในขายการชวยเหลือผูยากลำบากในชุมชน   

ซึ่งเทศบาลนครขอนแกนไดดำเนินการมาระยะหน่ึง 

 จากการนำเสนอการดำเนินงานทั้งสองแผนงาน จาก คพส. และ 

เทศบาลนครขอนแกน ในที่ประชุมมีการใหขอเสนอแนะท่ีหลากหลาย   

ทางเทศบาลมีความคิดเห็นวาเวทีการเรียนรูจากคนที่เปนกลุมเจาของปญหา  
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จะทำใหเกิดการคิดรอบดานที่สามารถตอยอดเพื่อเชื่อมตอกับสมัชชาสุขภาพ  

มีเครือขายของชุมชน เปนเรื่องที่ทาทาย จะตองมีโอกาสเขาถึงขอมูลเหลานี้

เพื่อใหสามารถเช่ือมตอและขยายผลสูแผนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพ   

แผนชุมชนใหได อยางไรก็ตาม เทศบาลยังไมเห็นดวยกับการตั้ง “ศูนย”   

รับเรื่องรองทุกขผูยากลำบาก เนื่องจากความซ้ำซอนของงาน แตตัวแทนจาก

คณะกรรมการเครอืขายสมชัชาสขุภาพผูยากลำบากใหความเหน็วา ศนูยรบัเรือ่ง

รองทุกขดังกลาว ไมไดเปนการตั้งหนวยงานท่ีมีความซ้ำซอนแตอยางใด และ

ไดเนนย้ำใหความสำคัญในประเด็นการเช่ือมประสานเพื่อทำกิจกรรมเสริม

หนวยงานรัฐที่ทำงานอยูแลว ผูเดือดรอนบางสวนถูกละเลยและคลอบคลุม  

ผูยากลำบากใหทั่วถึงศูนยสนับสนุนชวยเหลือรับเรื่องราวของผูยากลำบากใน

ระดับชุมชนเพราะแกนนำตองการความเปนทางการ การหาคนทำงาน หรือ

คณะทำงานเพื่อใหเกิดการตอยอดกิจกรรมกับทางเทศบาล 

 จากการหารือในครั้งนี้ คพส. ไดเสนอแนวทางเพื่อลดความเปน

ทางการของศูนยรับเรื่องรองทุกขผูยากลำบาก และใหการดำเนินงานมี  

ความคลองตัวมากขึ้น คณะกรรมการเครือขายสมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก 

และ คณะทำงานพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน จึงเปลี่ยนชื่อจาก   

ศูนยรับเรื่องรองทุกขผูยากลำบาก เปน ที่ทำการรับเร่ืองรองทุกขผูยากลำบาก 

แตทัง้นีก้ารดำเนนิงานไดหยดุชะงกัลง เน่ืองจากไมมงีบประมาณในการดำเนินงาน

ใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง และเนื้องานเกิดความซ้ำซอนกับทางเทศบาลทำให

ชุมชนไมมั่นใจที่จะดำเนินการตอไป  
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 บทเรียนจากการดำเนินงาน สมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก ในการ

ดำเนินการตามกระบวนการนโยบายสาธารณะ กลไกสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา

ไมไดสิ้นสุดเพียงการไดขอเสนอเชิงนโยบาย แตตองไปใหถึงการผลักดัน

นโยบายใหไปสูการปฏิบัติ จากกรณีสมัชชาสุขภาพผูยากลำบากจังหวัด

ขอนแกน เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นถึงการประสานความรวมมือกับผูมีอำนาจ

ตัดสินใจในระดับนโยบาย ที่ตองมีการประสานงานกันอยางตอเนื่อง 

 บทเรียนจากการดำเนินงาน สมัชชาสุขภาพผูยากลำบาก พบวา 

ระบบนโยบายของรัฐบาลมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนระบบการ  

สั่งการจากบนสูลางแบบ Top Down ที่ไมเอื้อตอการสรางการเรียนรูใน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพของภาคการเมืองทุกระดับ ทำใหยากตอการ

ยอมรับกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะดานสุขภาพที่มาจากกระบวนการมี

สวนรวมภาคประชาชนจากลางสูบนแบบ Bottom Up จากกรณีการเปดศูนย  

รับเรื่องรองทุกขผูยากลำบากที่ไมไดรับความเห็นชอบจากเทศบาล เนื่องจาก  

ผูบริหารและเจาหนาที่ระดับสูงของเทศบาลเกรงวาจะเกิดความซ้ำซอนของงาน 

ทำใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติเกิดความอึดอัดใจที่จะดำเนินการตามกระบวนการ

ที่วางแผนไว  
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 ในสวนของคณะกรรมการเครือขายสมัชชาผูยากลำบาก สวนใหญเปน
ผูนำชุมชนซ่ึงมภีารกิจกบัเทศบาลนครขอนแกนและหนวยงานอืน่ๆ มากอยูแลว  
ไมไดเปนกลไกท่ีมีความอิสระในการคิด วางแนวทางการทำงานภายใน  
คณะทำงานเอง มีลักษณะที่ยังตองการพึ่งพิงและผูกติดกับกลไกเลขานุการ 
และมุงหวังการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
 ในกรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกนประเด็นสมัชชาสุขภาพ  
ผูยากลำบากนั้น ผูที่มีจิตอาสามาทำงานสวนใหญเปนผูนำชุมชนที่มีภารกิจ
มากอยูแลว และไมใชผูที่ยากลำบากโดยตรง จึงใหเวลากับการรวมคิดแกไข
ปญหาผูยากลำบากนอย ในขณะเดียวกันผูยากลำบากเองก็หวังพึ่งพิงผูที่มี
อำนาจและมีทรัพยากร มากกวาการคิดแกไขปญหาของตนเอง 
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 สำหรับแนวทางการทำงานของคณะกรรมการเครือขายสมัชชา  
ผูยากลำบาก เพ่ือไมใหเปนการเพิม่ภาระงานใหกบัชมุชนตองมกีารวางแนวทาง
การทำงานใหสอดคลองกับระบบงานเดิมในชุมชน เชน การสำรวจขอมูล  
ผูยากลำบากทำไดโดยใชการลงพื้นที่ของ อสม. ที่มีการไปตรวจสุขภาพของ
คนในชุมชนอยูแลว และเพิ่มประเด็นคำถามตามแบบสำรวจขอมูลของ
โครงการฯ อีกทั้งใชระบบการติดตาม หนุนเสริมการทำงานโดยทีมเลขานุการ
ทำหนาที่ประสานงาน ลงพื้นที่รวมกิจกรรมในชุมชน และจัดกระบวนการเรียนรู
ระดับเครือขายอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน คณะทำงานพัฒนาสมัชชา
สุขภาพจังหวัดขอนแกน ตองมีบทบาทในการเจรจากับผูบริหารที่มีอำนาจ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือเอื้อตอการดำเนินงานของเครือขายทั้งดาน  
การดำเนินงาน และทาทีระหวางเทศบาลกับชุมชน 
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การใชพื้นที่ปาสาธารณะใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกสรรพสิ่ง
ทั้งสิ่งแวดลอมและผูคนที่เกี่ยวของหลากหลาย
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สัจจะรักษาสิ่งแวดลอม
กาญจนา  ทองทั่ว 

ผองศรี  อินทสุวรรณ 

    เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด 

 “กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต” ช่ือนี ้ 

คงไมคุนเคยตอการรับรูของผูคนสักเทาไร แตเมื่อไรถาเอยนาม พระอาจารย  

สุบิน ปณีโต แหงวัดไผลอม จังหวัดตราด ปูชนียบุคคลผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสม

ทรัพยแหงนี้ คงทำใหนึกถึงพระผูนำทางความคิดที่นำพาชุมชนเกือบ   

165 กลุมใน 30 ตำบลของจงัหวดัตราด  มารวมกนัสะสมทรพัยเพือ่จดัสวสัดกิาร

ชุมชน เปนตนแบบของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง 

 ปาผองศรี อินทสุวรรณ หนึ่งในแกนนำกลุมเลาวา “เปาหมายที่กลุม

ตองการคือ ใหชุมชนมีเงินออม เม่ือยามเจ็บปวยหรือเสียชีวิตก็มีสวัสดิการให 

เกิดปญหาอะไรก็ชวยเหลือพึ่งพากัน เราใชเงินเปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณธรรม” 



กาวยางและทางเดิน (1)152

เกือบ 20 กวาปของการกอตั้ง กลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ คอยๆ กอตัวขยายกลุม

ขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังป พ.ศ. 2544 กระบวนการสมัชชาสุขภาพไดเขามามี

บทบาทในการขับเคลื่อนการทำงานรวมกับการสรางกลุมสัจจะสะสมทรัพย   

ที่เนนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู สรางความเขาใจของคนในกลุมในแตละ

พื้นที่  เพ่ือการขับเคล่ือนงานและขยายผลการจัดสวัสดิการใหกับคนในชุมชน  

 ปาผองศรี ใหมุมมองในการทำงานสมัชชาสุขภาพของจังหวัดตราดวา 

“หากเปรียบกับการเดินทางการเร่ิมตนสมัชชาสุขภาพของจังหวัดตราด   
พวกเราก็ไมไดเริ่มตนจาก กม.0 แตเปนการตอยอดจากการทำงานในกลุม
สัจจะสะสมทรัพยที่พระอาจารยสุบินทานไดทำไว เปนตนทุนใหพวกเรา  
หลายกิโลเมตรทีเดียว ในเวทีพูดคุยของคณะกรรมการและสมาชิกทุกๆ วัน
อังคาร และทุกวันที่ 15 ของเดือน ทำใหเรามีโอกาสแลกเปล่ียนและพัฒนา  
ความคิดเห็นในการทำงานอยูตลอดเวลา” 
 วันหนึ่งในตนป พ.ศ. 2551 พระอาจารยสุบินไดเขาประชุมกลุมแลว

เลาใหที่ประชุมฟงวา จากการสำรวจตัวเลขของผูสูงอายุในจังหวัดตราดพบวา

จำนวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นมาก เปนรอยละ 13-14 ของประชากร ซึ่งทาง

องคการอนามัยโลกถือวา พื้นที่ไหนถามีตัวเลขสัดสวนของผูสูงอายุพุงข้ึนสงูถึง

รอยละ 14 ถือวา ตอไปจะเปนภาระที่หนักของคนรุนหลังที่ตองแบกรับภาระ  

การเลี้ยงดู  
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 “ในวันนั้นคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ ซึ่งสวนใหญก็เปนคณะ
กรรมการของกลุมสัจจะสะสมทรัพยเร่ิมตระหนักและรวมกันขบคิดหาทางออก
ใหกับชุมชน พระอาจารยสุบินทานไดเสนอการทำกิจกรรมปลูกปาในพื้นที่
สาธารณะเพื่อจัดสวัสดิการใหกับทุกคนในชุมชน จากน้ันคณะกรรมการสมัชชา
ไดมีการพูดคุยกันถึงความเปนไปได จนไดขอสรุปรวมกันในการจัดสมัชชา
สุขภาพป พ.ศ. 2551 โดยมีเปาหมายที่จะผลักดันกิจกรรมปลูกปาในพื้นที่
สาธารณะ ใหเปนนโยบายในระดับทองถิ่นในทุกพื้นที่ของกลุมสัจจะสะสม
ทรัพย” ลุงประดิษฐ ดวงนภา ประธานเครือขายสัจจะสะสมทรัพยเลาถึงที่มา

ของสมัชชาป พ.ศ. 2551 ดวยความสุขใจ 

 ในการทำงานใชวาจะไมมีปญหาอุปสรรค การทำความเขาใจกับกลุม

คณะทำงานสมัชชาสุขภาพในแตละพื้นที่เปนสิ่งสำคัญและจำเปนมากในการ

เริ่มตน มีคำถามมากมายที่ตองทำความเขาใจ 

 “ไมเขาใจวาทำไมตองใหทองถิ่นและภาครัฐ หรือกลุมอื่นๆ เขามารวม
จัดการกับกิจกรรมของเราดวย? ทั้งๆ ที่เขามีงานอยูมากมายแลว เขาจะมีเวลา
มาทำกิจกรรมรวมกับเราหรือ?” คำถามเหลานี้มักเกิดข้ึนเสมอในวงสนทนา  

ที่ไมเปนทางการของทีมงาน 

 แตทายสุดทุกอยางก็ผานไปไดดวยดี ดวยความเคารพ ศรัทธา และ

เช่ือมั่นของทุกคนที่มีตอปณิธานของพระอาจารยสุบิน ปณีโต ท่ีตองการให

สังคม ชุมชนอยูดวยกันดวยความเอ้ืออาทร พึ่งพา ดูแลซ่ึงกันและกัน 
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 เมื่อไดขอสรุปรวมกันกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพก็เร่ิมขึ้น 

“ตอนแรกพวกเราก็มองหาภาคีเกาที่เคยทำงานดวยกันมา อยางสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีคนมีใจอาสาอยูในนั้นเยอะมากตอมาก็ดูวาแนวคิดของ
สมัชชาปนี้เราไปเขากับใคร หนวยงานไหนไดบาง? ก็มีคณะทำงานสมัชชา
เสนอวาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเขาทำเรื่องการจัดสวัสดิการ  
อยูแลว  นาจะชวนเขาเขามารวมเมื่อมีการพูดคุยกันปรากฎวา เขาเห็นดวย 
อนุมัติเงินงบประมาณสวนหนึ่งประมาณ 450,000 บาท สมทบในการขับเคลื่อน
งานเอามาเปนคาปรบัพืน้ที ่ ซือ้กลาไม ซือ้ปุย เปนคาอาหารคานำ้ในการทำงาน 
ตอนนี้ความฝนก็ใกลจะเปนจริงแลว” ปาผองศรี รำลึกถึงความหลังดวยทาที

เปยมสุข 

 คนพรอมปจจัยพรอมกองทัพสมัชชาก็เริ่มลงไปในระดับตำบล หมูบาน 

ซึ่งเปนที่ตั้งของกลุมสัจจะออมทรัพยตางๆ ชวงระยะเวลาไมนานถัดจากนั้น  

ในการทำเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการปลูกปาในพื้นที่สาธารณะในหมูบาน

ของแตละกลุม เกิดบรรยากาศที่งดงาม ถอยทีถอยอาศัย รวมคิด รวมหาวิธีการ

เพื่อจะนำไปสูเปาหมาย คือ การใชพื้นที่ปาสาธารณะใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ทุกสรรพส่ิงทั้งสิ่งแวดลอมและผูคนที่เกี่ยวของหลากหลายแนวคิดที่นาสนใจ 

เชน  
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 “หากปลูกตนกระถินเทพา มันเปนตนไม 10 ปนะ พอครบอายุมันจะ

กลวงตรงกลางเปนไมโตเร็ว ฉะนั้นปลูกไวซัก 5-8 ป ก็ตัดขายไดแลว ปลูกไผ

หวานก็ดีนะ 2 ปก็ตัดขายไดแลว” ยิ่งคุยกันมากความคิดที่ดีๆ ก็ออกมาเยอะ 

ทำใหวงพูดคุยสนุกสนาน มีความสุข เพราะเรื่องที่นำมาคุยกันเปนเรื่องของ

ความสุขของสวนรวม ท่ีทุกคนอยากเขามารวมกันทำใหดวยจิตใจที่ดีงาม 

 จากกลุมคณะทำงานไมกี่องคกรก็ เริ่มชักชวนองคการบริหาร  

สวนจังหวัด (อบจ.) องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) เขามารวมในเวทีเพื่อให

เกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยน วางแผนงานรวมกันโดยหวังวาความตอเนื่องยั่งยืน

จะเปนสิ่งที่ตามมา ในการจัดเวทีจะนำไปสูขอสรุปของการทำงานรวมกัน หรือ  

การจัดการผลประโยชนที่เกิดขึ้น จะแตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทของแตละพื้นที่ 

 “กลุมตางๆ เขามีวิธีคิด วิธีการจัดการที่ไมเหมือนกัน อยางบาน  
ทางควาย ตำบลแสนตุง อำเภอเขาสมิงเขาชวยกันปลูกปา 600 ไร โดย  
แบงเปน 3 โซน สวนที่ 1 ปลูกไผหวาย สวนที่ 2 ปลูกกระถินเทพา สวนที่ 3 
ปลูกปาเบญจพรรณ เขาชวยกันดูแลอยางจริงจังแค 2 ป ผลประโยชนเกิดข้ึน
มากมายเดีย๋วนีช้วงหนาฝนเหด็เยอะมาก ทัง้คนในชมุชนและชาวบานทกุสารทศิ
เขามาเก็บเห็ดสรางรายไดกันทั่วหนา ขายไดกิโลละ 50-60 บาท ยอดผักติ้ว   
ผักแตวขายไดหมด ชาวบานพวกนี้เขาโชคดีไดกินอาหารปลอดสารพิษดวย” 
ปาผองศรี เลาถึงผลที่เกิดจากการทำงานรวมกันของสมาชิกในกลุมวิธีการ

จัดการกับผลประโยชนจากการกอเกิดรายไดจากปา ของแตละกลุมก็นาสนใจ 
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“เมื่อมีรายไดเกิดขึ้นพวกเราไดมีการจัดสรรผลประโยชนโดยใชมติของ  
ที่ประชุมเปนแนวดำเนินการ คือ หลังจากหักตนทุนในการทำปุย คาน้ำ   
คาไฟแลว เงินที่เหลือถือวาเปน 100% ก็จะแบง 50 % เขาเปนกองทุน
สวัสดิการของทุกคนในชุมชน 20% จะเปนการเอามาใหเปนทุนการศึกษา
สำหรับเด็กในชุมชน สวนอีก10% เก็บไวเปนกองทุนสำหรับปลูกตนไมตอไป 
ซึ่งแตละพ้ืนที่จะมีวิธีการจัดสรรไมเหมือนกันขึ้นกับมติของชุมชน ไมใชแคกลุม
สัจจะสะสมทรัพยเทานั้น” ปาผองศรี เลาถึงวิธีการจัดการที่แยบยลของชุมชน 

 “ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน” จากความมุงมั่นตั้งใจของ

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพในแตละพื้นที่สงผลใหองคกรบริหารสวนตำบล  

ถึง 4 แหง คือ อบต.แสนตุง อบต.สะตอ อบต.ชำราก อบต.ไมรูด และเทศบาล

บอพลอยไดทำโครงการปลูกปาในพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบรรจุ

ลงในแผนการดำเนินการขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นี ้ นับเปน  

ความสำเร็จของการทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราดท่ีทุกคนรวมแรงรวมใจ 

มุงมั่นที่จะผลักดันใหเปนนโยบายของทองถ่ิน จากการทำงานคร้ังนี้ปาผองศรี

ไดใหขอคิดวา 

 “เราไดเรียนรูวาการผลักดันใหประเด็นที่เราดำเนินการอยูนี้ใหเปน
ประเด็นสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะทั้งในระดับ ชุมชน ตำบล และจังหวัด 
มันตองอาศัยขอมูลที่ไดทำการศึกษาวิเคราะหมาแลวเปนขอมูลเชิงประจักษ 
การสื่อสารก็ตองหลากหลายมากๆ เชน การที่เราจะพูดชี้แจงใหปลัด อบต.   
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และนายก อบต. ใหเขาใจถึงกระบวนการและเหตุผลที่ชาวบานตองการนั้น    
ตองเขาไปพูดคุยหลายคร้ัง ใชขอมูลเช่ือมโยงหลายเร่ือง บางครั้งตองใชคน  
ซึ่งคนๆ น้ันหรือหนวยงานนั้นใหความเคารพนับถือมารวมพูดคุยทั้งแบบท่ีเปน
ทางการ และไมเปนทางการ” 
 ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ป ของการขับเคล่ือนงานสมัชชาสุขภาพใน

พื้นที่ ประเด็นการปลูกปาเพื่อสวัสดิการชุมชนทำใหไดบทเรียกจากการทำงาน

มากมาย พวกเขาไดบทสรุปที่จะทำงานรวมกันตอไปวา 

      “เริ่มจากพื้นฐาน  
                สานจากสิ่งที่มี 
                       ทีมและสามัคคีทำใหเกิดพลัง 
                                เพื่อนรวมทางทำใหหลากหลาย 
    เปาหมายสูความจริง” 
  

เสนทางยังทอดยาวอยางทาทายอยูขางหนา อุปสรรคขวากหนามจะทำใหไปถึง
จุดหมายปลายทางหรือไมก็ยังไมรู?  แตพวกเขายังมั่นใจที่จะกาวเดินตอไป 

เรียนรู กุมมือ กาวเคียงขางกันไปอยางไมหวาดหวั่น...... 
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ไมรูวาเมื่อไร เสียงรองจากปลายดามขวานจะเงียบสงบลงเสียที?
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เสียงรองจากปลายดามขวาน
นิรพงศ คนตานี 

                                                             ฮัสนี    คนมายอ 

 กัลยา   คนแมลาน 

เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี 

 จากเหตุการณปลนปนที่คายทหารจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 

มกราคม พ.ศ. 2547 ไดกอใหเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตและ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ลุกลามอยางตอเนื่อง ตั้งแตการ

ลอบเผาโรงเรียน ลอบทำรายผูบริสุทธิ์/เจาหนาที่รัฐ/ผูนำศาสนา สงผลทำให

พี่นองในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนอยางแสนสาหัส  ไมวาทางตรงหรือทางออม 

ครอบครัวตองกำพราผูนำ ทำใหเกิดหญิงหมาย เด็กกำพรา ทรัพยสินภาครัฐ

และเอกชนไดรับความเสียหาย การประกอบอาชีพไมมั่นคง รายไดไมแนนอน 

การดำรงชีวิตประจำวันตองเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตเดิมๆ   
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 การบริหารจัดการจากภาครัฐที่ชวยเหลืออะไรไดไมมากนัก เนื่องจาก

มีผูสูญเสียและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบคอนขางมาก   

จนทำใหชุมชนตองรวมกันคิดเพื่อหาทางออกของปญหาที่เกิดขึ้น หากปลอยไว

เนิ่นนานไปก็จะเปนเนื้อรายที่บั่นทอนสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ของผูคนใน

จังหวัดปตตานีทุกวันจนยากจะเยียวยาได ในอดีตกาลนั้น...ปตตานีเคยไดรับ  

ดังกลาว หากยังดำเนินไปไมสิ้นสุด อาจจะเปนเหตุแหงการลมสลายของชุมชน

ในที่สุด 

 

 

  

 

 ผมเปนคนปตตานีคนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่ไมรูวา

เกิดจากฝมือใคร?  และผูกระทำมุงหวังสิ่งใดจากการกระทำอยางนั้น ? 

 คืนวันลอยกระทง ดวงจันทรกลมโตทอแสงขมุกขมัวอยูทามกลางเมฆ

ฝน ผมอยูภายในบานคนเดียว สวนภรรยาซ่ึงกำลังศึกษาตอกับลูกนั้นอยูกับยา

ในตวัเมอืง บานของผมเปนตกึ 2 ช้ันอยูทามกลางสวนผลไม ขางบานมโีรงเกบ็รถ 

หลังคามุงสังกะสีพอใชบังแดดบังฝนใหกับรถยนตคันโปรด ผมรักมันมาก 

เพราะมันคือน้ำพักน้ำแรงของตนเอง  

 หางออกไปประมาณ 20 เมตร จะมบีานอยูอกี 2 หลงั ซึง่เปนเพือ่นบาน

มุสลิม ที่ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอด ในตอนนั้นผมกำลังนั่ง

1
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พักผอนดูขาวสารทางโทรทัศนอยูขางบนบาน ขณะที่ภายในบานไดเปดไฟให

แสงสวางไวดานลางเพียงดวงเดียว 

 จำไดวาเวลาประมาณ 20.30 น. บริเวณรอบๆ บานที่เงียบสงัดมาก  

ก็ประทุเสียงปนดังกึกกอง กระหน่ำเขาใสตัวบานอยางถ่ียิบ กระจกหนาตาง

รอบบานแตกกระจาย  เศษกระจกปลิววอนตกตามพ้ืน ผมตกใจมากทำอะไร  

ไมถูก ดวยสัญชาตญาณ ผมลมตัวหมอบติดกับพื้น หลังจากน้ันจึงไดยินเสียง

ปนอีกชุดหนึ่งดังอยูดานนอก  

 ประมาณ 10 นาที เสียงปนจึงสงบลง พรอมกับเปลวไฟไดลุกโชนอยู

ขางบริเวณบาน ตอนนัน้ผมไมไดคดิอะไรแลวรีบวิง่เปดประตอูอกไป เหน็รถยนต

ที่จอดไวในโรงเก็บรถถูกเปลวไฟโหมกระหน่ำอยางหนัก ผมยืนนิ่งงัน คำถาม

ในใจผุดขึ้นมากมาย น้ำตาคลอเบา นอยเนื้อต่ำใจวา เราสูอุทิศตนโถมแรงกาย

ใจทำงานเพื่อสังคม แลวเหตุไฉนจึงถูกตอบแทนดวยสิ่งนี้? 

 จากเหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหผมซึ่งเปนคนเล็กๆ ในสังคมไดฉุกคิดวา  

การชวยเหลือเยียวยาสังคมจากภาครัฐ อาจไมเพียงพอที่จะทำใหผูไดรับ  

การสูญเสียจากเหตุการณความรุนแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได นอกเสียจาก

พวกเราและผูคนในชมุชนตองรวมพลงักนัคิด ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั การเยยีวยา

สังคมโดยชุมชนและเพื่อชุมชนถึงจะยั่งยืน ความคิดของผมน้ันไมสามารถเกิด

เปนจริงขึ้นมาไดถาไมไดรับความรวมมือจากพี่นองผองเพ่ือน ภาคีเครือขาย  

ทุกภาคสวน ที่ขับเคล่ือนงานสังคมกันในพื้นที่  
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 ความคิดฝนของผูสูญเสีย ไดกอใหเกิดพลังการรวมตัวของหมูเพื่อน

พองที่มีจิตอาสาจะชวยเหลือสังคมใหอยูเย็นเปนสุข ตามวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน จากผูมีอุดมการณทิศทางเดียวกันจึงพัฒนานวัตกรรม “ภาคีสื่อสาน
สายสมัพนัธสรางสขุ” เพ่ือใหเกดิสนัตสิขุโดยกระบวนการชมุชนมีสวนรวมเอง  

ซึ่งภาคีเครือขายในชุมชนอันประกอบดวย ผูนำชุมชน ผูนำศาสนา เจาหนาที่

รัฐในพ้ืนที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาชน เขามามีสวนรวม

ดวยความมุงหวังถงึความอยูดมีสีขุ ทีย่ัง่ยนืยาวนานในกาลขางหนา แผนสขุภาพ

ของชุมชนจึงถูกหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นหลักในการขับเคล่ือนสังคมพหุ

วัฒนธรรมที่มีความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมกันอยางสิ้นเชิง 

 ตามหลักภูมิศาสตร วัฒนธรรม 80% ของคนจังหวัดปตตานีนับถือ

ศาสนาอิสลาม มีจุดแข็งคือ ศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ เชื่อในเร่ือง

พระเจาเปนผูลิขิตชีวิต จากจุดแข็งดังกลาว คณะทำงานสมัชชาสุขภาพได

พัฒนาแกนนำภาคีเครือขายใหไดรับการอบรมศาสนธรรมบำบัด โดยอาจารย

จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และผานกระบวนการสานเสวนา โดย   

ดร.ปาริชาด สุวรรณบุปผา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูถายทอดความรู  

 หลังจากผานการอบรมทั้งสองหลักสูตร ไดมีการบูรณาการหลักสูตร  

ที่เหมาะสมปรับใชในพื้นที่โดยรูปแบบ “ศาสนธรรมบำบัดในกระบวนการ
สานเสวนา” จากนั้นไดทดลองนำสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ 3 อำเภอของ
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จังหวัดปตตานี คือ อำเภอเมือง อำเภอยะรัง และอำเภอมายอ ภายใตโครงการ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นจังหวัดปตตานี วาดวย ความรวมมือระหวาง 

อบต. กับชุมชน โดยกระบวนการเยียวยาสังคมภายใตแผนสุขภาพชุมชน โดย

ใชหลักคิด สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี 

ซึ่งประกอบดวย ภาคการเมือง/ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนโดยมี

เปาหมายหลัก เพ่ือใหเกิดแผนสุขภาพชุมชน อันประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้ 

 1. กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำดวยการบูรณาการแผนสุขภาพ

ในชุมชน 

 2. กระบวนการจัดทำประชาพจิารณแผนสขุภาพชมุชนเนนการมสีวนรวม

ของชุมชน 

 3. พัฒนาแผนสุขภาพชุมชนโดยการวิเคราะหจากนักวิชาการ 

 4. กระบวนการจัดทำบันทกึลงนามความรวมมอืระหวาง อบต.กบัชมุชน 
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 เชาตรูอันสดใสวันหนึ่ง ณ รานโกปเล็กๆ ในพื้นที่ตำบลลุโบะยิไร 

อำเภอมายอ... 

 กลุมชายวัยกลางคนที่กำลังจิบน้ำชา พลางพูดคุยและเมียงมองดูนก

กรงหัวจุกในกรงที่แขวนอยูในราน ไมนานทุกคนตางก็ตระหนักวา กำลังมีแขก

คนสำคัญแวะมาเยี่ยม เปาะจิเด็งซึ่งอยูในกลุมชาวบาน ไดลุกข้ึนทักทายเปน

ภาษาทองถิ่นเมื่อเห็นเจาหนาที่สาธารณสุขคนสำคัญคนนั้น 

 “อัสลามมูอาลัยกุม  บอมอ” 
 “วาอาลัยกุมุสสลาม เปาะจิเด็ง  เปนอยางไรบาง หลังจากทำแผน
สุขภาพชุมชนไปแลว?” คุณฮัสนีหรือชาวบานเรียกขานวาบอมอ ซึ่งเปน

พยาบาลสาวสวยประจำศูนยสุขภาพชุมชนตำบลลุโบะยิไรกลาวตอบดวย

ใบหนายิ้มละไม  

 “ดีๆ บอมอ อบต.ไดมาพูดคุยและไดเยี่ยมเยือนชาวบานอยูเสมอ   
ไมเหมือนเมื่อกอน และไดฝากของเล็กๆ นอยๆ ไปมอบใหผูไดรับผลกระทบ    
หรือผูสูญเสียญาติพี่นองในหมูบานของเราดวย อยากใหเปนแบบน้ีตลอดเลย
นะบอมอ” เปาะจิเด็งพูดดวยใบหนาที่ยิ้มแยมสดชื่น 
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 จากเหตุการณความไมสงบในพืน้ท่ีชายแดนภาคใต หากประชาชน  
ไดรับการเยียวยาจากภาครัฐ ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนเอง ยอม
เชื่อมั่นไดวา... สุขภาพกาย จิต ของคนในพื้นที่ก็จะเขมแข็ง สามารถ
ยืนหยัดอยูได ภายใตวิกฤติสถานการณความไมสงบ ท่ีไมรูวาเมื่อไร 
เสียงรองจากปลายดามขวานจะเงียบสงบลงเสียที? 
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คำตาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมือ่เร่ืองเลาเลมนีป้รากฏตอสายตาผูอาน มใีครจะจนิตนาการไดบางวา  

มันตองผานการเคี่ยวกรำ  ผานคืนวันอันยากลำบากมาเพียงใด? 

 ผมไดอยูเปนพยานรูเห็นตลอดเวลา นับตั้งแต-ประสบการณในการ

ทำงานของผูเขียน ซึ่งนอนนิ่งอยูในความทรงจำ ไดถูกปลุก รื้อคน แลวถักทอ

เปนถอยคำบนหนากระดาษทีละเล็กทีละนอย คอยๆ เรียงรอยเปนเร่ืองราว...  

กระทั่ง-ตัวอักษรตัวสุดทายปรากฏแกสายตา 

 นี่เปนบททดสอบของคนทำงานอีกครั้ง 

กาวสุดทายบนเสนทาง
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 จะวาไปแลว กวาที่กระบวนการแหงงานสมัชชาสุขภาพ จะนำพา

ประชาชนไปสูสุขภาวะไดนั้น ทุกคนตองทุมเทแรงกายแรงใจลงไปมาก  

ยิง่กวามาก บางขณะอาจกลาทาทายเดมิพนัดวยชีวติ... คร้ันถึงหลักชยัปลายทาง 

บทสรุปทั้งหลายทั้งปวงคือ ความตราตรึงในใจของมวลประชาชน ของมวลหมู

คนทำงาน แหละปดฉากจบลงดวยเอกสารสรุปงาน บทรายงาน งานวิจัย 

บทความ สารคดี หรือ (ทายสุด) เรื่องเลา 

 ใชหรือไมวา “เรื่องเลา” (narrative) นั้นทรงพลังอยางยิ่ง สำหรับการ

สื่อความกับคนท่ัวไป เน่ืองเพราะภายในเร่ืองเลานั้นเต็มไปดวยชีวิตเลือดเน้ือ  

อุดมไปดวยอารมณความรูสึก กระตุนเราจินตนาการไดดี อยางที่ไมมีงานเขียน

ประเภทใดจะเทียบเคียงได 

 นีจ่งึเปนบททดสอบอกีบทหนึง่ของคนทำงาน ทีจ่ะเขียนเลาประสบการณ

จากการทำงาน ออกมาเปนเรื่องเลาชั้นดีสักเร่ือง เพื่อสื่อสารกับคน สังคม  

ประเทศชาติ  และโลก 

 ผมนับถือหัวใจของผูเขียนทุกทาน ที่พยายาม-เลา-ดวยตัวหนังสือ 

และเลาอยางเปน-เรื่อง- 

 ความพยายามนั้นดำเนินไปจากเชาจรดค่ำ กระทั่งดึกดื่น บางชิ้นผาน

การแกไขจากผูเขียนซ้ำแลวซ้ำเลานับสิบครั้ง ผมไมใครจะหวงนักวา เรื่องเลา

เหลานั้นจะดี หรือใชได หรือไม? เพียงใด?...ทวาผมกลับหวงใยหัวใจแหงความ

กระตือรือรนและความตั้งใจตางหาก อยากจะถนอมรักษาพัฒนาจิตใจเชนนี ้ 

ตอไป จวบจนถึงปลายทางของความสำเร็จ 
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 ในหวงยามที่โลกกำลังขาดแคลนความสุข เรื่องเลาเหลานี้คงจะทำ

หนาที่เติมใจคนอาน ดวยความรื่นรมย ความสะเทือนใจ ความตื่นตระหนก  

กับชะตากรรมของผูคน ทั้งหมดทั้งมวลนี้-ลวนวาดหวังที่จะใหผูอานหวงแหน  

และเสริมสรางความสุข เพื่อมอบใหกับโลก ชุมชน ครอบครัว และตนเอง 

 แนนอนวา เสนทางแหงความสุขมิไดโรยไวดวยกลีบกุหลาบ หากแต

อุดมไปดวยอุปสรรคขวากหนาม และความทุกขทดทอ มีเพียงตองอาศัย  

ความบากบั่น มุงมั่น กลาหาญ และหัวใจรักอันยิ่งใหญเทานั้น จึงจะกาวไปถึง

จุดหมายปลายทางไดอยางสงางาม 

 ขอความสุขจงบังเกิด แด... กาวยางและทางเดินของทุกทาน 

        

          ดวยจิตคารวะ                                                                            

      มาโนช  พรหมสิงห 

          บรรณาธิการ    
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